
พท.พรรคครอบครัว

รัสเซียบอมบหนักยูเครนเมินคําขู

เม� อวันท่ี 21 มีนาคม 2565 เวลา 18.51 น. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 7 วันพระราชทานศพ 

สมเด็จพระวันรัต (จุนท พฺรหมฺคุตฺโต) อดีตเจาอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ณ หองบําเพ็ญกุศล ชั้น 2 อาคาร 100 ป วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
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คุณหญิงสุดารัตน-30ปบนถนนการเมือง
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ทางเลือกใหม-ทางรอดประเทศ
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เดินหนานำพา‘พรรคไทยสรางไทย’
ทางเลือกใหม-ทางรอดประเทศ
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ฉีดเข็ม4ไมพบเสียชีวิต

อยาลังเลรีบไปรับวัคซีน

กรุงเทพฯ • “อนุทิน” อาแขนรับอุงอิ๊ง 

เขาสูสนามการเมือง  บอกประชาชนไดประ                                                          

โยชนเพราะมีทางเลือกมากมาย “จุรินทร” 

โนคอมเมนต แตสะกิดใหยอนดูอดีต-ปจจุบัน

เพ� อคาดการณอนาคต วิจารณสนั่นสะทอน

ชัดพรรคครอบครัว “ชลน�าน” เปนนอมินี

หลงจูตามสั่ง “ชูวิทย กุย” บอก พท.พรอม

ทั้งคนและนโยบาย แตยังไมเปดตัวเพราะ

กลัวถูกลอกการบาน สวนใครจะเปนแคน

ดิเดตนายกฯ ดูไดจากกิจกรรมที่ขอนแกน-

อุดรธานี

เม� อวันจันทร ยังคงมีความตอเน� อง                                                      

ในกรณีพรรคเพ� อไทย (พท.) เปดตัว น.ส. 

แพทองธาร ชินวัตร หรืออุงอิ๊ง บุตรสาว

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ประ 

ธานคณะที่ปรึกษาดานการมีสวนรวมและ

นวัตกรรม เปนหัวหนาครอบครัวพรรคเพ� อ

ไทย ที่จังหวัดอุดรธานี เม� อวันอาทิตยที่ผาน

มา

โดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงสา                        

ธารณสุข ในฐานะหัวหนาพรรคภูมิใจไทย                                                       

(ภท.) กลาววา วันนี้คึกคักทุกพรรค ไมใช

เฉพาะพรรค พท.พรรคเดียว พรรคประชา 

ธิปตย (ปชป.) ก็เตรียมความพรอมมีการ

ประชุมที่ จ.เชียงใหม พรรคพลังประชารัฐ 

(พปชร.) เตรียมประชุมที่ จ.นครราชสีมา

ทําเนียบรัฐบาล • แพงทั้งแผนดิน “บิ๊ก

ตู” เรียกถกทีมเศรษฐกิจ จับตาแพ็กเกจแก

ปญหาราคาสินคา คนไทยกระอักกันอีกรอบ 

“กกพ.” จอปรับโครงสรางคาไฟฟาใหมทั้ง

ระบบ เตรียมรับคาไฟฟาแพงหูฉี่ขึ้นเร� อยๆ 

ผลพวงลูกโซตนทุนกาซธรรมชาติ ฝายคาน

แนะนํากําไร กฟผ.-กฟน.มาชวยลดคาใชจาย 

ปชช.-งดเก็บภาษีตนทางชั่วคราว

เม� อวันจันทร เวลา 14.00 น. ที่ตึก

ไทยคูฟา  พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เรียกถกทีม

เศรษฐกิจ อาทิ นายสุพัฒนพงษ พันธมีเชาว 

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน นาย

อาคม  เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง นาย

สุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน โดยใชเวลา

หารือประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที  คาดวา

เปนการหารือถึงสถานการณดานพลังงาน 

สินคาราคาแพง และความกาวหนาความ

รวมมือระหวางไทยกับซาอุดีอาระเบีย 

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) วันที่ 22  มี.ค. 

เคียฟ • ยูเครนไมพรั่นคําขู ปฏิเสธวาง

อาวุธยกเมืองทามาริอูโปลใหรัสเซียตาม

เสนตายเชาวันจันทร กองทัพรัสเซียบอมบ

ทางอากาศอยางไมลดละ ถลมศูนยการคา

ในกรุงเคียฟสังเวยอยางนอย 8 ศพ ยิงปน

ใหญ โจมตี โรงงานเคมีในภาคเหนือทําให

แอมโมเนียรั่วไหล “เซเลนสกี” เรียกรอง

ยุโรปเลิกคาขายกับรัสเซีย

รายงานของสํานักขาวเอเอฟพีและ                                                            

รอยเตอรเม� อวันจันทรที่ 21 มีนาคม 2565                                                              

กลาววา เมืองทามาริอูโปล ริมทะเลอาซอฟ                                                               

ในภาคใตของยูเครน โดนถลมทางอากาศ

อยางหนักมานานเกือบ 1 เดือนแลว ประ                                                              

ชากรที่เหลืออยูเกือบ 350,000 คน ตอง

อยูอยางปราศจากไฟฟา ขาดแคลนอาหาร                                                               

น้ําด� ม และยา ในสภาพที่โจเซ็ป บอรเรล 

หัวหนาฝายนโยบายตางประเทศของสหภาพ

ยุโรป (อียู) เรียกวาเปน “อาชญากรรม

สงครามครั้งใหญ” 

ประชากรบางสวนไดรับอนุญาตให

อพยพออกจากเมืองไดดวยรถยนตสวนตัว 

แต่ทหารรัสเซียที่บุกเข้าเมืองนี้ ได้เมื่อวัน

เสาร ไมอนุญาตใหขบวนขนสิ่งของบรรเทา

ทุกขหรือรถบัสเขามาอพยพพลเรือนออกไป 

เจาหนาที่ยูเครนกลาวหารัสเซียดวยวาสง

พลเรือนบางสวนจากเมืองนี้ ไปยังรัสเซีย 

กองทัพรัสเซียประกาศขอเรียกรอง 8 

หนากระดาษ พรอมกับขีดเสนตายใหเมือง

มาริอูโปลปฏิบัติตามภายในเวลา 05.00 น.                                                   

ของวันจันทรที่ 21 มีนาคม โดยกลาววา                                                

ทุกคนที่วางอาวุธจะไดรับประกันวาสามารถ

เดินทางออกจากมาริอูโปลไดอยางปลอดภัย 

แตยังไมทันรอใหถึงเสนตาย

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยติดเชื้อ 2.3 หม� น

ราย เสียชีวิตเพิ่ม 88 ใสทอชวยหายใจ 

514 ราย สธ.เผยประสิทธิภาพวัคซีนเข็ม                                                         

3 ปองกันเสียชีวิต 98% สวนเข็ม 4 

ยังไมพบตาย ฉะนั้นอยาลังเลรีบไปฉีด

วัคซีน ระบุสาเหตุเสียชีวิตเพ่ิมมาจากการ

ติดเชื้อที่มากขึ้น

เม� อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ศูนย

บริหารสถานการณการแพรระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)                                                   

หรือ ศบค.รายงานสถานการณการแพร                                                        

ระบาดในประเทศไทยวา พบผูติดเชื้อ

รายใหมเปนการติดเช้ือในประเทศ 23,441 

ราย มาจากระบบเฝาระวังและระบบ

บริการ 23,118 ราย มาจากการคนหา

เชิงรุก 239  ราย มาจากเรือนจํา 46 

ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

38 ราย ทําใหมียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยัน

ตั้งแตป  2563 จํานวน 3,377,410 ราย 

หายปวยเพ่ิมข้ึน 23,153 ราย ทําใหมียอด

หายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

3,112,737 ราย อยูระหวางรักษา  240,339 

ราย อาการหนัก 1,464 ราย

ม็อบยึดวัดบางคลาน

ปดทางเขา-ออก

เคร� องโบอิ้งจีนตก

พรอม 132 ชีวิต

คายรถจีนประเดิม

ขาย EV ถูก

ไทยโพสต • “แฟนคลับแตงโม” บุก 

ก.ยุติธรรม เรียกรองความเปนธรรมในการ

ดําเนินคดี ไมใหฟองรองพลเมืองดีที่ชวย

เหลือ เลขาฯ รมว.ยุติธรรมยัน “ สมศักดิ์”  

เนนยํ้าหน�วยงานท่ีเก่ียวของทําคดีใหเกิดความ

กระจาง ไรผูมีอิทธิพลแทรกแซง กมธ.สิทธิฯ 

วุฒิสภาแนะ ตร.นํา 5 คนบนเรือเขาเคร� อง

จับเท็จ พรอมตรวจชุด “วันพีซ” เพิ่มหา

คราบเลือด กรมธนารักษแจง “ธรรมสถาน 

วิโมกสิวาลัย” ยังไมขออนุญาตใชที่ดิน

ที่กระทรวงยุติธรรม เวลา 13.30 น.                     

วันที่ 21 มีนาคม วาที่รอยตรีธนกฤต จิตร

อารียรัตน เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระ 

ทรวงยุติธรรม รับหนังสือรองขอความเปน

ธรรมจาก น.ส.กัญญลักษณ ปติชัยมงคล 

ตัวแทนกลุม “คดีแตงโมตองไดรับความยุติ 

ธรรม” หรือกลุมแฟนคลับและประชาชน 

โดยกลุมแฟนคลับ น.ส.นิดา พัชรวีระพงษ 

หรือแตงโม นักแสดงช� อดัง ตองการเรียก

รองขอความยุติธรรมเร� องคดี เพราะเห็นวา

คดียังไมไดรับความเปนธรรมอยางแทจริง 

จากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม 

ไดแก ไมบิดเบือนความจริงทั้งผลชันสูตร 

และการทําคดีทุกกรณี  แตงโมเปนคนของ                      

ประชาชน ประชาชนตองมีสิทธิ์เขาถึงกระ 

บวนการยุติธรรม ทุกคนมีสิทธิ์เทาเทียมกัน 

ไมละเวน หรือเลือกปฏิบัติไมวารวยหรือจน 

ทุกโซเชียลและบุคคลที่รักแตงโม

กรุงเทพฯ • “ปชป.” ติวเขมผูสมัคร ส.ก.-

ผอ.เลือกตั้ง “จุรินทร” ผุด “ส.ก.พลัส”     

การันตีทีมคุณภาพ มอบ “องอาจ” ประสาน

งาน “มารค” ชวยหาเสียง โอด กม.เลือก

ตั้งทองถิ่นสรางปญหาแกนนําพรรคชวยขอ

คะแนนไมได “เฉลิมชัย” ใหการบาน “สุชัช

วีร” ทํานโยบายหมัดเด็ดทวงคืน ส.ก. 50 

เขต “ดร.เอ” ลั่นจะเปนผูวาฯ ที่ขยันที่สุด

ไมนั่งโตะติดแฟม “เพ� อไทย” เปดตัวผูสมัคร 

ส.ก. 50 เขต พรอมนโยบาย 24 มี.ค.

ที่พรรคประชาธิปตย (ปชป.) วันที่ 21 

มีนาคม ในงานสัมมนาผูสมัครรับเลือกตั้ง

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  22  มีนาคม  พ.ศ. 2565  แรม  5  ค่ํา  เดือน  4  ปฉลู
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อิสรภาพแหงความคิด

ปชป.ผุดสก.พลัส

เล็งออกหมัดเด็ด

ดึงมารคหาเสียง

แฟนคลับบุกยธ.

ชวยคดี‘แตงโม’
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เฉงแมวใชลูกสาวเดิมพัน

‘ชลน�าน’ลูกจางทําตามส่ัง

ลุนแพ็กเกจแกสินคาแพง

คาไฟฟาจอขึ้นทั้งระบบ



2 สัมภาษณพิเศษ

...พรรคไทยสรางไทย ใจเราสูเต็มรอย เปนภารกิจครั้งสุดทายที่จะสรางพรรคการเมือง พรรคนี้ใหเปน

เคร� องมือการทํางานที่ดีที่สุดใหกับประเทศ หวังวาพรรคไทยสรางไทยจะเปนทางเลือกใหม เปนทางรอด

ของประเทศ ที่จะยุติทุกความขัดแยง รับฟงทุกความเห็นตาง และมุงสรางเศรษฐกิจไทยใหได

หน่ึงในนักการเมืองระดับคียแมน-แถวหนาของประเทศไทย 

ท่ีมีช� อเสียงโดงดังและอยูในวงการการเมืองมายาวนาน ผาน

ตําแหน�งสําคัญทางการเมืองและมีผลงานท่ีโดดเดนมากมาย                                                                              

ท้ังในฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ น่ันก็คือ “คุณหญิงสุดารัตน 

เกยุราพันธุ” ท่ีปจจุบันกําลังบุกเบิกจัดต้ัง “พรรคไทยสรางไทย” 

พรรคการเมืองจัดต้ังใหมท่ีถูกจับตามองและเปนท่ีถูกพูดถึงในแวดวง

การเมือง หลังมีการนําเสนอนโยบายพรรคหลายดานเพ� อแกไขปญหา

ประเทศ โดยหลายนโยบายเปนเร� องท่ีประชาชนใหความสนใจอยางมาก 

เชน “บํานาญประชาชน 3,000 บาทตอเดือน” เปนตน 

วันท่ี 22 มีนาคม 2565  คือวันครบรอบ 30 ปบนถนนการเมือง

ของ “คุณหญิงสุดารัตน เกยุราพันธุ-ประธานพรรคไทยสรางไทย” 

เพราะคุณหญิงสุดารัตนเขาสูการเมืองอยางเปนทางการคร้ังแรกเม� อ 22 

มีนาคม 2535 ท่ีเปนวันซ่ึงไดรับการเลือกต้ังใหเปนสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคพลังธรรม ท่ีเคยมีพลตรีจําลอง ศรีเมือง

เปนหัวหนาพรรค 

“30 ปบนถนนการเมือง” และกาวยางทางการเมืองตอจากน้ี ใน

ฐานะประธานพรรคไทยสรางไทยจะเดินตอไปอยางไร “คุณหญิงสุดา

รัตน” กลาวถึงเร� องราวท้ังหมด ระหวางการใหสัมภาษณพิเศษในคร้ังน้ี  

-ความภาคภูมิใจของการอยูบนถนนการเมืองที่ผานมาสามสิบ

ป? 

ผลงานท่ีภาคภูมิใจตองบอกวา อยางแรกเลยท่ีภาคภูมิใจคือ เรา

เปนนักการเมืองท่ีมือสะอาด ไมมีเร� องทุจริตโกงกิน แมแตเร� องเดียว ไม

เคยถูกฝายคานย� นญัตติขอเปดอภิปรายไมไววางใจ ไมเคยถูกต้ังกระทู

ถามในเร� องงานท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะงานใหญๆ  ทุกงาน จากท่ีเคยเปน

รัฐมนตรีท่ีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ เราไมมีเร� องเหลาน้ี 

ในสมัยเปนรมว.เกษตรฯ สินคา-ผลิตผลทางการเกษตร ท่ีอยูใน

ความรับผิดชอบ เราไมเคยไปใชวิธีประกันหรือจํานําท่ีทําใหเกิดปญหา 

ไปดูได ไมมีสักตัวเดียวเลย นอกจากน้ี เราไมเคยมีเร� องดางพรอย ทุจริต

เลย อาจมีการถูกใสราย ตอนรัฐประหารป 2549 เร� องการประมูล

คอมพิวเตอรของกระทรวงสาธารณสุข 900 ลานบาท ซ่ึงเร� องน้ันคือการ

ใสราย เพราะการยกเลิกการจัดซ้ือเพ� อคืนเงินใหกับกระทรวงการคลัง 

ทุกบาททุกสตางค แลวจะโกงไดอยางไร แตพอหลังมีการทํารัฐประหาร

ป 2549 เร� องน้ีก็ถูกต้ังคดีผานอดีตกรรมการ คตส.แตวา คตส.ช้ีวาเร� อง

ไมมีมูล แตคณะกรรมการ ป.ป.ช.รับเร� อง แตทายท่ีสุด เราก็ชนะดวย

มติเอกฉันทในช้ันกรรมการป.ป.ช. แลวก็ยังไปชนะคดีตอนคดีไปท่ีศาล

ปกครองกลาง-ศาลปกครองสูงสุด และขณะนี้เรากําลังฟองกลับ อดีต

กรรมการป.ป.ช.บางคนท่ีกล่ันแกลง 

“ความภาคภูมิใจของเรา ท้ังคุณพอสมพล เกยุราพันธุ ท่ีเปน

นักการเมือง และพลตรีจําลอง ศรีเมือง ท้ังสองทานคือผูใหกําเนิด

ทางการเมือง ไดส่ังสอนเราวา การจะเปนนักการเมืองเราตองต้ังใจ

ทํางาน เอาผลงานแลกคะแนนเสียง และตองทํางานดวยความซ� อสัตย 

พอของหน�อยจะสอนไวเสมอ เวลาเราจะออกจากบานไปทํางาน 

ไปลงพ้ืนท่ี ตอนท่ีเปนส.ส.ใหมๆ  พอบอกเสมอวาตองต้ังใจทํางาน ไป

ลงพ้ืนท่ีชวยประชาชน เรากินเงินเดือนเขา เราเปนข้ีขาประชาชน ตอง

ทํางานใหเขาใหสําเร็จ  พอใชคําน้ีเลย เปนคําพูดท่ียังกองอยูในหัวเรา

เสมอ และทานพลตรีจําลอง ก็บอกวาใหเอาผลงานแลกคะแนนเสียง 

อันน้ีคือส่ิงท่ีเราถูกหลอหลอมมา” 

“คุณหญิงสุดารัตน” กลาวตอไปวา สวนเร� องท่ีสองท่ีภาคภูมิใจ

ก็คือเปนคนท่ีทํางานและไดรับมอบหมายใหทํางานท่ียากๆ แตงานท่ี

ยากท่ีผานมือ เราทําสําเร็จทุกงาน อยาง “โครงการ 30 บาทรักษา

ทุกโรค” ท่ีทาง นพ. สงวน นิตยารัมภพงศเปนผูคิด แตวาคนท่ีผลัก

ดันทําใหเกิดผลตลอดส่ีปเต็มก็คือตัวเราเอง (สมัยเปนรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข ชวงป 2544-2548) โดยท่ีตอนสมัยชวงรัฐบาลยุค

ดังกลาว แมจะมีการเปล่ียนรมช.กระทรวงสาธารณสุขหลายคน แตเรา

ยืนหน่ึงทําจนสําเร็จ ท่ีก็ตองขอบคุณความรวมมือจากผูบริหารกระทรวง

สาธารณสุขและแพทย-พยาบาลทุกคน นอกจากน้ีเร� องการแกปญหา

โรคซารส-ไขหวัดนก ท่ีเจอไขหวัดนกสองรอบ เจอโรคซารสหน่ึงรอบ ได

แกไขปญหาอยางรวดเร็ว ไมกระทบเศรษฐกิจ ไมเกินสองเดือน ทําจบ

หมด 

นอกจากน้ี ก็ภาคภูมิใจในเร� อง “การสรางสุขภาพของ

ประชาชน” โดยชวงเปนรมว.สาธารณสุขส่ีป ไดทําใหคนไทยท่ีเปน 

ความดัน-ไขมันในเลือดสูง-เบาหวาน มีจํานวนลดลง แตเสียดายไมมี

ใครทําตอ และพยายามจะลดการเปนโรคมะเร็งดวย “โครงการอาหาร

ปลอดภัย” ซ่ึงเปนส่ิงท่ีเราทําตอเน� องเพราะพบวาคนปวยเปนมะเร็งกัน

เยอะเพราะสารเคมี จากสารตางๆ เชนปลาใสสารฟอรมาลีนหรือสาร

ฟอกขาวบอแรกซ ท่ีกอมะเร็งท้ังหมด ตอนน้ันมีการไปตามไลจับ ไป

ตามทลายถึงโรงงานไปตามจับถึงแพปลา และรณรงคใหประชาชนรูวา

อาหารท่ีใสสารพิษตองดูอยางไร ก็เสียดายท่ีไมมีใครทําตอ ซ่ึงตอนน้ัน

มะเร็ง ยังไมใชสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหน่ึงของคนไทยแตตอนน้ีกลาย

เปนอันดับหน่ึง  โดยตอนน้ันก็รูเทรนดแลววาตองหยุดใหได รวมถึงเร� อง

อาหารโภชนาการท่ีดีท่ีเคยมีแคมเปญ “ผักคร่ึงหน่ึง อยางอ� นคร่ึงหน่ึง”  

ส่ิงเหลาน้ีคือส่ิงท่ีเราภูมิใจวา ไดสรางสุขภาพใหคนไทย นอกจาก

น้ีก็เร� อง “การแกไขปญหาความยากจน” ในเร� องการลดตนทุนและเพ่ิม

ผลผลิตทางการเกษตรในชวงสมัยเปนรมว.เกษตรและสหกรณ ท่ีก็ได

เพ่ิมผลผลิตขาว จาก 300 กิโลฯตอไร ก็เพ่ิมมาเปน 500 กวากิโลตอ

ไรได ซ่ึงชวยลดตนทุนใหเกษตรกรได และเขาไปทําในเร� องของ “การ

ปฏิรูปการผลิตดานการเกษตร” เพ� อจะไดมีการลดตนทุน ปรับเปล่ียน

การเพาะปลูก และการเพ่ิม Value Added หรือการสรางมูลคาเพ่ิมให

กับผลิตภัณฑดานการเกษตร ตอนน้ันแผนงานไดนําเขาท่ีประชุมคณะ

รัฐมนตรีเรียบรอย โดยใชงบประมาณนอยมาก แตเสียดายวาทําไมเสร็จ 

เพราะวาพอนําเขาคณะรัฐมนตรีไดสัก 2-3 สัปดาหก็เกิดรัฐประหารป 

2549 

สําหรับผลงานท่ีภาคภูมิใจในตอนตน ๆสําหรับคนกรุงเทพ 

มหานคร คือเราเปนรัฐมนตรีท่ีดูแลกรุงเทพมหานครอยูนาน ซ่ึงคําวา

เจาแมกทม.ไมใชเพราะวาเราชนะเลือกต้ังไดเปนส.ส.กทม. แตเพราะวา

สมัยเปนส.ส.และเปนรัฐมนตรีตอนอยูพรรคพลังธรรม ทางทานพลตรี

จําลอง ศรีเมืองใหเราดูแลกรุงเทพมหานคร ต้ังแตกระทรวงมหาดไทย

จนถึงกระทรวงคมนาคม ท่ีไดเขาไปดูปญหาตางๆ ของกรุงเทพมหานคร 

เชน “ปญหานํ้าทวม” ท่ีหากไปถามคนท่ีพอมีอายุตามหมูบานตางๆ ใน

กรุงเทพมหานคร หรือเวลาลงพ้ืนท่ี ก็จะไดยินเร� องกอนหนาน้ี เพราะ

ตอนน้ันเราต้ังเข็มไวเลยวาตองลอกทอระบายนํ้าและคูคลองในกทม. ให

เสร็จกอนสงกรานต ไมใชทําแบบปจจุบันน้ีโดยใหมีการลอกทอทุกซอย 

รัฐบาล ท่ีสําคัญคือตองทําให ระบอบประชาธิปไตยดังกลาว ทําหนาท่ี

ในการท่ีจะเอ้ือโอกาสใหกับคนทุกคนโดยเทาเทียมกัน ไมใชเฉพาะแต

คนรวย แตคนช้ันกลาง คนยากคนจนตองไดรับโอกาสท่ีทัดเทียมกันมัน

ถึงจะตอบโจทย สวนการแกไขวิกฤตเศรษฐกิจก็เชนเดียวกัน เพราะจะ

มีความเก่ียวพันกัน โดยการแกวิกฤตเศรษฐกิจ เราจะมองแคเพียงวา

เพราะมีโรคระบาดเลยทําใหเศรษฐกิจแย มันไมใช แตมันมีท้ังเร� องของ

โรคระบาดท่ีมีการจัดการท่ีไมดีพอ และมีท้ังสภาวะเศรษฐกิจท่ีมันตก

จริงๆ จากท่ัวโลกและจากปญหากําลังซ้ือภายในประเทศ 

การแกปญหาเศรษฐกิจเราตองเปล่ียนจาก “Old Economy เปน 

New Economy” ซ่ึง New Economyเราหลีกเล่ียงไมได เพราะเราจะ

เห็นวาปจจุบัน มหาเศรษฐีของโลก จะพบวา สิบอันดับแรก ประมาณ

เกือบ 7-8 คนมาจากสาย Tech หมด มหาเศรษฐีในรุนเดิมท่ีเคยเปน

เจาของธนาคาร -เจาของอุตสาหกรรมหนัก ตกรุนไปหมด เราตอง

ยอมรับวาวันน้ีเปนโลกของเทคโนโลยี เราตองเปล่ียนแปลงใหระบบ

เศรษฐกิจของประเทศเราสามารถเปน New Economy ได แต Old 

Economy เราก็ตองรักษาใหเขาอยูไดกอนในชวงการเปล่ียนผาน 

“คุณหญิงสุดารัตน” ใหทัศนะวาการแกปญหาเศรษฐกิจ ส่ิง

สําคัญท่ีตองทํา เร� องแรกก็คือ “ตองเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ” ซ่ึง 

มาตรการท่ีรัฐบาลเคยทํามาเชนการกูเงินแลวนํามาแจกประชาชนแบบ

เบ้ียหัวแตก มันกระจายและไมมีพลังพอท่ีจะ Restart เคร� องยนตทาง

เศรษฐกิจ ก็เหมือนคนขับรถยนตหากนํ้ามันหมด เติมนํ้ามันหน่ึงลิตร 

สตารทรถไมติด ตองเติม 5-10 ลิตรถึงจะสตารทรถติดได 

....เปรียบเทียบก็คือ “ตองอัดเงินลงไปมากพอ” และตองอัดเพ� อ

ทําใหเกิดการหมุนของเงิน จึงควรอัดลงในไปในสวนของ “การจางงาน-

การสรางรายได” มากกวารวมถึงตองเพ่ิมกําลังซ้ือ โดยตองมีการนําคน

มาเพ่ิมทักษะ มา ReSkill – UpSkill โดยเฉพาะคนท่ีตกงาน จางมาเรียน

หนังสือเพ� อReSkill – UpSkill อยางคนเคยทํางานธนาคารแลวตกงาน ก็

มาReSkill – UpSkill เพ� อใหขายของออนไลน ลูกหลานเกษตรกร เรียน

จบมาแลวไมมีงานทํา ก็ใหความรูในเร� องการแปรรูปสินคา ใหตนทุนเขา 

ใหเขานําภูมิปญญาพอแมเขามาพัฒนารวมกับภูมิปญญาสมัยใหม ใหมี

อาชีพ หรือแมแตจางเกษตรกรขุดบอนํ้า ก็ยังไดบอนํ้าและยังเปนการ

กระจายรายไดลงพ้ืนท่ี หรืออยางจางคนไปเรียน คนยังไดความรูไปทํา

มาหากินในอาชีพใหมๆ  ท้ังหมดคือการสรางงานสรางรายไดและจะนํา

ไปสูการเพ่ิมรายได เปนตน 

บํานาญประชาชน 3,000 บาท

นโยบายตอบโจทยสังคมผูสูงวัย

“คุณหญิงสุดารัตน” ยังกลาวถึงนโยบายสําคัญของพรรคไทย

สรางไทยท่ีสรางกระแสตอบรับและถูกพูดถึงอยางมากอยาง น่ันก็คือ 

“บํานาญประชาชน 3,000 บาท” โดยกลาววา เร� องการดูแลผูสูงวัย 

นโยบายบํานาญประชาชน 3,000 บาท เรายืนยืนนโยบายน้ี ใครก็ได

มาดีเบตกันได ยืนยันวา นโยบายดังกลาว ไมใชประชารัฐ ประชานิยม 

แตเปนนโยบายท่ีเปนหลักคิดในการตอยอดโครงการ 30 บาทรักษาทุก

โรคหรือประกันสุขภาพถวนหนา เพราะวันน้ีเราตองสรางสังคม สราง

ประเทศท่ีจะรองรับสังคมผูสูงวัย เราเปนประเทศกําลังพัฒนาประเทศ

แรกในโลก ท่ีเขาสูสังคมผูสูงวัยเต็มข้ัน เรามีประชากรผูสูงวัย 20 

เปอรเซนตของประชากรของประเทศ มีอยูประมาณ 11 ลานกวาคน ซ่ึง

ผูสูงวัยของประเทศไทย “แกกอนรวย” คือยากจน พอยากจนเปนสวน

ใหญ รางกายก็ออนแอดวย เม� อท้ังยากจนและออนแอ ถาเราไมแกตรง

น้ี ประเทศไทยจะกลายเปนประเทศท่ีมีแตคนแกท่ียากจนและออนแอ 

เศรษฐกิจจะเดินไปไดไหม ก็ไมมีทางเดินไปได จะไมมีใครสรางรายไดให

กับประเทศ รวมถึงรัฐตองควักเงินมารักษาฟรีมากข้ึน และขณะเดียวกัน 

ครอบครัวเอง แมรัฐจะรักษาใหฟรี แตคนในครอบครัวก็ตองมาดูแลคน

เจ็บคนปวย ก็ตองเสียเงินอีก รายจายก็ตองเพ่ิมข้ึนแตรายไดไมมี เพราะ

คนแกยากจนและไมแข็งแรง 

“วันน้ีนโยบาย 3,000 บาทบํานาญประชาชนจะมาตอบโจทย

การแกไขปญหา การรองรับสังคมผูสูงวัย” ประธานพรรคไทยสรางไทย

กลาวยํ้าดวยนํ้าเสียงหนักแน�น 

พรรคไทยสรางไทย

ทางเลือกใหม-ทางรอดของประเทศ

-ไดวางเข็มทิศ หลักไมลทางการเมืองของพรรคไทยสรางไทย 

หลังจากน้ีไวอยางไรบาง? 

เราวางไววาพรรคไทยสรางไทยเปนพรรคฝายระบอบประชาธิปไตย

ท่ีมี พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขฯ เราไมสรางปญหาใหกับประเทศ 

โดยท่ีเราก็ตองรักษาสิทธิและโอกาสของประชาชน และสามสถาบันหลัก

ของประเทศเอาไว โดยใหความสําคัญกับประชาชนเปนศูนยกลาง ทุก

นโยบายตองตอบโจทยกับประชาชน ประชาชนตองเปนศูนยกลาง 

ไทยสรางไทย เราเปนพรรคใหม เราอาจจะเสียเปรียบ แตวา

ใจเราสูเต็มรอย มันเปนภารกิจคร้ังสุดทายท่ีจะสรางพรรคการเมือง

น้ีใหเปนเคร� องมือการทํางานท่ีดีท่ีสุดใหกับประเทศ เราหวังวาพรรค

ไทยสรางไทยจะสามารถทําใหเปน “ทางเลือกใหม เปนทางรอดของ

ประเทศ” ท่ีจะยุติทุกความขัดแยง รับฟงทุกความเห็นตาง และมุงสราง

เศรษฐกิจไทยใหได 

เราหวังวาพรรคไทยสรางไทย จะสามารถทําใหอยางนอยคน

ไทยฐานราก ไดหายจน หมดหน้ี มีรายไดอยางย่ังยืน สามารถยืนอยู

บนขาของตัวเองได ทุกนโยบายเราจะมุงเนนไปท่ีตัวประชาชน สรางให

ประชาชนต้ังหลักต้ังฐานของตัวเองได ไมวาเขาจะเปนคนรุนใหม -อยู

บนธุรกิจแบบเกา ก็ใหเขาต้ังหลักต้ังฐาน ใหทุกคนมีรายไดดีข้ึน โดยขจัด

อุปสรรคท่ีขวางก้ัน และสรางพลังใหกับเขา 

ไทยสรางไทยเราเสนอตัวแลว เราก็ตองการท่ีจะชนะการเลือกต้ัง 

ซ่ึงเราทําเต็มท่ี แมจะรูวาอาจจะเสียเปรียบ กับการเปนพรรคการเมือง

ใหมแตทําเต็มท่ีสุดกําลัง เราสรางประเทศน้ีคนเดียวไมได ถาคนเห็นดวย

วาควรตองมาสรางประเทศน้ีกันใหม ทุกคนตองมาชวยกันรวมสราง 

“ส่ิงท่ีเราอยากทําตอนน้ีก็คืออยากฝากผลงานและประสบการณ

การเมืองสามสิบปมาสรางพรรคการเมืองดีๆใหเกิดข้ึนใหได ตามความ

ใฝฝนของเราสักพรรคการเมืองหน่ึง และใหพรรคไทยสรางไทยเปน

เคร� องมือในการทํางาน และใหคนรุนตอไปมารับลูกตอไป” คุณหญิง

สุดารัตนกลาวปดทาย 

หมูบานเอกชนก็ใหทํา เพราะนํ้าจะไหลจากถนนหลัก จะตองผานซอย

ตางๆ ท่ีอาจจะมีคลองอยูขางหลัง หากไมลอกทอจะทําใหนํ้าท่ีจะตอง

ไหลไปตามทางระบายนํ้าตามซอยหรือหมูบานตางๆ กอนลงคลอง นํ้าจะ

ไมมีทางลงคลองมาได 

“คุณหญิงสุดารัตน” กลาวตอไปวา นอกจากนี้ ชวงที่เปน                                                                                 

รัฐมนตรีฯ ตอนชวงป 2538-2539 ท่ีมีนํ้าทวมใหญ อาจจะใหญมากกวา

ป 2554  แตวาเราก็พากรุงเทพฯรอด เพราะเราเอาจริงเอาจัง 

“และสวนหนึ่งก็ไดรับพระมหากรุณา พระราชทานแนวทาง 

จากลนเกลาฯ รัชกาลที่ 9 ที่ทรงพระราชทานแนวทางทั้งเร� องการ

ปองกันน้ําทวม และเร� องการจราจรในชวงที่เราเปนรัฐมนตรี ทาน

ไดทรงพระราชทานโครงการแกไขปญหาจราจรหลายโครงการมา

ใหเราทํา ไมวาจะเปนสะพานวงแหวนอุตสาหกรรม สะพานจตุรทิศ 

ทั้งหมดนี้เราก็ไดรับพระมหากรุณาธิคุณ มอบหมายใหทําโครงการ

พระราชดําริฯเหลานี้”

และเราก็ทําในเร� องของนํ้าทวม เร� องจราจร โดยเปนคนแรกท่ี

ทํา “แผนแมบทรถไฟฟาท้ังหมดในกรุงเทพมหานคร” ท่ีก็ยังภูมิใจท่ี

แผนแมบทดังกลาวยังไดใชจนถึงทุกวันน้ี ท่ีเร่ิมตนท่ีสิบสาย ตอนน้ีก็

อาจจะเพ่ิมเปนสิบสองสาย แตก็ยังกอสรางไมครบ ภูมิใจท่ีเปนคนแรก

ท่ีวางแผนแมบทรถไฟฟา แลวก็เร่ิมลงมือทําเสนแรกก็คือรถไฟฟาบีที

เอส ท่ีอยูในความดูแลของกทม. นอกจากน้ีก็เร� องของสะพานลอย ท่ีเห็น

กันปจจุบัน โดยสวนใหญเกิดข้ึนในสมัยเราไมวาจะเปนสะพานลอยบา

งกระป- สะพานลอยลําสาลี แลวก็เร่ิมทําอุโมงคบางแหง รวมถึงการตัด

ทะลุตรอกซอกซอย 

...ในชวงท่ีเปนรัฐมนตรี คนเกาๆ จะจําได จะเห็นเราตอน

เชาๆ ตามแยกท่ีรถติดมากๆ เชนแยกลําสาลี ท่ีจะไปยืนกับตํารวจ นํา

นายตํารวจช้ันผูใหญไป เพ� อไปชวยระบายรถ ตอนน้ันยังไมมีระบบ

คอมพิวเตอร ท่ีตอนน้ีหากใหแกจราจรงายมากใชเทคโนโลยีจะงายมาก 

แตสมัยกอน ตองใชตาเรา ไปยืนไปดู ตองพาตํารวจผูใหญไปดู เพราะ

ถาไมพาตํารวจผูใหญไปดู ตํารวจช้ันผูนอยก็ไมออกมา ตอนน้ัน คนจะ

เห็นภาพเราคูกับมอเตอรไซด แมทองโตทองแก ก็ยังข้ึนมอเตอรไซด 

เพ� อไปดูจราจรตามท่ีตางๆ กับตํารวจช้ันผูใหญเพ� อจะไปเอาจริงเอาจัง

กับการแกปญหาจราจร 

“คุณหญิงสุดารัตน” เปดเผยดวยวา นอกจากน้ียังเปนคนทํา 

“แผนแมบทโครงขายทางดวนใยแมงมุม” ท่ีแตกอนดังมาก เม� อกอน

ทางดวนมีเสนเดียว คือดินแดง-อาจณรงค เราทําโครงขายใยแมงมุม

ทําใหเปนโครงขายทางดวนท้ังหมด เปนแผนแมบททางดวน และใช

กันจนถึงปจจุบัน และยุคน้ันก็มีการสรางทางดวนหลายเสนเหมือนกัน 

อยางเชน “เอกมัย-รามอินทรา” ก็เกิดข้ึนในยุคเราเปนรัฐมนตรี 

ท้ังหมดก็เปนผลงานเร� องจราจร การรณรงคเร� องวินัยการจราจร 

เร� องของการทําผูชวยตํารวจจราจร ท่ีแตกอนเชนเสนลาดพราว ซอย

จะเยอะ ก็ใหมีผูชวยตํารวจจราจรไปชวยยืนโบกเพ� อทําใหรถไมติด รวม

ถึงการทํา ชองทางเดินรถพิเศษ หรือ Reverse Lane เพ่ิมพ้ืนผิวจราจร

เพ� อแกปญหาจราจร เปนตน นอกจากน้ี ก็ไดทํางานเร� องแกปญหานํ้า

ทวม ทําเร� องคุณภาพชีวิต เชนร� องสวนสาธารณะหลายแหงท่ีเปนสวน

สาธารณะในเขต อยางเชนสวนสาธารณะขนาดใหญท่ีเขตบึงกุม เราก็

เปนคนทํา รวมถึงการทําสวนสาธารณะขนาดเล็ก ท่ีใหการเคหะแหง

ชาติเขาไปทําท่ีเรียกวา Pocket Park ท่ีเปนคนแรกท่ีใช เกิดข้ึนคร้ังแรก

เม� อกวาย่ีสิบปท่ีแลว ท่ีจะเห็นมีสวนสาธารณะในหมูบานตางๆ เกิดจาก

การผลักดันของเราท้ังน้ัน 

ไทยสรางไทย

พรรคการเมืองของประชาชน

“คุณหญิงสุดารัตน” กลาวตอไปวานับแตเปดตัวต้ังพรรค “ไทย

สรางไทย” พบวากระแสการตอบรับจากประชาชนออกมาดีมาก อยาง

การตอบรับในตัวเรา ไปท่ีไหน ก็เหมือนคนฝากความหวังไว ซ่ึงหาก

คนไมไวใจเรา เขาก็คงไมเขามากอด มารองไห ระบายความทุกข

แลวก็ฝากความหวัง จึงต้ังใจในการสรางพรรคไทยสรางไทยใหเปน 

“ภารกิจสุดทาย” ทางการเมือง เราเติบโตมาจากพรรคพลังธรรม ท่ี

เปนพรรคการเมืองท่ีถูกสอนใหยึดม่ันในเร� องของประชาธิปไตย ยึดม่ัน

ในเร� องของ “ความซ� อสัตยสุจริต” สโลแกนแรกตอนเขาสูการเมืองคือ  

“ทํางานจริงจัง-ฟงเสียงประชาชน” 

...วันน้ีการต้ังพรรคไทยสรางไทยคือตองการทําใหพรรคไทยสราง

ไทยเปนเคร� องมือท่ีดีท่ีสุดในการทํางานใหกับประเทศชาติ คิดวาวันน้ีเรา

อยูในวิกฤตการเมืองมารวม 15-17 ป เราจะปลอยใหประเทศตรึงซาย

ตรึงขวา แบบน้ี ไมมีทางท่ีจะไปรอด โดยงการจะแก เราตองแก “วิกฤต

การเมือง” กอน แลวก็แกวิกฤตเศรษฐกิจท่ีเปนเร� องสําคัญท่ีสุดตลอดจน

ตองแกวิกฤตเร� องท่ีผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของคนและวิกฤตของโลก

ท่ีปนปวนท้ังเทคโนโลยีและจากสภาพอากาศ การต้ังพรรคไทยสรางไทย

ตองการใหเปนพรรคการเมืองของประชาชนจริงๆ เหมือนท่ีเราใฝฝนไว 

เราถึงเขาพรรคพลังธรรมในชวงแรกท่ีเขามาการเมือง จนตอมาก็เหลือ

เราเปนส.ส.คนเดียวของพรรคพลังธรรม จากท่ีเคยมีส.ส.รวม 30-40 คน 

...เม� อวันน้ีเดินออกมาจากพรรคการเมืองเดิมท่ีเคยอยู ตอนน้ัน

เรามีทางเลือกอยูสองทางคือจะหยุดหรือจะเดินตอ โดยท่ีตัดสินใจเดิน

ตอ เหตุผลสวนหน่ึงก็เพราะวาเหมือนกับตลอด 30 ปท่ีทํางานการเมือง

มา ไมเคยเห็นประเทศชาติ ประชาชนทุกขยาก ลําบาก หรือมีวิกฤตเทา

ในคร้ังน้ีเลย อยางลูกเราเองก็เคยหามแมมาตลอด อยากใหแมพอ แต

ก็บอกวาถาแมจะทําเอง เช� อวาแมจะทําใหประเทศรอดได เราคิดวา

เด็กๆ เขาสะทอนออกมาท่ีก็เหมือนเปนตัวแทนของคนรุนใหมท่ีมองไม

เห็นอนาคตของประเทศน้ี ก็ไดปรึกษากับพรรคพวก จนในท่ีสุดก็ตัดสิน

ใจในการจะเดินหนาสรางพรรคไทยสรางไทยใหเปนพรรคการเมือง

ของประชาชนอยางแทจริง ประชาชนคือเจาของ เราคือลูกจางของ

ประชาชนในการทํางาน จึงต้ังใจท่ีจะทําตัวเองเปนแค “เสาเข็ม” เปน

สะพานเช� อมโยง คนใหมท่ีเขามาทําการเมือง ไมวาจะเปนคนรุนใหม-

รุนกลางและคนรุนใหญท่ีเขามีความรูความสามารถใหเขามาทํางาน

การเมืองเพ� อสรางประเทศไทยใหม

“คุณหญิงสุดารัตน-ประธานพรรคไทยสรางไทย” กลาวตอไป

วา  หากถามวาทําไมตองสราง ประเทศไทยพังแลวหรือ วันน้ีคิดวา

ประเทศไทยยังไมพังหรือ ลองถามกลับไปในใจทุกคน วันน้ีเศรษฐกิจเรา

เดินไมได ท้ังดวยสภาวะเศรษฐกิจและสถานการณโควิด ยังไมพอ แต

เดินไมไดดวยการเปล่ียนแปลงของโลกยุคใหมไปแลว ธุรกิจตางๆ ตอง

ถูกเปล่ียนหมด ดังน้ัน จะตองบริหารประเทศอยางมีวิสัยทัศนและจริงใจ

ตอประชาชน ถึงจะพลิกวิกฤตเศรษฐกิจได เพราะวันน้ีไมใชแความีโรค

ระบาดอะไรตางๆ เลยแย แลวตอไปหลังจากน้ี ทุกอยางมันจะกลับคืน

มา มันไมมีแลว Old Economy ไปไมไดแลว เราเคยเปนประเทศรับจาง

ผลิต แตวันน้ีคาจางแรงงาน -ปจจัยเร� องนํ้ามัน ก็มีผลตอตนทุนการผลิต

สูง ยอดขายก็ตกลงมาเร� อยๆ การสงออกขาวเราเคยเปนแชมป ตอนน้ี

ก็ตกลงมา รวมถึงสินคาหลายอยางยอดขาย-ยอดสงออกตกลง ประเทศ

อ� นแซงไปหมด แลวพอจะมาเปนNew Economyก็ไมมีความรู ไมมี

เทคโนโลยี เพราะยังไมไดมีการเตรียมความพรอม ดังน้ันจึงตองมีการเต

รียมความพรอมในเร� องเหลาน้ี วันน้ีจึงพยายามดึงคนเกงๆ มาสราง

ประเทศกันใหม ถามวาประเทศพังไหม ก็ลองถามใจทุกคนวาพังหรือ

ยัง ถาพังแลว วันน้ีพรรคไทยสรางไทยเชิญชวนทุกคนมารวมกันสราง

ประเทศไทยเพ� ออนาคตของตัวเราเองและลูกหลานของเรา 

เสนอแนะตองเรงแก

วิกฤตการเมือง-พลิกฟนเศรษฐกิจ

“คุณหญิงสุดารัตน” กลาวตอไปวา พรรคไทยสรางไทยเปน

พรรคการเมืองต้ังใหม เราจะเนนเร� องนโยบายพรรคเปนหลัก โดยให

ความสําคัญกับเร� องการเตรียมความพรอมใหกับประเทศทุกดาน อยาง

การแกวิกฤตการเมืองท่ีตรึงซายตรึงขวากันไมจบ แลวเราจะปลอยให

ประเทศเปนแบบน้ีตลอดไปหรือไม

.... การจะแกไดดีท่ีสุดในเร� องวิกฤตการเมืองคือ การใหอํานาจกับ

ประชาชนในการแกไขรัฐธรรมนูญและสรางรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน 

โดยในสวนของหมวด 1 และหมวด 2 ท่ีเปนหมวดสําคัญ ก็ไมตองแตะ 

การแกวิกฤตความขัดแยงทางการเมืองดวยรัฐธรรมนูญโดยทําใหเปน

รัฐธรรมนูญท่ีมีความเปนสากล คํานึงสิทธิของประชาชน ไมตองมีสว.

250 คน ไมตองมีแผนยุทธศาสตรชาติท่ีจะมาครอบการทํางานของ

คุณหญิงสุดารัตน-30 ปบนถนนการเมือง  

เดินหนานําพา‘พรรคไทยสรางไทย’

ทางเลือกใหม -ทางรอดของประเทศ

กรรมการป.ป.ช.บางคนท่ีกล่ันแกลง 

ห
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3บทความ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

อกจากเป็นกระบอกเสียงช่วย “ลุงตู่”  พล.อ. 

ประยุทธ์  จันทร์ โอชา นายกฯ และ  “ลุงป้อม” 

พล.อ.ประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกฯ และ

หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ในการชี้แจงและทำาความ

เข้าใจกับประชาชน ทั้งประเด็นการเมืองและนโยบายต่างๆ 

ของรัฐบาล เพื่อสร้างความรับรู้อย่างถูกต้องแล้ว 

ล่าสุด  “อ้น”  น.ส.ทิพานัน  ศิริชนะ  ประจำาสำานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี อดีตผู้สมัคร ส.ส.กทม.เขตจอมทอง-

ธนบุรี  อดีตรองโฆษกพรรค พปชร.  ยังได้รับความไว้วางใจ

จากนายกฯ  ให้มาเป็นคณะกรรมการแก้หวยแพงในมิติทาง

กฎหมาย  

แม้ภารกิจจะเยอะ แต่สิ่งหนึ่งที่เธอไม่ลืมเลือน และ

ทำางานตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง มาเป็นระยะเวลาหลายปีคือการดู

แลชาวบ้าน ควบคู่หาช่องทางแก้ปัญหาปากท้องให้คนในพื้นที่  

อย่างเช่นเร็วๆ นี้ก็สนองนโยบายนายกฯ ด้วยการพัฒนา

และฟื้นฟูคลองเพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมในเขต

จอมทองและธนบุรี  ซึ่งในพื้นที่มีเส้นทางคลองจำานวนมาก  

ที่เป็นอัตลักษณ์ที่สำาคัญ มีแหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานและ

วัดวาอารามมากมายริมคลอง ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผย

แพร่ให้คนทั่วไปทั้งภายในและภายนอกได้ชื่นชม  

“อ้น” ทิพานัน  จึงร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆ ทำา

กิจกรรม “พายเรือสืบศิลป์ อรุณรุ่งที่วัดอรุณ” เพื่อส่งเสริมการ

พายเรือให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง หลังการแพร่ระบาดของโรค

โควิด-19  โดยเป็นการรวมตัวกันของเหล่านักพายคายักมาก

ที่สุดในประเทศไทยกว่า 200 ลำา ซึ่งได้จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 

20 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา มีระยะทาง 10.34 กม. 

โดยเริ่มจากวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร-วัดอรุณราช 

วรารามราชวรมหาวิหาร -

คลองบางกอกใหญ่-คลองบาง

หลวง ผ่านตลาดบางหลวง ผ่าน

คลองมอญ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว

เป็นไปตามมาตรฐานความ

ปลอดภัยทางด้านสาธารณสุข

และกฎความปลอดภัยทางน้ำา

อย่างรัดกุม

“เชื่อว่ากิจกรรมนี้เป็น 

การรวมตั วของผู้ ที่ มี ความ

สนใจรักในการพายเรือได้มาทำา

กิจกรรมร่วมกัน และดึงดูดกลุ่ม

ชาวต่างชาติทั่วโลกที่มีความ

สนใจด้านการพายเรือคายัก-

กิจกรรมพายเรือเที่ยวได้เห็นกิจกรรมดีๆ แบบนี้ ก็จะเป็นการ

กระตุ้นให้คนมาท่องเที่ยวและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจได้”  

เชื่อว่ากิจกรรมนี้เป็นนิมิตหมายอันดี ที่จะช่วยส่งเสริม

การท่องเที่ยวในชุมชนได้อย่างดี.

ช่างสงสัย

‘พายเรือสิบศิลป์’

น

น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ

ฉีดเข็ม 4

ใส่ท่อช่วยหายใจ 514 ราย 

เสียชีวิตเพิ่มขึ้น  88  ราย  เป็นชาย  

44 ราย หญิง 44 ราย เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุ 

60 ปีขึ้นไป 66 ราย มีโรคเรื้อรัง 17 ราย 

ทำาให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี  2563 

จำานวน 24,334 ราย ขณะที่สถานการณ์ โลก 

มียอดผู้ติดเชื้อสะสม  471,069,142  ราย  

เสียชีวิตสะสม 6,101,013 ราย 

สำาหรับ  10  จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อ

สูงสุดในวันที่ 21 มี.ค. ประกอบด้วย กทม. 

2,870 ราย, นครศรีธรรมราช 1,625 ราย, 

ชลบุรี 1,128 ราย, สมุทรสาคร 908 ราย, 

สมุทรปราการ  865  ราย,  ระยอง  737 

ราย, พัทลุง 547 ราย, สงขลา 533 ราย, 

ฉะเชิงเทรา 524 ราย และราชบุรี 519 ราย  

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.เฉวต

สรร นามวาท ผู้อำานวยการกองควบคุมโรค

และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุม

โรค แถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด-19  สถานการณ์ติดเชื้อรายวัน

เฉลี่ย 14 วันอยู่ที่  23,540 ราย โดยผู้ป่วย

รุนแรงที่มีอาการปอดอักเสบอยู่ที่  1,464 

ราย  ใส่ท่อช่วยหายใจ 514 ราย  เสียชีวิต

รายงานวันนี้  88  ราย  อย่างไรก็ตาม  ผู้

ป่วยปอดอักเสบไต่ลำาดับต่อเนื่องมาจาก  

2 สัปดาห์ที่แล้ว ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจก็

เพิ่มขึ้นจาก 2 สัปดาห์เช่นกัน รวมทั้งตัวเลข

เสียชีวิตเป็นที่ทราบกันดีว่า  จำานวนผู้ป่วย

หนักและเสียชีวิตจะมีระยะเวลาตามหลัง

จำานวนผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาก่อนหน้านี้  ซึ่ง

เป็นที่คาดไว้และอยู่ในระดับที่รับมือได้ใน

กราฟเส้นสีเขียว

จำานวนผู้เสียชีวิตวันนี้ 88 ราย เป็น

ชายและหญิงอย่างละ 44 ราย โดยมีปอด

อักเสบรุนแรง 74 ราย ไม่ระบุปอดอักเสบ 

14 ราย โดยกลุ่ม 608 อายุ 60 ปีขึ้นไป และ

มีโรคเรื้อรังสูงถึง 94% หรือ 83 ราย ซึ่งสิ่ง

ที่ต้องย้ำาคือในตัวเลข 88  ราย ปรากฏว่า

ไม่ได้รับวัคซีนถึง 46 ราย หรือ 52%  ทั้ง

ที่ในประเทศไทยได้วัคซีนเข็มที่  1  ไปแล้ว 

80% เข็มที่ 2 ก็ใกล้ๆ กัน ซึ่งที่ยังไม่ได้ฉีด

ก็น่าจะประมาณ  20%  แต่คนที่เสียชีวิต

สูงถึงกว่า  50  เปอร์เซ็นต์ที่ ไม่ได้รับวัคซีน 

ซึ่งน่าเสียดายที่ขาดโอกาสได้รับวัคซีนที่มี

ประสิทธิผล  จึงต้องขอให้มาฉีดวัคซีนกัน 

ส่วนการฉีดวัคซีนไม่ครบ หรือรับ 1 เข็ม  มี 

7 ราย หรือ 8% จากผู้เสียชีวิตวันนี้ 88 ราย

นพ.เฉวตสรรกล่าวอีกว่า  ลักษณะ

ทางระบาดวิทยาของผู้เสียชีวิตข้อมูลตั้งแต่

วันที่ 1 ม.ค.-19 มี.ค.65 จำานวน  2,464 ราย 

พบเป็นผู้สูงอายุเฉลี่ย 73 ปี แต่ยังมีคนอายุ

น้อยเช่นกัน น้อยสุดคือ 3 เดือน อายุมาก

ที่สุด 107 ปี โดยมีผู้เสียชีวิตที่เป็นหญิงตั้ง

ครรภ์ด้วยอีก 2 ราย ซึ่งเป็นอีกกลุ่มสำาคัญ

ที่ต้องเน้นย้ำา  สำาหรับจำานวนผู้เสียชีวิตที่มี

โรคประจำาตัวมีถึง  2,135  ราย  โดยโรคที่

เจอมากสุดคือความดันโลหิตสูง  รองลงมา

คือเบาหวาน ไขมันในเลือดสูง  โรคไตเรื้อรัง 

โรคมะเร็ง โรคอ้วน ภาวะอุดกั้นปอดเรื้อรัง

“ขอย้ำาว่าภาพรวมของผู้ เสียชีวิต 

57% ไม่ได้ฉีดวัคซีน ส่วนฉีด 2 เข็มมีประ 

มาณ 31%  เพราะเวลาฉีดวัคซีนวงกว้าง 

บางท่านมี โรคประจำาตัว  มีเหตุอย่างอื่น 

วัคซีนก็ไม่ได้ป้องกันเต็ม  100% แต่ถือว่า

ใกล้เคียงและป้องกันการเสียชีวิตได้มาก” 

นพ.เฉวตสรรกล่าวอีกว่า  กรณีปอด

อักเสบกำาลังรักษาใน  รพ.  ระลอกเดือน 

ม.ค.65  วันที่  14  มี.ค.-20  มี.ค.  พบว่า 

กรุงเทพฯ มี  193  รายที่ปอดอักเสบต้อง

นอน รพ. นอกนั้นจะต่ำากว่า 100 ราย ทั้ง

สมุทรปราการ 87 ราย, นครราชสีมา 61 

ราย และนครศรีธรรมราช 57 ราย อย่างไร

ก็ตาม  อัตราการครองเตียงภาพรวมของ

ประเทศอยู่ที่  25.80% ซึ่งยังมีเตียงว่างอยู่

อีกกว่า 75% จึงมีความพร้อมในการรองรับ

ผู้ที่มีอาการหนักได้มากพอสมควร  โดย

กรุงเทพฯ มีอัตราครองเตียงอยู่ที่  31.40%  

สมุทรปราการอัตราครองเตียง 44% เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม  ผลเบื้องต้นจากการ

ประเมินประสิทธิผลของวัคซีนโควิดที่  

จ.เชียงใหม่ ตั้งแต่เดือน ม.ค.และ ก.พ.65 

ในเรื่องการป้องกันการติดเชื้อโอมิครอน 

เป็นดังนี้ กรณีฉีดวัคซีน 2 เข็มในช่วงเดือน 

ม.ค.65 และ ก.พ.65 ไม่สามารถป้องกันโอ

มิครอนได้  กรณีฉีดวัคซีน  3  เข็มในเดือน 

ม.ค.65  ป้องกันติดเชื้อ  68% และเดือน 

ก.พ.ป้องกันได้ 45% กรณีฉีดวัคซีน 4 เข็ม 

เดือน ก.พ.ป้องกันได้ 82% แต่จุดสำาคัญคือ

ป้องกันการเสียชีวิต

ในส่วนตัวเลขการป้องกันการเสียชีวิต 

เป็นดังนี้ กรณีฉีดวัคซีน 2 เข็มในเดือน ม.ค. 

ป้องกันการเสียชีวิตได้ 93% และเดือน ก.พ. 

85% กรณีฉีดวัคซีน 3  เข็มในเดือน ม.ค. 

ป้องกันการเสียชีวิตได้  98%  และเดือน 

ก.พ.ได้ 98% กรณีฉีดวัคซีน 4 เข็ม ยังไม่มี

ผู้เสียชีวิตในผู้ที่ได้วัคซีน 4 เข็ม

นพ.เฉวตสรรยังกล่าวอีกว่า สำาหรับ

ตัวเลขผลเบื้องต้น การประเมินประสิทธิผล

ของวัคซีนในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงระดับ

ประเทศของเดือน ม.ค.65 พบว่าการป้องกัน

การติดเชื้อหากฉีด 2 เข็มป้องกันได้ 4.1% ซึ่ง

ต่ำามากเหมือนไม่ป้องกัน ส่วน 3 เข็มป้องกัน

ได้ 56% และ 4 เข็มป้องกันได้ 84.7% แต่

หากป้องกันอาการรุนแรงและเสียชีวิต เมื่อ

ฉีดวัคซีน 2 เข็มป้องกันได้ 54.8% หากฉีด 

3 เข็มป้องกันได้ 88.1% แต่กรณีป้องกันการ

เสียชีวิตพบว่า 2 เข็มป้องกันได้สูงถึง 79.2% 

ส่วนหากฉีดวัคซีน 3 เข็มจะป้องกันการเสีย

ชีวิตได้ถึง 87%

“วัคซีนเข็ม 3 จึงป้องกันการเสียชีวิต

ได้มาก ประชาชนอาจมีข้อสงสัยลังเล หรือ

ไม่แน่ใจว่าควรแนะนำาการฉีดวัคซีนป้องกัน

โควิดในผู้สูงอายุหรือไม่  เรื่องนี้สำาคัญมาก 

เพราะหากมีการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องจะ

ช่วยชีวิตคนได้ แต่หากข้อมูลไม่ถูกต้องอาจ

ทำาให้ขาดโอกาสเข้าถึงวัคซีน และมี  50-

60% ของผู้เสียชีวิตที่พลาดโอกาสการรับ

วัคซีนตรงนี้” นพ.เฉวตสรรกล่าว

ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

สาธารณสุข  (สธ.)  ให้สัมภาษณ์ว่า  วัคซีน

และเจ้าหน้าที่เรามีพร้อม ตอนนี้ที่ไม่พร้อม

คือผู้ที่ยังไม่รับวัคซีน  เราก็ใช้กลไก  อสม.

ให้ไปรณรงค์ ขอให้ผู้นำาศาสนาช่วยรับรอง

ความปลอดภัยของวัคซีน เพราะหากไม่ฉีด

วัคซีนแล้วติดเชื้อร่วมกับโรคร้ายแรงอื่น แม้

เราจะมียาก็เอาไม่อยู่ เราจึงต้องมีวัคซีนนำา

ไปก่อน ขณะที่ยาเราก็เตรียมไว้หมดทั้งฟา

วิพิราเวียร์,  โมลนูพิราเวียร์  และกรมการ

แพทย์ก็กำาลังจะซื้อแพกซ์ โลวิด ดังนั้นการ

รักษามีครบ แต่เราป้องกันได้ก็อยากให้เรา

ป้องกัน

นายธนกร  วังบุญคงชนะ  โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ย้ำา

ให้ความสำาคัญกับการดูแลรักษาผู้ป่วย

โควิด-19  เน้นคำานึงถึงทุกปัจจัยอย่าง

ครอบคลุม ทั้งประสิทธิภาพ ความปลอดภัย  

ความสามารถในการจัดหาเวชภัณฑ์ การจัด

ระบบบริการรองรับผู้ป่วยให้สามารถเข้ารับ

การรักษาได้อย่างทั่วถึง 

เขากล่าวว่า  กระทรวงสาธารณสุข

ยืนยันถึงประสิทธิภาพยาฟาวิพิราเวียร์  ที่

ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่ผ่าน

การขึ้นทะเบียนกับ อย.ในการรักษาไข้หวัด

ใหญ่ พบว่าผู้ป่วยหลายรายมีอาการดีขึ้น มี

ผลการรักษาที่ดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษา

และควบคุมป้องกันโรคจึงพิจารณาให้นำายา

ฟาวิพิราเวียร์มาใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 

ประกอบกับไทยสามารถจัดหายาฟาวิพิรา

เวียร์จำานวนมากได้เองในราคาที่ ไม่แพง 

ยืนยันว่าไม่มีการนำายาที่ ไม่มีประสิทธิภาพ

หรือเป็นอันตรายมาใช้ในการรักษาผู้ป่วย.

ลุ้นแพ็กเกจ

กระทรวงการคลังจะเสนอแพ็กเกจร่วมกัน

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ

กระทรวงพาณิชย์ต่อที่ประชุม  เพื่อแก้ไข

ปัญหาราคาสินค้า รวมทั้งพิจารณาลดภาษี

นำาเข้าแม่ปุ๋ยเคมี  ที่นำามาผสมเป็นสูตรใช้

ในประเทศ  เพื่อให้ต้นทุนในการซื้อปุ๋ยของ

เกษตรกรลดลง ขณะที่กระทรวงพาณิชย์

จะดูเรื่องโควตาการนำาเข้าวัตถุดิบทางการ

เกษตร

วันเดียวกัน  นายคมกฤช  ตันตระ

วาณิชย์ เลขาธิการสำานักงานคณะกรรมการ

กำากับกิจการพลังงาน  (กกพ.)  ในฐานะ

โฆษก  เปิดเผยว่า กกพ.กำาลังทำาโครงสร้าง

ค่าไฟฟ้าใหม่ทั้งระบบ ซึ่งอาจจะมีการปรับ

ค่าไฟฟ้าฐานจากปัจจุบันอยู่ที่  3.76 บาท/

หน่วย  เนื่องจากเป็นรอบที่ต้องมีการปรับ

ประจำาอยู่แล้ว 3-5 ปีต่อครั้ง และค่าไฟฟ้า

ฐานปัจจุบันใช้มาตั้งแต่ปี  2558  เพื่อให้

สอดคล้องกับการใช้พลังงานมากขึ้นจึงต้อง

มีการพิจารณาใหม่ ซึ่งคาดว่าภายในเดือน

หน้าจะมีการประกาศออกมาเพื่อรับฟัง

ความคิดเห็น และจะสามารถกำาหนดใช้ได้

ภายในกลางปี 2565

“ค่าไฟฟ้าฐานมีแนวโน้มสูงขึ้น จาก

การปรับในหลายครั้งก็มีการขยับขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง  เพื่อสะท้อนโครงสร้างพื้นฐานใน

การผลิตไฟ  รวมถึงการใช้เชื้อเพลิง  แต่

ครั้งล่าสุดนี้ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการ

เปลี่ยนแปลงอีกครั้ง  โดยเฉพาะกลุ่มที่ใช้

ไฟฟ้าภาคอุตสาหกรรม  หรือมีมิเตอร์ ไฟ

สำาหรับผู้ ใช้ไฟฟ้ากิจการขนาดใหญ่  หรือ 

TOU  เนื่องจากจะมีการเกลี่ยอัตราเรียก

เก็บไฟฟ้าในช่วงความต้องการใช้ ไฟสูง 

(พีก) และนอกช่วงเวลาดังกล่าว (ออฟ-พีก) 

ใหม่ ให้สะท้อนการใช้งานจริง แต่ยืนยันว่า

สำาหรับผู้ใช้ไฟบ้านจะไม่ได้รับผลกระทบกับ

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแน่นอน” นายคม

กฤชกล่าว

นายคมกฤชกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ 

กกพ.ยังได้มีการติดตามราคาก๊าซธรรมชาติ

เหลว  (แอลเอ็นจี)  เนื่องจากปัจจุบันราคา

เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในตลาด

จร  (สปอต)  ซึ่งอาจจะกระทบมายังราคา

ค่าไฟแน่นอน  เนื่องจากต้องยอมรับว่า

ประเทศไทยเปิดการนำาเข้าแอลเอ็นจีเสรี

ช้าเกินไป ปัจจุบันจึงมีสัญญาระยะยาวน้อย 

รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานในการกักเก็บ อาทิ

คลังก็มีไม่เพียงพอ ปัจจุบันจึงต้องใช้แหล่ง 

สปอตเข้ามาช่วย ซึ่งถ้าเปิดเสรีตั้งแต่ปี 2562 

เชื่อว่าปัจจุบันก็จะมีราคาก๊าซที่ลงตัว  ขณะ

ที่ปัจจุบันนั้นหลายเจ้าที่ ได้สิทธิ์นำาเข้าเสรี 

(ชิปเปอร์) ก็ยังกังวลต่อราคาอยู่

“ล่าสุด  บริษัท  บี.กริม  เพาเวอร์ 

จำากัด  (มหาชน) จะเร่งนำาเข้าแอลเอ็นจีมา

นั้น กกพ.ก็ต้องการให้เอกชนทุกค่ายที่ได้รับ

สิทธิ์รีบนำาเข้ามาโดยเร็ว แม้ว่าจะนำาไปใช้

กับโครงการของตัวเองก็ตาม แต่ก็เป็นการ

ลดภาระของระบบที่จะไม่ต้องใช้จากที่นำา

เข้าของส่วนกลางซึ่งเป็นที่ต้องการของอีก

หลายเจ้า  หากเอกชนสามารถนำาเข้ามา

เองได้ ส่วนกลางก็ไม่จำาเป็นต้องดูแล และ

อาจจะทำาให้ราคาต้นทุนพลังงานจากส่วน

กลางนั้นถูกลงด้วย ซึ่งถือว่าเป็นผลลัพธ์ทาง

อ้อม” นายคมกฤชกล่าว

นายคมกฤชระบุด้วยว่า แนวโน้มค่า

ไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ (เอฟที) ในช่วงต่อไป

คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอน สะท้อน

การใช้ต้นทุนก๊าซธรรมชาติมาผลิตไฟจาก

เริ่มต้นที่ 8% ในช่วงปี 54 จนถึงปี 64 ที่เพิ่ม

ขึ้นเป็น  33% และปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากกว่า 

40% แล้ว จึงทำาให้แนวโน้มค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ ขณะที่จะต้องตรึงหรือลดค่าเอฟที

นั้น จำาเป็นต้องจะมีคนเข้ามาแบกรับต้นทุน

ตรงนี้ แต่ขณะที่รัฐโดยกระทรวงพลังงานได้

เปลี่ยนโครงสร้างการผลิตไฟไปที่การรับซื้อ

จากโครงการพลังงานของ สปป.ลาว  เพิ่ม

ขึ้น ก็มองว่าเป็นผลดีเนื่องจากเป็นการผลิต

ไฟที่ต้นทุนราคาคงที่

นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รองประธาน

ยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ด้านเศรษฐกิจ 

กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ให้คำาแนะนำาเพียง

ให้เปิดแอร์ที่  27 องศาฯ ควบคู่เปิดพัดลม 

และไม่ใช้เตารีด  ไดร์เป่าผมในห้องที่เปิด

แอร์  และหมั่นล้างแอร์  รวมถึงใช้รถเท่า

ที่จำาเป็น ก่อนหน้านี้แม้จะเป็นเรื่องดี  แต่

เป็นเรื่องที่เก่ามาก และจะไม่สามารถช่วย

ประชาชนให้มีชีวิตรอดจากภาวะเศรษฐกิจ

ย่ำาแย่ในภาวะเช่นนี้ ได้  

“ขอเสนอว่าราคาไฟฟ้าเจรจาขอลด

ค่าความพร้อม สำาหรับโรงไฟฟ้าที่สร้างเสร็จ

แต่ไม่ได้ผลิตไฟฟ้าเพราะกำาลังการผลิตล้น

เกิน ซึ่งปัจจุบันมีกำาลังการผลิตเกินกว่า 40% 

โดยขอให้เก็บค่าความพร้อมลดลง ค่าไฟจะ

ได้ลดลง และหยุดการให้ใบอนุญาตไฟฟ้า

จนกว่าการใช้ไฟฟ้าจะเพิ่มขึ้น เพราะทุกวัน

นี้ยังให้ใบอนุญาตผลิตไฟฟ้ากันอยู่เลย ทั้งที่

การผลิตไฟฟ้าล้นเกินมาก ลดส่วนต่างของ

ไฟฟ้าที่ซื้อจากโรงไฟฟ้าของเอกชนในราคา

ถูก แต่ กฟผ.นำามาขายให้ประชาชนในราคา

ที่แพงเพื่อลดราคาไฟฟ้านี้ ทั้งนี้  การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตฯ  (กฟผ.)  มีกำาไรสะสมประมาณ

สามแสนล้านบาท การไฟฟ้านครหลวงมี

กำาไรสะสมประมาณแสนล้านบาท ทั้งสอง

แห่งเป็นหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งน่าจะนำา

มาช่วยลดค่าใช้จ่ายของประชาชนในช่วง

ลำาบากนี้  การเจรจาหาแหล่งก๊าซราคาถูก

เพื่อลดราคาไฟฟ้า  เพราะประเทศไทยใช้

ก๊าซในการผลิตไฟฟ้าถึงประมาณ  70%  

เรื่องเหล่านี้พลเอกประยุทธ์สามารถทำาได้

ทันทีและจะช่วยประชาชนได้  ดีกว่าจะมา 

บอกแต่เรื่องเก่าๆ ที่ประชาชนทราบอยู่แล้ว

และไม่ได้ช่วยอะไร” นายพิชัยระบุ 

ด้านนายตรีรัตน์  ศิริจันทโรภาส  ผู้

อำานวยการกองการสื่อสาร พรรคไทยสร้าง

ไทย กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยขอเสนอให้

รัฐบาลออกมาตรการงดการเก็บภาษีต้นทาง

ชั่วคราว  เพื่อลดต้นทุนและต่อลมหายใจ

ประชาชน  เมื่อยืนได้แล้วรัฐค่อยเก็บภาษี

ปลายทางในภายหลัง มิเช่นนั้น ประเทศไทย

จะต้องเจอกับสภาวะข้าวของแพงแบบนี้

ไปเรื่อยๆ  ไม่มีทางที่จะกลับไปแก้ปัญหาที่

ต้นทางได้.

‘บิ๊กตู่’ลั่น68ปียิ่งรอบรู้แก้ปัญหา
ไทยโพสต์ • ในหลวง ราชินี พระราชทานแจกันดอกไม้ วันคล้าย

วันเกิด 68 ปี นายกรัฐมนตรี  ข้าราชการ ทยอยอวยพร  เสี่ยหนู

มอบพระพุทธสิริไตรรัฐปางประทานพร ประยุทธ์บอกยิ่งอายุเยอะ

ยิ่งรอบรู้แก้ปัญหาประเทศ เพื่อไทยตามจวก แค่ลาออก ประชาชน

ได้อานิสงส์ใหญ่   

กกต.เคาะแล้ว

‘แสวง บุญมี’

เลขาคนใหม่

ศูนย์ราชการฯ • ผู้สื่อข่าวราย 

งานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ

การเลือกตั้ง   (กกต.)   มีมติเป็น

เอกฉันท์เลือกนายแสวง  บุญ

มี จากรองเลขาธิการ กกต. ให้

เป็นเลขาธิการสำานักงาน กกต.

คนใหม่  หลังพิจารณาความ

เห็นและรายงานสรุปผลการ

รับฟังวิสัยทัศน์ผู้สมัคร ที่คณะ

อนุกรรมการดำาเนินการสรรหา

และตรวจสอบคุณสมบัติบุคคล

เพื่อแต่งตั้งให้ดำารงตำาแหน่ง

เลขาธิการเสนอมา

สำ า ห รั บ ก า รคั ด เ ลื อ ก

เลขาธิการ กกต.ครั้งนี้ สืบเนื่อง 

จาก พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา ลา

ออกเมื่อวันที่ 1 ธ.ค.64 เพื่อไป

รับตำาแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และ 

กกต.ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อ

เข้ารับการสรรหาเป็นเลขาธิการ 

กกต.เมื่อวันที่ 1-28 ม.ค.65 ซึ่ง

มีผู้สมัครเพียง 2 รายคือ นาย

แสวง บุญมี และ พล.ต.ท.ชยพล 

ฉัตรชัยเดช ผู้ช่วยผู้บัญชาการ

ตำารวจแห่งชาติ ลงสมัคร

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า 

สำาหรับนายแสวง บุญมี  เลขา 

ธิการ กกต.คนใหม่ มีอายุ 58 ปี 

4  เดือน ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง

รองเลขาธิการ  กกต.  จบการ

ศึกษา  รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(การปกครอง)  มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์  คณะศิลปศาสตร

บัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยม

อันดับสอง  มหาวิทยาลัยราม 

คำาแหง,  นิติศาสตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง, อดีต

เคยเป็นผู้อำ านวยการสำานัก

สืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย  3 

และอดีตผู้อำานวยการสำานัก

สืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย 5 

สำานักงานคณะกรรมการการ

เลือกตั้ง 

โดยหลังจากนี้ภายใน 15 

วันนับจากนี้  นายแสวงจะต้อง

ออกจากการเป็นพนักงาน กกต.

ก่อนจะเซ็นสัญญาจ้างกับ กกต. 

ซึ่งจะมีวาระการดำารงตำาแหน่ง

คราวละ 5 ปี.

ปล้ืมสัมพันธ์ซาอุ

ยกระดับการทูต
กทม. • พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์

โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.

กลาโหม  โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว

ตอนหนึ่งว่า  ในรอบกว่า  30 ปี 

ไทยและซาอุดีอาระเบียได้พลิก

ฟื้นความสัมพันธ์กลับมาสู่ ใน

ระดับปกติ  พร้อมที่จะสานต่อ

และขยายผลความสำาเร็จร่วม

กันในทุกๆ ด้าน  เพียง  50 วัน

ได้เห็นผลเป็นรูปธรรมในหลาย

เรื่อง ตามที่ได้กำาชับและสั่งการ

ไว้อย่างน้อย  3  เรื่องคือ  เรื่อง

แรก การเดินทางท่องเที่ยว เรามี

โอกาสต้อนรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์ 

สายการบิน Saudia Airlines จาก

เมืองเจดดาห์  กรุงริยาด  มาสู่

กรุงเทพฯ วันที่ 28 ก.พ.65 เป็น

เที่ยวบินแรกในรอบ 32 ป ีหลังจาก

นี้สายการบิน Saudia Airlines 

จะทำาการบินมายังประเทศไทย  

3  เที่ยวบินต่อสัปดาห์  นักท่อง

เที่ยวคุณภาพจากซาอุดีอาระเบีย

และชาวตะวันออกกลางจะ

สามารถเดินทางต่อไปยังจุด

หมายปลายทาง  

เรื่องที่สองคือ การส่งออก

อาหาร ทางการซาอุดีอาระเบีย

บรรลุข้อตกลงให้ไทยส่งออกไก่

สดแช่เย็น แช่แข็ง และแปรรูป 

จาก 11  โรงงานไทยไปที่ซาอุฯ 

มีผลทันทีตั้งแต่วันที่  13 มี.ค.นี้ 

ใช้เวลาทำางานร่วมกันเพียง 47 

วัน  โดยองค์การอาหารและยา

ซาอุฯ  (Saudi  Food  & Drug  

Authority : SFDA) เป็นผู้พิจารณา

โรงงานไทยที่ผ่ านมาตรฐาน 

โดยผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

ไก่เนื้อของไทยส่วนใหญ่มีการ

ลงทุนในอุตสาหกรรมต้นทาง

จนถึงปลายทางแบบครบวงจร

เรื่องที่สามคือ  การส่ง

แรงงานไทยไปซาอุฯ  ที่พี่น้อง

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.วันคล้าย

วันเกิด  68  ปี  พล.อ.ประยุทธ์ 

จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ 

รมว.กลาโหม เดินทางเข้าปฏิบัติ

ภารกิจที่ทำาเนียบรัฐบาล  โดย

ไม่มีวาระงานหรือกำาหนดการ

อย่างเป็นทางการ แม้จะเป็นวัน

คล้ายวันเกิดนายกรัฐมนตร ีแต่

เนื่องจากมีสถานการณ์การแพร่

ระบาดโควิด-19  จึงไม่ได้เปิด

ให้บุคคลภายนอกเข้าอวยพร 

ขอให้ส่งเป็นหนังสือหรือบัตร

อวยพรแทน  พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  และสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินี 

พระราชทานแจกันดอกไม้แก่ 

พล.อ.ประยุทธ์ เนื่องในวันคล้าย

วันเกิด ที่ห้องสีงาช้าง ตึกไทยคู่

ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล

ขณะเดียวกันมีแจกัน

ดอกไม้จากรองนายกรัฐมนตรี 

รัฐมนตรี  และบรรดาบุคคล

สำาคัญต่างๆ  ทยอยส่งมาอวยพร

นายกฯ  คณะทำางานบางส่วน 

เช่น  เลขาธิการนายกรัฐมน 

ตรี  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐ 

กิจและสังคมแห่งชาติ  ปลัด

สำานักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการ

คณะกรรมการข้าราชการพล 

เรือน  เลขาธิการกฤษฎีกา  ที่

ปรึกษานายกรัฐมนตรี  เข้า

อวยพรตั้ งแต่ช่วงเช้ า  โดย 

นายกฯ  ได้มอบพระปิดตากรม

หลวงชุมพร รุ่นมั่งมีศรีสุข  เป็น

ที่ระลึกแก่ผู้ที่เข้าอวยพร พร้อม

ขอให้ช่วยกันทำางานเพื่อประเทศ

ชาติและประชาชน 

นายธนกร  วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมน 

ตรี  เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์

น้อมรับทุกคำาอวยพรและการ์ด

ข้อความแสดงความปรารถนาดี 

ฝากขอบคุณคนไทยทุกคน ทุก

คำาอวยพรเป็นการส่งมอบพลัง

และกำาลังใจจากพี่น้องคนไทยถึง

นายกรัฐมนตรีโดยตรง ยิ่งทำาให้

นายกรัฐมนตรีมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท

ทำางานเพื่อเร่งสร้างโอกาสใหม่ๆ 

สำาหรับคนไทยและประเทศไทย 

ให้ เป็นพลั ง ในการพลิกโฉม

ประเทศไทย

“นายกรัฐมนตรียังย้ำาว่า 

วันเกิดไม่ได้ถือเป็นวันพิเศษ

อะไร วันนี้ยังคงเข้ามาทำางานที่

ทำาเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามการ

ดำาเนินงานของทุกส่วนราชการ

ตามปกติ ปัญหาประเทศรอไม่

ได้  ทุกวันคือวันทำางานสำาหรับ

ประเทศชาติและประชาชน 

และด้วยอายุที่มากขึ้น ยิ่งสั่งสม

ประสบการณ์และความรอบรู้

ในการแก้ ไขปัญหาบ้านเมือง

ให้มากยิ่งขึ้นไปด้วย” นายธน

กรกล่าว

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 

รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้า

พรรคภูมิใจไทย  เปิดเผยว่า นำา

พระพุทธสิริไตรรัฐ ซึ่งเป็นพระ

ที่ประดิษฐานอยู่ที่สามเหลี่ยม

ทองคำา  มอบให้นายกรัฐมนตรี 

ต ร ง นั้ น เ ป็ น ที่ ตั้ ง ข อ ง ส า ม

ประเทศ สูง 19 นิ้ว เป็นพระปาง

ประทานพร มีพุทธคุณทางด้าน

คุณธรรม คนมีคุณธรรม พระก็

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว แต่เราต้อง

ทำาดีด้วย ทำาไม่ดีอะไรก็คุ้มครอง

ไม่ได้  เราต้องให้กำาลังใจท่านให้

สุขภาพแข็งแรง คิดหวังสิ่งใดขอ

ให้สมความปรารถนา 

นายสมคิด  เชื้อคง  ส.ส. 

อุบลราชธานี  พรรคเพื่อไทย 

กล่าวว่า ไหนๆ อายุครบ 68 ปี 

อยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ย้อนไปดู

การทำางานที่ผ่านมา สมควรจะ

พอกับการเป็นนายกฯ แล้วหรือ

ยัง ประชาชนรู้ดีว่าอะไรเกิดขึ้น

ในบ้านเมืองนี้  ท่านเองควรจะ

รับรู้ด้วยเช่นกันว่าประชาชน

ลำาบากแค่ไหน อยากให้นายกฯ 

รู้จักคำาว่าพอ  ขอให้ทำาบุญวัน

เกิดด้วยการลาออกจากตำาแหน่ง 

จะได้อานิสงส์อย่างใหญ่หลวง 

เพราะประชาชนทั้งประเทศจะ

ได้ประโยชน์. 

หลายคนให้ความสนใจและ

ติดตามข่าว  มีความคืบหน้า

ไปมาก  จะนำาไปสู่การลงนาม

ข้อตกลงระหว่างกันในวันที่  

28  มี.ค.นี้  เป็นอีกผลงานที่ใช้

เวลาเพียง  2  เดือนเศษเท่านั้น 

โดยคณะผู้แทนทางวิชาการ

ซาอุดีอาระเบียมีความพอใจใน

ความพร้อมของการฝึกอบรม

และทดสอบฝีมือแรงงานของ

ไทย  มีความเป็นไปได้สูงว่า

แรงงานไทยจะเพิ่มเป็น 50,000 

คนในระยะ  3  ปี  เพิ่มอีกเป็น 

100,000 คนใน 5 ปี  จะสร้าง

รายได้ส่งกลับประเทศเพิ่มขึ้น

อีก  2,250-4,500  ล้านบาท 

ต่อปี  นอกจากนี้แล้วยังเฝ้า

ติดตามและกำากับดูแลความ

คืบหน้าในด้านอื่นๆ  เพื่อให้เกิด

ผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วเช่นกัน 

โดยเฉพาะการยกระดับผู้แทน

ทางการทูตของทั้ง  2 ประเทศ 

จากอุปทูตให้กลับมาเป็นระดับ

เอกอัครราชทูตดังเดิม. 

เมื่อวันที่ 21 มี.ค.2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทาน

แจกันดอกไม้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เนื่องในวันคล้ายวันเกิด ที่ห้อง

สีงาช้าง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำาเนียบรัฐบาล. 



ยูโดสายดํา นักดําน้ํา นักแมนปน นักกีฬาฮอกกี้น้ําแข็ง นักซิ่งมอเตอร 

ไซค นักขับรถแขงฟอรมูลา 1 คนขับเคร� องบินรบ ลงไปในเรือดําน้ํา

กับทหาร เขาสามารถวายน้ําในแมน้ําที่ ไซบีเรียอันหนาวเหน็บได

นานนับชั่วโมง จัดเปนคนอายุเกิน 60 ป ที่มีสุขภาพแข็งแรง ชอบ

ดูหนังนักสืบสายลับ เขาเคยเปนเคจีบีซึ่งเปนองคการจารกรรมสืบ

ราชการลับของสหภาพโซเวียตรัสเซีย ทํางานในเยอรมนี-ตะวันออก

กอนกําแพงเบอรลินพังลงมา ปูตินทํางานในเคจีบีถึง 10 ป จึงอาศัย

ประสบการณการเปนสายลับเกาและไหวพริบอยางซอนรูปจนเขาสู

วงการเมืองไดสําเร็จจากโนเนมแวดวงอํานาจแทบไมเปนที่รูจักมา

กอน

ตอมาเคจีบีไดเปล่ียนช� อเปน FSB (Federal Security Board) 

หลังจากสหภาพโซเวียตลมสลายลงเหลือเปนประเทศรัสเซีย น�าสังเกต

วา นายวลาดิมีร ปูติน ถูกปลูกฝงใหเปนคนที่ภูมิใจในความยิ่งใหญ

ของสหภาพโซเวียตรักชาติเขมขน เม� อปูตินไดรวมงานการเมืองกับ                                                                                      

อดีตประธานาธิบดีนายบอริส เยลตซิน เขาคอนขางผิดหวังกับพฤติ 

กรรมไมสุจริตและเลนพวกของเยลตซิน อีกทั้งทําใหประเทศโซเวียต

แตกสลาย ทั้งที่นายเยลตซินและ กลุม Family หรือ กลุม Oligarchy  

นายทุนสามานยหรือมาเฟยน้ํามันพลังงานเห็นพองสนับสนุนใหนาย

ปูตินขึ้นมาเปนนายกรัฐมนตรีรัสเซียได แมวาคนรัสเซียยังไมคอยรูจัก

เขาในตอนแรก  

สุดทายเม� อนายปูตินกาวขึ้นสูอํานาจสูงสุดเปนประธานาธิบดี

ของรัสเซีย เขาก็หักดิบกับกลุมมาเฟยผูกขาดน้ํามันพลังงานนายทุน

สามานยทันทีอยางไมไวหนา  ที่แลเนื้อเถือหนังประเทศชาติและประ                                                                                            

ชาชนรัสเซียมายาวนานกวา 10 ป  พวกนี้ถูกดําเนินคดีทั้งหมด บาง

รีบเผนหนีขนสมบัติไปเสพสุขอยูตางประเทศ สวนนายบอริส เยลต

ซิน ยังคงอยูในรัสเซียกับครอบครัวแบบเงียบๆ โดยมีขอตกลงจะไม

แตะตองเยลตซินหลังลาออก...

มองบานเขาแลวหันมามองบานเรากันบาง ชางมีความละมาย

คลายคลึงกันมากหรือไม มาเฟยนํ้ามันพลังงานทุนสามานยรัสเซียรวม

กับอํานาจรัฐในระบบอุปถัมภเลนพวกไมสุจริตฉอฉลปลนชาติรัสเซีย 

สะทอนภาพการเมืองไทยกับอิทธิพลกลุมทุนผูกขาดน้ํามันพลังงาน

ไทยไดตรงประเด็นทีเดียวมิใชหรือ   

“ทรราชน้ํามัน” ถูกนํามาเปนช� อหนังสือ “The Tyranny of 

Oil” ของ แอนโตเนีย จูฮาสซ หนังสือเลมนี้วิเคราะหเจาะลึกเปดโปง

ขบวนการเอาเปรียบประชาชนโดย “สามทรราชยน้ํามัน” ไดแก “รัฐ/

ขาราชการ–นักการเมือง–บริษัทนํ้ามัน” ขบวนการผูกขาดธุรกิจน้ํามัน

กอกรรมทําเข็ญดวยการตั้งราคาน้ํามันแพงลิ่ว ทําลายชั้นบรรยากาศ

ทําโลกรอน ตนเหตุสงครามแยงชิงบอน้ํามันทําลายสันติภาพโลกไป

ทั่วทุกภูมิภาคในโลก จูฮาสซ เปนผูหญิงตัวเล็กๆ ที่หาญกลาวิพากษ

อุตสาหกรรมน้ํามันที่ทรงพลังอํานาจสูงสุดของโลกอยางตรงไปตรง

มา กลาฉีกหนากาก “ทรราชน้ํามัน” โลกไรพรมแดน เธอชี้วาขณะ

ที่ทรัพยากรน้ํามันในโลกถูกถลุงจนรอยหรอ บรรษัทน้ํามันยักษใหญ

โลกรุกคืบขุดเจาะนํ้ามันกลางทะเลท่ัวโลกในประเทศตางๆ ไดแก ไทย 

กัมพูชา เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟลิปปนส ไนจีเรีย แองโกลา ลิเบีย 

บราซิล เม็กซิโก ไอรแลนด นอรเวย รัสเซีย แคนาดา ออสเตรเลีย 

และแถบทะเลแคสเปยน โลกจะปนปวนวุนวาย หลายแหงจะเปน

สมรภูมิสงครามแยงชิงบอน้ํามันอยางดุเดือด ดังไดเห็นประจักษใน

ประวัติศาสตรสงครามตางๆ ที่ผานมา เชนที่อิรัก ซีเรีย เปนตน

ผูบริหารประเทศของไทยจึงตองเปนผูนําที่มีภาวะผูนํา เสีย

สละเพ� อสวนรวมแทจริง ไมเลนพวก สามารถมองไกลใหเห็นถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตโดยรักษาผลประโยชนแหง

ชาติไดอยางชาญฉลาดรูเทาทันสถานการณโลกจริงๆ 

จูฮาสซ ผูเชี่ยวชาญบรรษัทน้ํามันยักษใหญ (BIG  OIL) กับ

โลกาภิวัตน เปดโปงขอมูลลึกของอุตสาหกรรมนํ้ามันโลก เธอสํารวจ                                                                                      

และสอบสวนสถานะความเปนจริงของอุตสาหกรรมน้ํามันสหรัฐ 

อเมริกาอยางเจาะลึก เปดโปงอํานาจระดับโลก ทรงอิทธิพลตอภาค

ราชการ ตอกฎระเบียบและกฎหมาย เปดเผยขอเท็จจริงเบื้องลึกทํา                                

ไมราคาน้ํามันดิบตลาดโลกเคยแตะสูงถึง 150 ดอลลารตอหนึ่งบาร 

เรล และเปดโปงการตักตวงกําไรมหาศาลในประวัติศาสตรบรรษัท

น้ํามันยักษใหญขามชาติ (TNCS) แฉถึงความลับเบื้องลึกของบรรษัท

น้ํามันในการขูดรีดกําไรและตักตวงผลตอบแทนสวนเกินเต็มพิกัด 

โดยปกปดการทําธุรกิจที่ขาดความโปรงใสขาดธรรมาภิบาลจากผู

กําหนดนโยบาย สมาชิกรัฐสภา และผูบริโภค เธอเปดเผยใหเห็น

ตรงๆ วาบริษัทน้ํามันยักษใหญ (BIG  OIL) ไดประโยชนในสิ่งที่

บริษัทตองการ โดยใชเงินทองเบิกทาง ใชอิทธิพล และใชการโกหก

หลอกลวงตอสาธารณชน ซึ่งทําลายประชาธิปไตยอยางมีนัยสําคัญ

ยิ่ง

“The Tyranny of Oil” ชี้ปญหาและขอเสนอแนะชุดใหม
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4 บทความ
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ความคิด เม� อวันที่ 21 มี.ค.เปนวันคลายวันเกิด 

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรี

และ รมว.กลาโหม ในวัย 68 ป ไดรับทั้งกระเชาอวยพรจาก

บุคคลทางการเมืองที่รูจัก ขณะเดียวกันก็ไดรับกอนอิฐในโลก                                           

ออนไลนท่ีตางเบ� อหน�ายการบริหาร

ประเทศมา 8 ป อยูในอํานาจ

ยาวนานเกินไป สวนอนาคตการ                                              

เมืองวันขางหนาจะเอาอยางไร                                            

ยังตองตามลุนกันตอไป ทามกลาง

โลกที่เปลี่ยนไปรวดเร็ว กระแส

การเมืองในประเทศเริ่มมีเสียง

เรียกรองอยากไดผูนําทันโลก ฉลาด

ทั้งดานสติปญญา เกงทั้งการบริ 

หารประเทศและผูคน และมีวุฒิ

ภาวะทางอารมณ เสนทางการ

เมือง ประยุทธจะเอาอยางไร ไป

ทางไหน พอแคนี้หรือไปตอ ลุย

การเมืองแบบเต็มตัว แลวไปหวังเอาวาจะไดรับเลือกกลับมา

เปนนายกรัฐมนตรีอีกรอบ เปน 2 ทางเลือก รอเวลาเจาตัว

ตัดสินใจขั้นสุดทาย   

แกนนําพรรคเพ� อไทยและ ส.ส.หลายคน เพิ่งบินไป 

จ.อุดรธานี จัดแคมเปญ ครอบครัวเพ� อไทย บานหลังใหญ 

หัวใจเดิม นอกจากแกนนําพรรคสลับหนาขึ้นเวทีอวยผลงาน                                                                                 

ทักษิณ ชินวัตร และรัฐบาลไทยรักไทย พลังประชาชน มาถึง

เพ� อไทยแลว ไฮไลตคือการประ 

กาศวา อุงอิ๊ง-น.ส.แพทองธาร 

ชินวัตร เปนหัวหนาครอบครัว

เพ� อไทยในวัยเพียง 35 ป จังหวะ

ยางกาวตอไป คนใกลชิดทางไกล                                            

จะดันเปน 1 ใน 3 แคนดิเดต 

นายกรัฐมนตรีของเพื่อไทยเลย 

ส.ส.เพ� อไทยหลายคนวาดฝน ดวย

ภาพลักษณ อุงอ๊ิง คนรุนใหม เปน                                                   

อีกความหวังของประเทศ ไดดีเอ็น 

เอสายตรงสืบสานเจตนารมณการ 

เมืองตอ พาเพ� อไทยเปนรัฐบาลแน�นอน แมพรรคพวกคนกัน 

เองจะช� นชม แตอีกแงมุมก็เปนเหมือนดาบสองคม ดวยบริบท

การเมืองท่ีมีพลังทําลายลางสูง คงตองเตรียมตัวต้ังรับกันใหดีๆ 

เม� อมาเสนทางนี้แลว มรสุมลูกใหญกําลังจะมาเยือนในไมชา 

สนามการเลือกตั้งผูวาฯ กทม. และสมาชิกสภากรุงเทพ 

มหานคร (ส.ก.) 50 เขต ในวันที่ 22 พ.ค. เหลือเวลาอีกไม

มากนัก หลายพรรค หลายกลุม

การเมือง ตางเรงขยับทํากิจกรรม

อยางเต็มที่ พรรคเพ� อไทยนัด 24                                       

มี.ค.เปดตัวผูสมัคร ส.ก. 50 เขต 

และนโยบายของพรรค ขณะที่ 

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ หัวหนา

พรรคประชาธิปตย เพ่ิงจัดสัมมนาผู

สมัคร ส.ก. พรอมกับยํ้าวา “พรรค                                                

ประชาธิปตย ไดสงทางเลือกที่ดี                                               

ท่ีสุดใหคนกรุงเทพฯ ส.ก.ของพรรค 

จะตองเปน ส.ก.พลัส เน� องจาก

กอนหนาไดยกเลิก ส.ข.ไปแลว 

ส.ก.จึงตองเขามาเติมเต็มตรงนี้เพ� อใหคนกรุงเทพฯ อุนใจ นี่คือ

คํามั่นสัญญาจากพรรคประชาธิปตยทุกคน ถาไดรับการเลือก

ตั้ง” สนาม ส.ก.รอบนี้สูกันสนุก ไมใชแคพรรคการเมืองใหญ

สงผูสมัคร ยังมีพรรคการเมืองนองใหมและกลุมการเมืองตาง

สงผูสมัครกันอยางคึกคัก อยูที่วาพรรคหรือกลุมใดจะครองใจ

ชาว กทม.ไดมากกวากัน

พรรคไทยสรางไทย ที่นําโดย คุณหญิงสุดารัตน เกยุ

ราพันธุ ประธานพรรคไทยสรางไทย รวมกับคนรุนใหมผูมี

ประสบการณการเมือง เริ่มทํากิจกรรม งานการเมืองมาปเศษ                                                                                   

ไดรับเสียงตอบรับท่ีน�าช� นใจสําหรับบุคลากรพรรค สนาม กทม. 

สนาม ส.ก. วากันวาจะสงผูสมัคร

สูศึกอยางแน�นอน นโยบายของ

พรรคที่เปดออกมา ทั้งกองทุน

เพ� อคนตัวเล็ก บํานาญประชาชน 

3,000 บาท นโยบายที่ดูแลตั้งแต

เกิดจนแก เริ่มติดตลาด ไปไหน

มาไหนผูคนจําได ในสนามเลือก

ตั้งใหญ กฎกติกาเลือกตั้งจะเปน

แบบใด การเลือกตั้งยังไมแน�ชัด

จะมาถึงปนี้หรือปหนา แตไทย

สรางไทยพรอมแลว วันที่ 22 มี.ค.                                                    

เปนอีกวันสําคัญของสุดารัตน ใน

เสนทางการเมืองเวียนมาครบ 30 

ป เจาตัวเตรียมจัดงาน บอกเลาชวงชีวิตทางการเมืองที่ผาน

มาวาเจออะไรบาง ไปจนถึงวันขางหนาปที่ 31 และปตอๆ ไป

จะทําอะไรตอ.

จุรินทร ลักษณวิศิษฏ 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

น.ส.แพทองธาร ชินวัตร 

ภาพประเทศรัสเซียหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จบลง กอน

ที่นายวลาดิมีร ปูติน จะผงาดขึ้นเปนประธานาธิบดีรัสเซีย

ที่ โลกเกรงขามนั้น รัสเซียลาหลัง ไมเจริญ ประชาชนยาก 

จน การเมืองระส่ําระสาย การวางแผนเศรษฐกิจรวมศูนยจากสวน

กลางของสหภาพโซเวียตแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสตลมเหลว ขาด

ประสิทธิภาพ  ไมเปนธรรม เต็มไปดวยการทุจริตคอรรัปชัน จนเปน

แรงกดดันสังคมโซเวียตเร� อยมาจนลมสลายลงเม� อป 1991

เสนทางการทํางานของคนบานนอกที่มาจากครอบครัวยากจน

อยาง วลาดิมีร ปูติน เติบใหญมาจากหน�วยสืบราชการลับรัสเซียมา

นาน ไดเก็บเกี่ยวประสบการณ คิดวิเคราะหอยางลุมลึก จะพลิกพื้น

รัสเซียไดตองจัดการเร� องทุจริตคอรรัปชันโดยเฉพาะกลุมอิทธิพลที่

คุมผลประโยชนน้ํามันพลังงานของรัสเซียไวใหสิ้นซาก เปาหมายใน                                                                              

ใจของปูตินที่จะกอบกูพลิกฟนรัสเซียใหกลับมายิ่งใหญอยางมีศักดิ์ศรี

เกียรติภูมิในระบบโลกได ตองใช ความมีภาวะผูนําทางศีลธรรม

สาธารณะที่กลาหาญ ลางบางพรรคพวกญาติสนิทมิตรสหายของ

นายเกาอยาง ประธานาธิบดีบอริส เยลตซิน ซ่ึงทําตัวเปนพวกทรราช

น้ํามันผูกขาดพลังงาน ทุจริตโกงกินมานานไมมีใครกลาแตะ จนรัส 

เซียเกือบสิ้นชาติ ปูตินกระชากหนากากกวาดลางขับไลกลุมทรราชน้ํา                                                                                     

มันของประธานาธิบดีเยลตซินสําเร็จ ทั้งๆ ที่ปูตินก็เปนลูกนองนาย

เยลตซิน แตปูตินไดเลือกประโยชนสาธารณะของประชาชนและประ 

เทศชาติเปนสําคัญ

ประธานาธิบดีปูติน  ปราบปรามลางบางมาเฟยน้ํามันสําเร็จ

จึงไดใจชาวรัสเซียอยางกวางขวาง แตสหรัฐอเมริกาและเมืองไทยลม

เหลว เพราะ ทรราชน้ํามัน (OIL TYRANNY) กดหัว สมคบคิดกัน

ผูกขาดทําใหราคาน้ํามันแพงผูคนเดือดรอนไปทั่ว

รัสเซีย นับเปนประเทศ โชคดี มีพลังงานทั้งน้ํามันดิบและกาซ

ธรรมชาติมากติดลําดับตนๆ ของโลก แต โชคราย ใน ยุคนายบอริส 

เยลตซิน เปนประธานาธิบดี ปลอยใหกลุมมาเฟยทุนสามานย คน

มั่งมีไมกี่คน (OLIGARCH - เศรษฐยาธิปไตย) บริหารพลังงานของ

ชาติจนเละเทะ พอมาถึง ยุคนายวลาดิมีร ปูติน เปนประธานาธิบดี 

รื้อใหมหมด  ลางบาง พวกกลุมมาเฟยน้ํามันพลังงานจนหมดสิ้น

การกาวขึ้นสูอํานาจสูงสุดในตําแหน�งประธานาธิบดีรัสเซียของ 

นายวลาดิมีร ปูติน คอนขางยอกยอนพิสดาร แตทันทีที่เขากาวเขา

สูอํานาจได นายปูตินจัดการดึงเอาสัมปทานน้ํามันพลังงานกลับคืน

มาเปนของรัฐทั้งหมดทันที จากการครอบครองของกลุมนายทุนใหญ 

2–3 ราย ซึ่งควบคุมอํานาจธุรกิจน้ํามันพลังงานเบ็ดเสร็จรวมถึงธุรกิจ

ขนาดใหญอ� นๆ ในรัสเซีย พวกกลุมนายทุนใหญผูกขาดน้ํามันคือ 

“Oligarchy” เรียกกลุมตัวเองวา “Family”  ของอดีตประธานาธิบดี

นายบอริส เยลตซิน ซึ่งมีลูกสาวของนายเยลตซินและสามีรวมโกงกิน

ชาติมโหฬาร ส� อโทรทัศนและส� อหนังสือพิมพอยูภายใตอํานาจและ                                                                                    

อิทธิพลของกลุม “มาเฟยทุนสามานย” หรือ “มาเฟยน้ํามันพลัง 

งาน” หรือ “ทรราชน้ํามัน” กลุมนี้ ซึ่งควบคุมขาวสารเศรษฐกิจพลัง 

งานและอํานาจการเมืองไวในมือไดทั้งหมด เนื้อหาความชั่วรายชาง

ละมายคลายคลึงกับอิทธิพลของกลุมน้ํามันพลังงานประเทศอ� นๆ ใน

โลก (รวมทั้งใน อเมริกาและไทย) เปนอยางมาก 

อนึ่ง ตองชี้ ไวตรงนี้เพิ่มเติมวา มาเฟยน้ํามันทุนสามานย กลุม

นี้คือมหาเศรษฐีรัสเซีย ไดกวานซื้อรัฐวิสาหกิจของรัฐบาล (รวมทั้ง

น้ํามันพลังงาน) ซึ่งบริหารลมเหลวโดยรัฐบาลรูเห็นเปนใจสมรูรวม

คิด แลวนํามาทําธุรกิจผูกขาดโดยตอสายอํานาจกับนายเยลตซินและ

คนในตระกูลจนพัฒนาเปนกลุม “Family” ระบอบญาติโกโหติกา

อุปถัมภ (เนื้อหาเลนพวกแบบไทยมาก) สุดทายถูกทําลายลางโดย

ประธานาธิบดีปูติน ในเวลาตอมาดังที่กลาวไวขางตน

ประธานาธิบดีปูตินไดย� นคําขาดให  “มาเฟยน้ํามันพลังงาน” 

กลุมนี้ ตองคืนสัมปทานน้ํามันพลังงานทั้งหมดกลับเปนของรัฐใน

ราคาที่รัฐกําหนด เม� อกรรมสิทธิ์ในพลังงานกลับคืนเปนของรัฐแลว 

จากนั้นผลประโยชน์จากพลังงานถูกจัดการในกรอบคิดใหม่เพื่อ

ประโยชนสาธารณะ เพ� อประชาชน จัดสรรสูประโยชนประชาชน

รัสเซียอยางมากมายเปนรูปธรรม ในรูปการศึกษาฟรี คาโดยสาร

รถไฟใตดินยอมเยา ชวยคารักษาพยาบาล การชดเชยรายไดจากการ

ตกงาน เงินบํานาญ ที่อยูอาศัย ฯลฯ นโยบายน้ํามันพลังงานของปู

ตินไมใชประชานิยมสรางหนี้สิน  หากแตเปนนโยบายที่สราง ความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ของประชาชนชาวรัสเซียอยาง

ยั่งยืนถาวรแทจริง

นโยบายพลังงานที่ปฏิบัติไดจริงเพ� อชาติเพ� อประชาชนรัสเซีย

จนเปนผลสําเร็จของ นายปูติน ตอนขึ้นมีอํานาจใหมๆ นั้น ไมใชเร� อง

ปฏิรูปเล็กๆ นอยๆ แกไขนั่นนิด นี่หน�อย หากแตมันคือ การปฏิวัติ

พลังงาน เลยทีเดียว นี่คือ จุดเปลี่ยนครั้งใหญของรัสเซียยุคใหม ภาย

ใต “ภาวะผูนําวลาดิมีร  ปูติน” ทั้งเร� องพลังงาน–เศรษฐกิจ–และ

การเมืองที่สรางผลสะเทือนตอสถานการณ โลกในยุคโลกาภิวัตนบน

เสนทางเปลี่ยนแปลงของรัสเซียเศรษฐกิจเขมแข็งในเวลาตอมา

นายปูติน รูดีวาผลประโยชนทางพลังงานของประเทศรัสเซีย

ทั้งกาซและน้ํามันเปนเร� องใหญมาก จึงตองทําลายลางบางอํานาจ

กลุมทุนน้ํามันพลังงานมาเฟยใหราบคาบเปนลําดับแรกเพ� อใหอํานาจ

ของเขามั่นคง และที่สําคัญไดฐานประชาชนสนับสนุนทางการเมือง

ของเขาอยางหนาแน�น ตองยอมรับวายุทธศาสตรกระสุนนัดเดียว ได                                                                                   

นกหลายตัวของ นายปูติน สมกับความเปนนักจารกรรม–นักสืบสาย 

ลับชั้นเซียนอดีตเคจีบีเกาอยางแทจริง

ปฏิวัติพลังงานตองการผูนําท่ีเด็ดขาดแบบวลาดิมีร ปูติน กลา                                                     

เด็ดปกกลุมทุนผูกขาดน้ํามัน เขาจึงไดใจประชาชนชาวรัสเซียอยาง

ทวมทน ดูเหมือนเกาอี้ประธานาธิบดีมีไวสําหรับปูติน ผูมีปูมหลังประ                                                                              

วัติชีวิตชายธรรมดาที่ไมธรรมดา เขาเปนชาวเลนินการด (เซนตป

เตอรสเบิรกในปจจุบัน) มีพอเปนอดีตทหารช้ันผูนอย แมของเขาเปน

กรรมกรโรงงานเย็บเส้ือผา ปูตินเปนลูกหลงคนเล็กสุดเกิดมาหางจากพี่

คนอ� นหลายป เขาอยูในแวดลอมผูใหญตั้งแตเด็ก จึงเปนคนที่มีบุคลิก

จริงจังกับชีวิต ปูตินชัดเจนในฐานะครอบครัวที่มีรายไดนอย  จึงปาก

กัดตีนถีบ เรียนหนังสือเกงสอบไดที่หนึ่งมาตลอจบดานกฎหมาย เกง

ภาษารัสเซียมากทั้งสํานวนภาษาและการใชไวยากรณอยางถูกตอง 

ภาษารัสเซียเปนภาษาที่ยากมากแมสําหรับชาวรัสเซียเจาของภาษา

เองก็ตามยังใชผิดๆ เปนประจํา นอกจากนี้ปูตินยังพูดภาษาเยอรมัน

ได อีกท้ังสามารถใหสัมภาษณสดแกนักขาวเปนภาษาอังกฤษไดดีโดย                                                                       

ไมมีโพย ปูตินเปนนักกีฬาตัวยง กลามเปนมัดๆ เกงทั้งคาราเตและ                                                                  

ของการแกไขปญหาดังที่ จูฮาสซ ชี้ประเด็นที่ควรดําเนินการ สูตร

สําเร็จในอุตสาหกรรมน้ํามันโลกและสหรัฐอเมริกา การชักชวนล็อบบี้

สมาชิกรัฐสภาใหแกไขกฎหมายเพ� อลดอํานาจผูกขาดธุรกิจน้ํามัน ลด

การพึ่งพาขึ้นตอเสียเปรียบธุรกิจน้ํามันผูกขาดลงไปอยางจริงจังทั้งใน

ระดับโลกและในระดับชาติ

โดยสรุปงานวิจัยช้ินน้ีของ จูฮาสซ มีคุณคาทางวิชาการ สําหรับ

นโยบายสาธารณะดานน้ํามันและพลังงาน ไมเพียงเฉพาะกรณีประ                                                                                              

เทศสหรัฐอเมริกา ยังรวมถึงรัสเซีย ประเทศตะวันออกกลาง และ

สําหรับประเทศไทยอีกดวย วาความชั่วรายเอารัดเอาเปรียบประชา 

ชนผูใชน้ํามัน อาจยังคงความมีอิทธิพลของบรรดา “ทรราชน้ํามัน” 

มีอํานาจเหนือนโยบายสาธารณะของรัฐดานน้ํามันและพลังงานอยาง

เดนชัดเร� อยมาใน รัสเซีย สหรัฐอเมริกา และไทย (ตาราง 1) ดัง

นั้น สําหรับ กรณีไทย น้ํามันและพลังงานจึงมีราคาแพงกระทบตอ

เศรษฐกิจมหภาคและผูบริโภคอยางล้ําลึก (ตาราง 2) อีกทั้ง รัฐไทย 

จะขึ้นราคาไฟฟาเพิ่ม ไฟฟาผันแปร (คา FT) เปนหน�วยละ 4 บาทตอ

หน�วยตั้งแตพฤษภาคม 2565 เปนตนไป ในยามประชาชนไทยเดือด

รอนแสนสาหัสจะยิ่งทําใหเกิดวิกฤต “STAGFLATION – ขาวยาก

หมากแพง” ในเศรษฐกิจไทยอยางกวางขวางแน�นอน ในปนี้ปหนา 

(2565–2566) ที่รัฐไทยหมดน้ํายาหมดความสามารถแกปญหาไมได

ผมวิเคราะหลึกลงไปตัวการสงครามใน “UKRAINE CRISIS” 

ซึ่งตัวการยุยง (ยุใหรําตําใหรั่ว) คือ “มหาอํานาจอเมริกา”

(1) สันดาน รัฐบาลสหรัฐอเมริกา หรือ รัฐอเมริกา WARS 

FOR OIL โดยยุใหประเทศอ� นแตกกันรบกันอยางยูเครน หรือสง

กองทัพอเมริกาไปปลนน้ํามันดื้อๆ อยางหนาดานที่อิรักชัดเจนเปนที่

ประจักษ 

มีนัยอะไรบางไหม (?) จากคํากลาวของ CEO บริษัทน้ํามัน

ยักษใหญอเมริกา (BIG OIL) คือ CHEVRON

“Irag possesses huge reserverves  I’d love Chevron 

to have access to”.  – KENNETH  T.  DERR, CEO OF 

CHEVRON.  (Speech to the Commonwealth Club of California, 

San Francisco, November 5, 1998 อางอิงใน เอ. จูฮาสซ)

(2) ตัวการคือ “รัฐบาลสหรัฐอเมริกา” หรือ “รัฐอเมริกา” ยุ

ใหยุโรปและยูเครนแตกกันทําสงครามรบกันกับรัสเซีย เพ� อจะทําให

ยุโรปหันมาพึ่งพาน้ํามัน/กาซธรรมชาติ/พลังงานจากอเมริกามากขึ้น 

ลดการซื้อพลังงานจากรัสเซีย บีบเศรษฐกิจรัสเซีย สงครามปนราคา

น้ํามันปนราคาอาวุธในตลาดผูกขาดอเมริกาโกยกําไรพุง อยาลืมวา

บริษัทผูกขาดดังกลาวเปนฐานอํานาจการเมืองใน DEEP STATE สหรัฐ 

(ประธานาธิบดี/บริษัทผูกขาด “ทรราชน้ํามัน” “ทรราชสงคราม”/

รัฐสภา/นักการเมือง/CIA/PENTAGON ยุใหเกิดสงครามในยูเครน 

คือกระสุนนัดเดียวไดนกหลายตัวคือ เกมอํามหิต ของ รัฐอเมริกา

(3) ยูเครน ถูกหลอกกลายเปน หุนเชิดลูกไล ของรัฐอเมริกา ให

คลั่งสงครามที่ไมมีวันจะชนะ แถมจะเสียหายหนักจากสงครามรบกับ

รัสเซียตองฟนฟูชาติบนซากปรักหักพังจากสงคราม ประธานาธิบดี

ยูเครน “โวโลดิมีร เซเลนสกี” ผิดพลาดไมเลือกจะใหยูเครนเปนกลาง

อยาง สวิตเซอรแลนดและฟนแลนด แตทํานโยบายผิดพลาดชาติเสีย

หายราคาแพงดันทุรังจะเขาเปนสมาชิกนาโตตามลูกยุของรัฐอเมริกา

(4) อเมริกาและฝายตะวันตกมีส� อใหญ ในมือโหมกระพือขาว

สรางภาพรัสเซียเปนผูรุกรานยูเครน ปายสีรัสเซียเปนยักษเปนมาร

เปน ผูราย แถมมีกลไกเขาขางตะวันตกอยาง ศาลอาญาระหวางประ 

เทศ (ICJ) ตัดสิน รัสเซียผิด ตองถอนกองทัพจากยูเครน ซึ่งรัสเซียไม

ฟงไมปฏิบัติตาม เพราะรัสเซียไมตองการใหยูเครนเปนสมาชิกนาโต

และเปนเขตปลอดอิทธิพลทางทหารและการเมืองจากฝงชาติตะวัน

ตกอยางแทจริงตางหาก

(5) นายพลดักลาส แม็กเกรเกอร อดีตที่ปรึกษากระทรวง

กลาโหมสหรัฐฯ แฉชัดเจนวาสหรัฐฯ–ตะวันตก ปอนอาวุธยูเครน 

เพ� อยืดสงคราม เขายืนยันวาขาวสารตะวันตกบิดเบือนกลาวโกหกวา

รัสเซียไมสําเร็จ (สํานักขาวรัสเซียทูเดย)

(6) ลาสุด (19 มีนาคม 2022, TNN16)  รายงาน ปูตินปราศรัย

ในสนามกีฬากรุงมอสโกตอหนาชาวรัสเซียนับแสนคน ปูตินชี้ชัดเจน

วารัฐบาลสหรัฐอเมริกาใชยูเครนเปนเคร� องมือคุกคามรัสเซีย เขาได

รับเสียงปรบมือตอนรับจากประชาชนรัสเซียกึกกอง

สงครามยูเครน ลึกลงไปคือการละโมบโลภมากของ ทรราช                                                                                  

นํ้ามัน ซ่ึงอยูในเบ้ืองลึกของอํานาจรัฐอเมริกาท่ีมุงสกัดการเติบโตความ                                                                                            

เปนมหาอํานาจของรัสเซียที่กําลังมาแรงในโลกาภิวัตน ภายใตการนํา

ของปูติน รัฐอเมริกาจึงปวนโลกในเบ้ืองลึกคนไรเดียงสาทางการเมือง                                                                                   

ระหวางประเทศมองไมออก ก็จะหลงเช� อคําโฆษณาชวนเช� อของอํา 

นาจรัฐอเมริกาและตะวันตก พลัดตกลงไปในหวงเหวแหงอวิชชา อาน

สถานการณ โลกแหงสงครามยูเครนแบบตื้นเขินแบบไมเขาใจ รัฐอเม                                                                                       

ริกาคือตัวการปวนโลกอยางลํ้าลึกในนามเทพแบบหลอกลวง  ชัดเจน

วารัฐอเมริกาตองการใหสงครามและ/หรือความขัดแยงในยูเครนยืด

เยื้อ บีบใหยูเครนตองพึ่งพาขึ้นตอเสียเปรียบรัฐอเมริกาและตะวัน

ตกไปเร� อยๆ ถารัสเซีย ไมชนะสงครามในยูเครนเบ็ดเสร็จ ฝงตะวัน

ตกตองการใหยูเครนเปน หอกขางแคร เดินตามตะวันตกอยางเต็มที่

เปนภัยคุกคามตอความมั่นคงทางการทหารของรัสเซียตลอดไป

วิกฤตยูเครนมีคุณคาในการศึกษาเรียนรูทางวิชาการ อาจเปน                                                                                       

อุทาหรณสอนใจผูใฝหาสันติภาพโลกแทจริงก็ได ท่ีสําคัญเปนอุทาหรณ

สําหรับ ผูนําและผูมีอํานาจไทย ที่กําลังถือหางเดินตามรัฐอเมริกา

อยางไมจําแนกอยางขาดสติไมใชปญญา อาจหลงกลติดกับดัก ถูกรัฐ

อเมริกาหลอกใหเปน “หุนเชิด” ของฝรั่งรัฐอเมริกาแบบที่รัฐไทยเคย

ใหอูตะเภาเปนฐานทัพเคร� องบิน B-52 ทิ้งระเบิดปูพรมเพ� อนบาน 

จนเขาเคืองไทย ผมเคยผานไปที่ทุงไหหิน ลาว  เห็นกับตาเต็มไปดวย

หลุมระเบิดมากมายทิ้งไวตําตาโศกนาฏกรรมทางประวัติศาสตรที่

รัฐไทยรวมกับรัฐอเมริกาย่ํายีเพ� อนบานอยางน�าสลดใจ

รัฐไทยจงระวังอยาชักศึกเขาบานยอมใหประเทศไทยเปนดาน

หนา ตานจีนแทนอเมริกาหรือไม!!?? ถาเปนจริงจะเปลืองตัวอยาง

ไรสติ!!!.

มาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไมมาไม

W

ส

คุณหญิงสุดารัตน 

เกยุราพันธุ 

ทุกวันที่ 22 มีนาคม เปนวันน้ําโลก (World Day for 

Water หรือ World Water Day) ซึ่งกอตั้งขึ้นโดยองคการ

สหประชาชาติที่ ไดเล็งเห็นถึงปญหาการขาดแคลนน้ําที่ทวี

ความรุนแรงมากขึ้น และอาจกอใหเกิดปญหาการแยงชิงน้ํา

ขึ้นไดในอนาคต จึงไดประกาศใหทุกวันที่ 22 มีนาคม ค.ศ.

1992 เปนวันน้ําโลก เพ� อเปนการกระตุนใหเกิดการต� นตัว

ในหมูมวลมนุษยชาติในเร� องการอนุรักษน้ําและการพัฒนา

แหลงน้ํา เน� องจากน้ําจืดของโลกขาดแคลนมากขึ้น.

วันน้ําโลก

OIL TYRANNY

เม� อปูตินลางบางมาเฟยน้ํามัน



เหมือนประเทศบนเส้นขนานที่ 38 องศาเหนือทั้ง

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) และสาธารณรัฐประ                   

ชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) มักมีอะไร

เป็นประเด็นให้เซอร์ไพรส์โลกอยู่เสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นการทดลอง               

ขีปนาวุธของผู้นำาคิม หรือละเม็งละครของเกาหลีใต้บนเน็ต

ฟลิกซ์ท่ีสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ อยู่เนืองๆ เรียกว่าเป็นเจ้าแห่ง                                                                                              

ซอฟต์เพาเวอร์ตัวจริงเสียงจริง หลังจากส่งกระแส “เคป๊อป” 

และ “กิมจิ” ไปครองตลาดโลกแล้ว 

และล่าสุด ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนที่ 20 เมื่อ

วันที่ 9 มีนาคมที่ผ่านมา “ชาวเกาหลี” ก็ออกไปใช้สิทธิ์อย่าง

ล้นหลามถึง 77% จากจำานวนประชากรกว่า 44 ล้านคน ซึ่งผู้

กำาชัยคือ “ยุน ซอกยอล” จากพรรคพลังประชาชน (พีพีพี) ที่

เอาชนะ “อี แจมยอง” จากพรรคประชาธิปไตยเกาหลี (ดีพีเค) 

ตัวแทนรัฐบาลไปอย่างเฉียด

ฉิวเพียงกว่า 2 แสนคะแนน 

หรือไม่ถึง 0.8% ซึ่งถ้าเป็น

เมืองไทยก็คงต้องมีการร้อง

เรียนให้นับคะแนนใหม่แน่ 

นอน 555

แต่ก่อนที่ “ยุน” จะ

ก้าวขึ้นเป็นประธานาธิบดีใน

วันที่  10 พฤษภาคมนี้ เขา

ก็ได้ประกาศนโยบายแรก

ออกมาแล้ว  ซ่ึงก็เล่นเอาคน

เกาหลีและทั่วโลกตาค้าง 

เมื่อระบุว่าจะย้ายทำาเนียบประ 

ธานาธิบดีจากทำาเนียบ “ชองวาแด” หรือ “บลูเฮาส์” ไปยัง

พื้นที่ของกระทรวงกลาโหม ซึ่งตั้งอยู่ในเขตยงซาน ใกล้กับกรุง

โซล และติดกับพ้ืนท่ีท่ีเป็นอดีตฐานทัพสหรัฐอเมริกา ท่ีส่วนใหญ่

ปิดตัวลงและย้ายไปอยู่ทางใต้ของเมือง โดยถือเป็นการแหวก

ธรรมเนียมปฏิบัติที่ยึดถือกันมายาวนานหลายทศวรรษ 

ยุนให้เหตุผลว่าต้องการย้ายสถานที่ทำางานไปยังจุดที่

สามารถเข้าถึงได้ง่ายกว่าเดิม และเปิดบลูเฮาส์ที่อยู่ในกรุงโซล

ให้เป็นสถานที่สาธารณะ รวมทั้งจะย้ายบ้านพักประจำาตำาแหน่ง

ประธานาธิบดีไปยังฮันนัมดง ซึ่งเป็นย่านพักอาศัยของผู้บริหาร

ระดับสูงของบริษัทธุรกิจต่างๆ และนักการทูตด้วย

แผนการของเขามีทั้งกระแสตอบรับทั้งทางลบและทาง

บวกจากชาวเกาหลีใต้ โดยการย้ายคราน้ีกระทรวงเศรษฐกิจและ

การคลังของเกาหลีใต้ประเมินว่า จะมีค่าใช้จ่ายราว 49,600 

ล้านวอน หรือราว 1,364 ล้านบาท  รวมถึงการย้ายกระทรวง

กลาโหมไปท่ีใหม่ และปรับปรุงท้ังสำานักงานใหม่และบ้านพักอาศัย

อย่างเป็นทางการ

ในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ยเชื่อว่า สาเหตุที่ยุนต้อง

การย้ายบลูเฮาส์นั้น เพราะตั้งอยู่ในจุดที่ไม่เหมาะสมตามหลัก 

ฮวงจุ้ย โดยในรอบ 25 ปีที่ผ่านมามีประธานาธิบดี  4 คน จาก

จำานวน 6 คนเรียกว่าอำาลาตำาแหน่งอย่างไม่สวยเท่าไหร่ โดยมี

ทั้งถูกจำาคุกและฆ่าตัวตาย และ 1 ใน 4  คนนั้น รวมถึง “พัก 

กึนฮเย” อดีตประธานาธิบดีหญิงคนแรกท่ีพ้นตำาแหน่งในปี 2560 

ด้วยคดีทุจริต ซึ่งถูกถอดถอนจากการปฏิบัติหน้าที่โดยรัฐสภา 

และการรับรองโดยศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้

แล้วก็มีเรื่องท่ีย่ิงกว่าซีรีส์เกาหลี เพราะ “ยุน” ซ่ึงก่อนมาลง

สนามการเมืองน้ัน เขาก็เป็นอัยการและเป็นผู้นำาทีมสอบสวนชุดพิเศษ                                                                                            

ในการตรวจสอบขุดคุ้ย “พัก กึนฮเย”  รวมถึง “ชเว ซุนซิล” เพื่อน

คนสนิทของพัก จนทำาให้ท้ัง 2 ต้องไปนอนในคุกแทนท่ีจะได้เฉิดฉาย

ในบลูเฮาส์ งานน้ีแม้ทีมงานยุนจะบอกว่าไม่ได้ทำาเพื่อแก้ฮวงจุ้ย แต่

เพื่อใกล้ชิดประชาชน ก็ยากท่ีจะเชื่อถือโดยสนิทใจนะจ๊ะจะบอกให้.

ซึ่งแยกย้ายไปอยู่ตามอาคารริมถนนราชดำาเนินกลางทั้งสิ้น

ครูหว่างหรืออาจารย์หว่างมารักษาการครูช่างก่อ                                                                          

สร้างสมัยเจ้าพระยาธรรมศักด์ิมนตรี เป็นผู้ว่าการกระทรวง

ธรรมการ ได้ย้าย อ.ดิเรก อิศรางกูร มาเป็นครูใหญ่ แต่ง

ตั้งครูสว่างเป็นครูผู้ปกครองมี เด็ก ตจว. มาพักหอพักมีโรง

เลี้ยง ช่วงแรกๆ ให้เรียนฟรีทุกช่างก่อสร้าง (มีช่างเหล็ก/

ช่างปูน/ช่างไม้ และเพิ่มช่างเขียนแบบมาภายหลัง)

ที่ กำานันถึก บอกว่าไม่ได้เรียนช่างไม้ ช่างก่อสร้าง

โดยตรง เพราะไปเรียนสอบตกปี ๒ (เรียนปี ๓) เลยย้ายไป

เรียน  วิศวกรรม รฟ. แต่ยังอาศัยช่วยดูแลหอพักโรงเรียน

ให้ บางครั้งก็ไปนั่งฟังครูช่างสอน บางทีก็ฝึกไสไม้ เทปูน ก่อ

ปูน ดัดเหล็กเป็นความรู้พิเศษ จนต่อมาจึงเอาหลานมาฝาก

เรียนกันหลายคน ถ้าจะนับรุ่นอุเทนกะเขาบ้างก็จะได้รุ่น

เลขตัวเดียวอยู่หัวแถว

ผมอาศัยชายคาโรงเรียนอุเทนถวายด้วยอาศัยใบบุญ

ป๋าหว่าง ที่สร้างคำาขวัญสำาคัญให้ลูกสีน้ำาเงิน (บลู) ของท่าน

ว่า  “ถ้าเรารักสมัครจิตก็ต้องคิดสมัครมือ ถิ่นสีน้ำาเงิน คือ 

ที่รวมรักสมัครคง” อุเทนทุกรุ่นต้องท่องได้ และคำาขวัญ

สำาคัญคือ “ถิ่นสีน้ำาเงิน คือถิ่นอุเทน ถิ่นที่พระอาทิตย์ ไม่มี

วันตกดิน” อีกสิ่งหนึ่งที่ป๋าหว่างร่วมสร้างคือ เพลงปลุกใจ

ประจำาโรงเรียนก่อสร้าง

มาร์ชอุเทนถวาย

อุเทนถวายจะหมายเสกสร้าง ตึกรามสล้างด้วยฝีมือ

พวกเรา บ้านเมืองจะรุ่งเรืองงามๆ ก็เพราะว่าความเก่งเก่า

อุเทนถวาย เป็นที่หมายของพวกเรา ไชโย....

วิษณุรำาลึก

อ่าองค์วิษณุเจ้ายอดศิลป์ ปวง กส.ขอประณตเทวิน

เทิดเกล้าดวงใจเร่งสร้างศิลป์ ปฏิบัติชมเฮย ขอองค์คเณศ

เกล้าสร้างพ้นพันทวี....

สมาชิก ทพ.และท่าน บ.ก.ทั้งสองคงแปลกใจว่าทำาไม

ต้องขีดเขียนเรื่องยุ่งมาให้รู้ให้ทราบ?

ครับญาติกำานันถึกเป็นศิษย์เก่าอุเทนหลายรุ่น เป็นคน

ดีรักความสงบไม่เคยคิดไปรบกับใคร มาตอนหลังกลายเป็น

เด็กหัวใหม่ใจคิดจะฆ่า ฆ่า ฆ่า ด้วยเหตุผลของจิตที่สิ้นการ

5บทความ

รรมดาครับ 

ทันทีท่ีประกาศตัวเป็นบุคคลสาธารณะ ทัวร์ลง

ไม่เฉพาะ “อุ๊งอิ๊ง” เท่านั้น ในอดีต โดนกันมา

เยอะแล้ว ลงเล่นการเมืองเมื่อไหร่ เรื่องราวในอดีต

จะถูกขุดคุ้ยมากองเกลื่อน

เพราะนี่คือหนึ่งในการตรวจสอบ 

จะบอกว่ากลั่นแกล้งทางการเมือง ก็ฟังยาก เพราะเส้น

แบ่งค่อนข้างชัดเจน คนที่เข้าสู่การเมืองและมีแนวโน้มว่าจะ

ก้าวขึ้นสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรี ต้องถูกตรวจสอบเป็นพิเศษ 

ถ้าจำากันได้ตอน “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เป็นนายกรัฐมน

ตรีใหม่ๆ ก็เจอหลายเรื่อง แต่ทีมงานพรรคเพื่อไทย พยายาม

สื่อสารว่า เป็นการรังแกผู้หญิง 

ในทางการเมือง ไม่มีหญิงชายหรือเพศอื่นๆ ครับ  

ทุกเพศต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันหมด โดย

เฉพาะการตรวจสอบ 

นักการเมืองหญิงจะอ้างเรื่องความเป็นหญิงเพื่อเบี่ยง

เบนการตรวจสอบไม่ได้ ฉะนั้นประเด็นนี้ต้องเข้าใจให้ถูกต้อง 

เรื่องราวในอดีตของ “อุ๊งอิ๊ง” ยังถูกตั้งคำาถามถึงความ

ถูกต้องในหลายกรณี 

โดยเฉพาะกรณีข้อสอบเอนทรานซ์ปี ๒๕๔๗ รั่ว และ  

“แพทองธาร ชินวัตร” ลูกสาวนายกรัฐมนตรี ได้คะแนนสูงส่อ

ให้เห็นถึงความไม่ปกติ  

การสอบเอนทรานซ์ในยุค “อุ๊งอิ๊ง” นั้น นักเรียนแต่ละ

คนมีโอกาสสอบวิชาละ ๒ รอบ 

สอบรอบแรกเดือนตุลาคม 

และรอบสองเดือนมีนาคม

คะแนนในรอบที่ดีที่สุด จะถูกนำามาใช้ เพื่อสมัครเข้า

เรียนมหาวิทยาลัยในแต่ละคณะที่รักและที่ชอบต่อไป

ทีนี้มาดูการสอบรอบแรกของ “อุิ๊งอิ๊ง” ในเดือนตุลาคม  

๒๕๔๖ 

ภาษาไทย ๕๒ คะแนน 

สังคม ๔๑.๒๕ คะแนน

ภาษาอังกฤษ ๖๔ คะแนน

วิชาตัวเลือก คณิตศาสตร์ ๒ ได้ ๒๗ คะแนน

รวมทั้ง ๔ วิชา ได้คะแนน ๑๘๔.๒๕ ไม่เพียงพอ 

เอนทรานซ์อีกคร้ังของ ‘อุ๊งอ๊ิง’

เพราะเป้าหมายของ “อุ๊งอิ๊ง” คือคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ ภาค

ภาษาอังกฤษ

การสอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์

หลักสูตรภาษาอังกฤษ ในใบประกาศรับสมัครของทางคณะระบุ

เงื่อนไข ๓ ข้อดังนี้

๑.นักเรียนคนดังกล่าวต้องได้เกรดเฉล่ีย GPA ๒.๗๕  ข้ึนไป

๒.ได้คะแนนสอบเอนทรานซ์ ๔ วิชา (ภาษาไทย, สังคมศึกษา, 

ภาษาอังกฤษ และวิชาเลือกอีก ๑ วิชา) รวมไม่ต่ำากว่า ๒๐๐ คะแนน

๓.ได้คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP, TOEFL หรือ 

IELTS ถึงเกณฑ์ที่วางไว้

ฉะนั้นสอบครั้งที่ ๒ เดือนมีนาคม ๒๕๔๗ คือสนามชี้เป็น

ชี้ตาย

ไปดูว่าทั้ง ๔ วิชา “อุ๊งอิ๊ง” ทำาคะแนนได้เท่าไหร่ 

ภาษาไทยได้ ๗๒ คะแนน เพิ่มมาจากรอบแรก ๒๐ คะแนน

สังคม ๖๗.๕ คะแนน ได้เพิ่มจากรอบแรก ๒๕.๒๕ คะแนน

ภาษาอังกฤษได้ ๘๔ คะแนน เพิ่มจากรอบแรก ๒๐ คะแนน

และวิชาตัวเลือก คณิตศาสตร์ ๒ ได้ ๖๓ คะแนน เพิ่มจาก

รอบแรก ๓๖ คะแนน

รวม ๔ วิชา “อุ๊งอิ๊ง” สามารถทำาคะแนนได้สูงถึง  ๒๘๖.๕ 

คะแนน 

สูงมากพอที่จะเข้าคณะไหนก็ได้ในสายศิลป์ 

เป็นเรื่องสุดจะบังเอิญ คณะนิเทศศาสตร์ เปลี่ยนกฎเสีย

ใหม่ เกรดเฉลี่ย GPA ต่ำากว่า ๒.๗๕ ก็สามารถสมัครเข้าได้

แต่ดังสวรรค์ล่ม “สุชาดา กีระนันทน์” อธิการบดีจุฬาฯ ใน

ขณะนั้น ยืนยันว่า กฎ GPA ๒.๗๕ ต้องยึดไว้ตามเดิม 

“อุ๊งอิ๊ง” จึงเดินไปคณะรัฐศาสตร์แทน 

แล้วไงต่อ? 

หลังตกเป็นข่าวอื้อฉาว รัฐบาลเก้าอี้ร้อน “อดิศัย โพธารา

มิก” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการขณะนั้น ตั้งคณะกรรม 

การสอบสวนข้อเท็จจริง มี ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  เป็นประธาน

ผลการสอบสวนออกมาว่า มีแนวโน้มที่ข้อสอบรั่วอาจจะ

เกิดขึ้นได้

ใจความสำาคัญดังน้ีครับ การออกข้อสอบเอนทรานซ์สำาหรับ

เดือนมีนาคม ๒๕๔๗ ได้ถูกจัดทำาเรียบร้อย และเก็บรักษาไว้เป็น

อย่างดี 

อย่างไรก็ตามก่อนข้อสอบจะถูกใช้งาน ราว ๑ เดือนเศษ 

ศ.วรเดช จันทรศร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้

ลักลอบเปิดข้อสอบวิชาภาษาไทย และสังคม ที่ควรจะเป็นความ

ลับ เอามาตรวจสอบดูเป็นเวลา ๔๕-๖๐  นาที

รศ.ดร.ไชยันต์ ไชยพร รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ให้สัมภาษณ์   

นิตยสารสารคดี ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๒๕๕ ประจำาเดือนพฤษภาคม 

๒๕๔๙ หน้า ๔๖-๖๐

“ .... เคยมีคนโทรศัพท์มาต่อว่าผม บอกว่านายกฯ ทักษิณดี

มาก นักวิชาการไม่รู้จริงหรอก ด่าว่าผมสารพัด ผมก็ปล่อยให้เขา

พูดไป 

พอเขาพูดจบ ผมก็ถามเขากลับเกี่ยวกับเรื่องข้อสอบเอน 

ทรานซ์รั่ว ว่าเขาคิดยังไง เขาก็บอกข้อสอบเอนทรานซ์รั่วเพราะ

อาจารย์มหาวิทยาลัยปล่อยให้ข้อสอบรั่วน่ะสิ อาจารย์เอาข้อสอบ

ไปขาย 

ผมก็บอกไม่ใช่ คนออกข้อสอบคือกระทรวงศึกษาธิการ

เสร็จแล้วผมก็บอกว่าพอมีข้อครหาเกิดขึ้นมา นายกฯ ไม่ลง

มาเล่นประเด็นนี้ด้วยตัวเองเลย ขณะที่เวลามีวิกฤตอื่นๆ นายกฯ 

ลงมาเร็วมาก 

ที่สำาคัญ ข้อสอบมารั่วในปีที่ลูกสาวนายกฯ สอบด้วย เด็ก

คนนั้นมีประวัติการสอบครั้งแรกคะแนนน้อย แต่พอข้อสอบรั่ว

คะแนนกลับสูง

ถึงตอนนี้เขาก็พูดเลยว่าถ้านายกฯ ทำาดีขนาดนี้ ก็ยกให้ลูก

เขาสักคนไม่เห็นเสียหาย

ผมเลยบอกว่า..... คุณลองคิดดู ถ้ามีเด็กคนหนึ่งยากจน 

มาจากต่างจังหวัด หวังจะสอบเข้ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ แต่ต้องถูก

เบียดตกไปเพราะคนคนหนึ่งโดยไม่ยุติธรรม 

การที่เขาสอบเข้าไม่ได้ ชีวิตมันพลิกผันนะ คนที่สอบเข้า

รัฐศาสตร์ จุฬาฯ ได้ หางานทำาได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้นะ เขาจะยืน

ด้วยลำาแข้งของตัวเองได้ เขาช่วยเหลือครอบครัวของเขาได้ 

การให้การศึกษาคนมันยั่งยืน และการสอบเข้ามหาวิท 

ยาลัยมันเป็นระบบที่มีคุณธรรม ยุติธรรม มันเป็นสิ่งที่ทุกคน

เคารพมานานแล้ว

ผมบอกเขาต่อว่า คุณลองคิดดูสิว่าพอหลังจากมีการสืบ                                                                      

สวนเรื่องน้ีแล้ว พบว่าข้อสอบไปร่ัวท่ีคุณวรเดช จันทรศร (เลขา 

ธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาขณะน้ัน) จากน้ันคุณวรเดชก็

ถูกขอให้ลาออกไป 

แต่ล่าสุด คุณวรเดชกลับมาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม คุณตอบผมมาสิ นายกฯ ทักษิณทำาอะไรอยู่ 

เขาก็บอกว่า แล้วผมจะกลับไปไตร่ตรองครับอาจารย์  

อาจารย์พูดมีเหตุผล

ผมเลยคิดว่าคนที่ชอบนายกฯ ทักษิณโดยที่ไม่เกี่ยวกับ

เรื่องของการจ้างหรือให้เงินนะ ชอบเพราะคิดไปว่านายกฯ ทัก 

ษิณทำาดี และเป็นสิ่งที่ดีกับประชาชนส่วนใหญ่ แบบนี้ยังคุย

กันรู้เรื่องนะ 

ผมคิดว่าถ้าให้เวลา ๓-๔ เดือนโดยที่สื่อโทรทัศน์-วิทยุ

ช่วยกันกระจายข่าวสารข้อมูลความจริงออกไป หรือเปิดให้มี

เวทีสาธารณะมากขึ้น ระบอบทักษิณจะหมดไปทันที เพราะ

คนไม่โง่หรอก เพียงแต่ถูกปิดกั้นข่าวสาร และความรู้ที่เป็น

ประโยชน์ต่อวิถีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของพวกเขา ไม่ใช่ดีแต่ช่วง

สั้นๆ....”

ครับ...เมื่อ “อุ๊งอิ๊ง” จะเป็นผู้นำาประเทศ ต้องผ่านด่านนี้

ไปให้ได้ 

ต่อให้เพื่อไทยชนะเลือกต้ังแลนด์สไลด์ ก็ไม่มีความหมาย 

หากยังถูกตั้งคำาถามเรื่องความไม่โปร่งใส 

นี่คือ เอนทรานซ์ครั้งที่ ๒ ของ “อุ๊งอิ๊ง”

คราวนี้เป้าหมายไม่ใช่แต่งชุดนักศึกษาจุฬาฯ   

แต่เป็นเก้าอี้นายกรัฐมนตรี.

สองกรณีศึกษา

ตัวละครสามก๊กยกมาเล่า

ลิโป้ฆ่าพ่อเฒ่าบุญธรรมได้

เต็งหงวน ตั๋งโต๊ะ ต้องตายไป

โจโฉให้ ประหาร ฐานเนรคุณ

กวนอู ผู้ซื่อสัตย์ โลกตัดสิน

โจโฉ ช่วยชีวิน คราวว้าวุ่น

ปล่อยโจโฉ รอดพ้น เป็นผลบุญ

ความยืดหยุ่น กตัญญู โลกบูชา

อุเทนถวาย

เรียน ท่าน บ.ก.ทั้ง ๒ ที่รักนับถือยิ่ง

พาดหัวข่าวย่อย ทพ. มีความย่อว่า

“บิ๊กตู่ ควันออกหู สวดอุเทนถวายอย่าทำาลายชาติ”

อุเทนถวาย เป็นชื่อโรงเรียนช่างก่อสร้างเก่าโบราณ 

มีชื่อเต็มว่า “โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย” มีประวัติย่อๆ 

ที่ นสพ.ทพ. นำามาเสนอใน กรอบย่อสรรสาระ หน้า ๔ ว่า

อุเทนถวาย มีนามก่อตั้งล่าสุดว่า มหาวิทยาลัยเทค 

โนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย เป็นวิท 

ยาเขตของมหาวิทยาลัยราชมงคลตะวันออก เดิมชื่อว่า โรง                                                                               

เรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ก่อต้ังข้ึนโดย เจ้าพระยาธรรม

ศักดิ์มนตรี เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๗๗ และได้

เปลี่ยนชื่อใหม่ในปี พ.ศ.๒๕๓๓ เป็น สถาบันเทคโนโลยีราช

มงคล วิทยาเขตอุเทนถวาย ปัจจุบันเป็นวิทยาเขตหนึ่งของ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เปิดสอนใน

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์

ได้มีการก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่ามีชื่อว่า “สมาคมศิษย์

เก่าอุเทนถวาย เมื่อ พ.ศ.๒๔๙๐” นายกสมาคมศิษย์เก่าคน

แรกชื่อ “หม่อมเจ้าวิสุทธิเกษม เกษมสันต์” (พ.ศ.๒๔๙๐-

๒๔๙๒) ปัจจุบันมีงานชุมนุมศิษย์เก่าเป็นครั้งที่ ๕๔ เมื่อวัน

ศุกร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยนายวิชัย ป้อมประเสริฐ 

มีศิษย์เก่าที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะ รมต. คนแรกชื่อ 

นายชาญชัย ชัยรุ่งเรือง (อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

อุตสาหกรรม) ถ้านับตามกาลเวลาปัจจุบันผู้ที่มีชื่อในรุ่นของ 

“อุเทน” ก็จะมีแล้ว ๕๔ รุ่น ส่วนยอดจะสรุปไว้กี่คน กำานัน

ถึกยังนึกไม่ได้ทั้งๆ ที่เคยไปกิน/นอนอนู่ในโรงเรียนช่างก่อ                                                                    

สร้างอุเทนถวายด้วยบารมีของพ่อหว่าง (ชื่อที่ผมเรียกคือ                                                                          

ป๋าหว่าง ต่อมาท่านคือ ผอ.โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย 

คนที่ ๓ ต่อจาก อ.ดิเรก อิศรางกูร) 

จะเห็นว่าเด็กก่อสร้างจะเป็นเด็กสกุลส่วนใหญ่ เพราะ

เป็นโรงเรียนท่ี ร.๕ และ ร.๖ โปรดเกล้าฯ ให้สร้างข้ึนพร้อมกับ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่าที่ดินส่วนหนึ่งเป็น

ที่ดินพระราชทาน เพื่อสร้างโรงเรียนช่างไม้-ช่างก่อสร้างอยู่

ติดกับ ที่ดินจุฬาฯ เดิมโรงเรียนเพาะช่างและเสาวภาอยู่กับ

ก่อสร้าง เมื่อพระราชทานที่ดินติดสวนกุหลาบก็ย่านเพาะ

ช่าง ไปติดกับสวนกุหลาบและมีเสาวภา (พยาบาล) อยู่ใกล้ๆ 

กันถือเป็น รพ.สตรีแห่งแรก 

บิดาของกำานันถึกเป็นเพื่อนรักกับ อ.สุวงค์ สุขัคคานนท์                                                                                   

(อดีตศึกษาธิการ จ.อ่างทอง) ซึ่งเป็นพี่ของอาจารย์สว่าง                                                                         

สุขัคคานนท์ ย้ายจากโรงเรียนช่างสารพัดจากถนนราชดำาเนิน 

(ต่อมาเป็นโรงเรียนช่างเย็บหนัง ช่างตัดผม ช่างถ่ายรูป ฯลฯ) 

ประเดิมย้ายทำาเนียบรัฐบาล

ควบคุม คนดีก็เลี้ยง คนไม่ดีก็ไม่ต้องเลี้ยง กำานันถึกเรียนลุง

ตู่มาด้วยความเคารพสูง เสียใจแทนป๋าหว่างคนดีของชาว

ก่อสร้าง ท่านคงเศร้าใจที่ลูกๆ ของท่านหลายคนต้องสิ้น

ชาติไปด้วยความหลง จึงต้องแช่งให้ พวกมันตกนรกตาม

กรรมไปเถิด

ขอขอบคุณลุงตู่และ ๒ บ.ก.ที่อนุญาตพื้นที่ให้เขียน.

กำานันถึก

 

กำ�นันถึกนำ�เรื่อง อุเทนถว�ย ม�พูดคุย ทำ�ให้ผมนึก 

ถึงประเด็นคว�มผิดเพี้ยนในระบบก�รศึกษ�ไทย ที่ยังแก้ไม่                   

ห�ยสักที นั่นก็คือค่�นิยมของสังคมเกี่ยวกับก�รศึกษ� ที่มุ่ง

ไปยังมห�วิทย�ลัย ขณะท่ีส�ยอ�ชีวะกลับถูกมองว่�เป็นส่วน

เกิน คว�มเข้�ใจนี้ผิดอย่�งแรง เร�ผลิตบัณฑิตปริญญ�ตรี

ม�กม�ย ในส�ข�ท่ีไม่จำ�เป็นต่อสถ�นก�รณ์โลกปัจจุบัน เช่น                                                                            

รัฐศ�สตร์ ซ่ึงผมเองก็จบรัฐศ�สตร์ พบว่�บัณฑิตจบม�จำ�นวน

ม�กมิได้ประกอบอ�ชีพด้�นรัฐศ�สตร์ เพร�ะตำ�แหน่งหน้� 

ที่ท�งร�ชก�รมีรองรับน้อย ภ�คเอกชนยิ่งแล้วใหญ่  

ขณะเดียวกันนักเรียนนักศึกษ�ท่ีจบด้�นอ�ชีวะ ซ่ึงเป็น

ที่ต้องก�รของตล�ดอย่�งม�ก หล�ยครั้งเร�จะเห็นว่�ภ�ค

อุตส�หกรรมข�ดแรงง�นท่ีมีคุณภ�พ ฉะน้ันต้องเปล่ียนวิธีคิด

ใหม่ครับ เพร�ะส�ยอ�ชีวะคือฟันเฟืองสำ�คัญในก�รพัฒน�

ประเทศ.

ความตายที่งดงาม

   * ทำาไมเกลียดความตายเสียจริง

ทั้งเป็นสิ่งเกิดมาพร้อมแต่เกิด

เริ่มเกิดก็เริ่มตายพรึงเพริด

เลิศลักษณ์หนุ่มสาวบังไว้

   * เรียกว่าตายยังไม่สมบูรณ์แบบ

แอบตายทีละน้อยค่อยไหล

วัยฉกรรจ์ดูยังห่างไกล

โรคภัยรุมรานจึงครวญคิด

   * มาสำานึกหนักหนักตอนเฒ่า

ร่างเก่าผลเก่ามันจักปลิด

ความเสื่อมมันเสื่อมวันละนิด

วิปริตไปหมดไม่เข้าใจ

   * ชักจะเริ่มเข้าใจแล้ว

ไม่แคล้วความเสื่อมใช่ไหม

เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป

สลายไหลสมบูรณ์แบบตายฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ยุน ซอกยอล

ธ

ดู



ร.ทวีสันต์ วิชัยวงษ์ ประธานสภา

อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นคนล่าสุด   

คนที่ 9 ซึ่งเพิ่งจะได้รับเสียงโหวตสนับ  

สนุนจากคณะกรรมการสรรหาและสมาชิกเมื่อ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ด้วยวัย 41 นับ                                                                

เป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของการเป็นผู้นำา

องค์กรนี้ที่มีอายุน้อยที่สุด ...มาคุยกับเขากันหน่อย

ไหม... 

ผมเป็นคนขอนแก่น เกิดที่นี่...โตที่นี่...และยัง

ทำามาหากินที่นี่...ครับ ไหมล่ะ เปิดประเด็นด้วย

คำาคมๆ ที่ชวนคุยกันต่อ....

จบตรีวิศวะโท-รามคำาแหง และเอกจาก

มหาวิทยาลัยมหาสารคามเมื่อ 2 ปีก่อนนี่เองนะ 

ถามว่า... ทำาไมไม่เรียนที่ มข.บ้านเราล่ะ อ้อ..ครับ 

ปริญญาเอกของ มข.เป็นภาคภาษาอังกฤษ กลัว

ว่าจะใช้เวลานาน จึงขอไปเรียนภาคภาษาไทย

แบบแก่นๆ น่าจะเป็น “ดอกเตอร์” ได้ตามที่ฝัน

ไว้.... ซึ่งฝันก็เป็นจริง.... 

ทำาธุรกิจก่อสร้างสมอาชีพของเด็กวิศวะ 

งานหลักๆ คือการสร้างถนนในพื้นที่เกือบทุก

จังหวัดของแผ่นดินอีสาน เวลาเดินทางจึงเพลินๆ 

กับถนนที่เป็นผลงานของบริษัทตัวเอง...

เป็นเด็กหัวดี ออกตัวว่าเรียนพอปานกลาง 

แต่พบว่าเป็นคนหนุ่มที่มีหัวคิดก้าวหน้า และที่

สำาคัญ เป็นคนรวยเพื่อน...สมฉายา... คิดอะไรไม่

ออก บอกโต ขอนแก่น... เด้อครับ...ฮา.... 

เมื่อมารับตำาแหน่งจึงวางแผนไว้เป็น

แนวทางของวิชั่นผู้นำาองค์กร อาทิ มีรองประธาน

จำานวน 21 คนรวด โอววว..เยอะจัด ด้วยเหตุผล

ว่า ท่านรองฯ จะได้ช่วยงานในมิติที่แต่ละท่าน
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6 เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ที่ PTS 001/2565

           วันที่ 4 มีนาคม 2565

เร� อง     ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565

เรียน     ทานผูถือหุน บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย   1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564  

   2. รายงานประจําป 2564 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

   3. หนังสือมอบฉันทะ

ดวยคณะกรรมการบริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติใหเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุม 4/1 ชั้น 4 โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา เลขที่ 90 ถนนศรีราชานคร 3 ตําบลศรีราชา อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 เพ� อพิจารณาเร� องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม

ดังตอไปนี้

วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

  วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เม� อวันอังคารที่  30 มีนาคม 2564  ซึ่งมีสําเนารายงานการประชุมตามรายละเอียด 

  ที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่สงมาดวย 1) 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เม� อวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะ 

  กรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองแลว

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2564

  วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2564 ปรากฏในรายงานประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม

  ในครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่สงมาดวย 2)

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2564 ดังกลาว

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

  วัตถุประสงคและเหตุผล  เพ� อใหเปนไปตามนัยของมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทขอ 42 ที่กําหนดให 

  คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ� อ 

  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได ผานการพิจารณาของคณะกรรมการ และตรวจสอบ 

  โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําปหมวด  “งบการเงิน” (สิ่งที่สงมาดวย 2) 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผาน 

  การพิจารณาของคณะกรรมการ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564

  วตัถปุระสงคและเหตผุล  บรษิทัฯ มนีโยบายจายเงนิปนผลใหแกผูถอืหุนตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการ โดยเช� อมโยงกบัผลประกอบการของบรษิทัในแตละป  

  และการจายเงินปนผลของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 ใหแก ผูถือหุนในอัตราหุน 

  ละ 4 บาท จากจํานวนหุนของบริษัท 35,954,180 หุน คิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 143,816,720 บาท โดยกําหนดวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เปนวันปดสมุดทะเบียนพัก 

  การโอนหุน  และจายเงินปนผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหน�งตามกําหนดวาระ

  วตัถปุระสงคและเหตผุล เพ� อใหทีป่ระชมุพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตามขอบงัคบัของบรษิทั ขอ 18 ซึง่กาํหนดใหในการประชมุผูถอืหุนสามญัประจาํปทกุครัง้  

  ใหกรรมการออกจากตําแหน�งจํานวนหน่ึงในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดย จํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม  

  รายนามคณะกรรมการที่ตองพนจากตําแหน�งในปนี้ ไดแก

   1.  นายประดิษฐ   ทีฆกุล กรรมการ 

   2.  นางสาวเกษรา วงศเกตุ กรรมการ 

  ความเห็นคณะกรรมการ เน� องจากกรรมการที่ตองออกจากตําแหน�งตามกําหนดวาระเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ ประสบการณ และประวัติ

  การทํางานที่ดี ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ  และไดแนะนําชวยเหลือในการบริหารงานอันเปนประโยชนตอบริษัทฯ จึงเห็นวาที่ประชุมผูถือ 

  หุนสมควรแตงตั้ง นายประดิษฐ ทีฆกุล และนางสาวเกษรา วงศเกตุ กรรมการที่ตองออกจากตําแหน�งตามกําหนดวาระดํารงตําแหน�งตอไปอีกวาระหนึ่ง 

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

  วตัถปุระสงคและเหตผุล  คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัความรูความสามารถและ ความรบัผดิชอบของกรรมการ ในประเภทและขนาดธรุกจิใกลเคยีงกนั  

  โดยไดกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหนาที่ของกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาบําเหน็จกรรมการสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2564 วงเงินรวม  2,400,000 บาท  

  และใหสวัสดิการคารักษาพยาบาลแกกรรมการในวงเงินทานละ 200,000 บาท ตอป

วาระที่ 7    พิจารณาอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2565

  วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกําหนดวา “ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี  

  และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” 

        บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี ตั้งแตป 2554-2564 รวมทั้งสิ้น 11 ป โดยมีรายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

  ความเหน็คณะกรรมการ   เน� องจากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั เปนบรษิทัผูใหบรกิารสอบบญัชทีีม่ชี� อเสยีง มคีวามเปนอสิระ ไมมผีลประโยชนสวนไดเสยีใดๆ  

  กบับรษิทั หรอืบรษิทัยอย ผูบรหิาร ผูถือหุนรายใหญ หรอืผูที่เกีย่วของกบับคุคลดงักลาว จึงเหน็สมควรเสนอใหทีป่ระชมุผูถอืหุนพจิารณาอนมุัตแิตงตัง้ บรษิทั  

  สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2565 และพิจารณาคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 1,016,000  บาท ซึ่งเทากับคาตอบแทนในป 2564  

  โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้เปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท

  1.   นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ       เลขทะเบียน  4377 หรือ

  2.   นายวิชาต ิ โลเกศกระวี           เลขทะเบียน  4451    หรือ

  3.   นายสําราญ แตงฉ่ํา                 เลขทะเบียน  8021 

วาระที่ 8 พิจารณาเร� องอ� น ๆ (ถามี)

                บริษัทฯ ไดกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ� อสิทธิในการเขารวมประชุมดังกลาว ตั้งแตวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. เปนตนไปจนกวาการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2565  จะแลวเสร็จ  จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยลงทะเบียนเขารวมประชุมได ตั้งแตเวลา 12.30 

–13.30 น. และเพ� อเปนการปองกันและลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอความรวมมือผูถือหุนที่อยูในกลุมเสี่ยง เชน เดินทางไปหรือมาจาก

ประเทศกลุมเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด หรือติดตอใกลชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรือมาจากประเทศกลุมเสี่ยง เปนระยะเวลานอยกวา 14 วันกอนวันประชุม

หรือผูมีไข  หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยวาจะเปนไวรัส COVID-19  ขอใหปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค โดยงดการเขารวมประชุม และ

เพ� อลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ในวันประชุม บริษัทฯ ขอความรวมมือมายังผูถือหุนทุกทานแมไมใชผูที่อยูในกลุมเสี่ยง ขอใหพิจารณามอบฉันทะให

เลขานุการบริษัทแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง 

  กรณีที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหตัวแทนของทาน หรือนางศุภณัฐ พงษเสริม เลขานุการบริษัทเขารวมประชุมแทน ขอใหกรอกรายละเอียดและลงลายมือช� อใน

หนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และติดอากรแสตมป 20 บาท ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะจะตองแสดงและแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือ

ใบขับขี่ของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะกอนเขารวมประชุมดวย โดยสงใบมอบฉันทะดังกลาวตอเลขานุการบริษัท ณ สถานที่ประชุมกอนเริ่มการประชุม 

หรือสงใบมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ในกรณีที่มอบฉันทะใหเลขานุการบริษัทเขา รวมประชุมแทน โดยจะตองแนบสําเนาเอกสารดังตอไปนี้ เพ� อสิทธิในการ

เขารวมประชุมดวย

  (1)  ในกรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา  ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  หรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือใบขับขี่ของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความ

       ถูกตองโดยผูมอบฉันทะ

  (2)    กรณีนิติบุคคลเปนผูมอบฉันทะ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตัว ประชาชน หรือสําเนาบัตร 

       ประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาใบขับข่ีของผูมีอํานาจลงลายมือช� อของนิติบุคคล  ซ่ึงรับรองความถูกตองโดยผูมีอํานาจลงลายมือช� อของนิติบุคคลนั้น ๆ   

 

                                                                                                        ขอแสดงความนับถือ

                  (นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล)                                                                                                         

                                                                       ประธานกรรมการ

                                                                                                        ขอแสดงความนับถือ

                  (นายแพทยจุลเดช ยศสุนทรากุล)                                                                                                         

ที่ PYT 001/2565

              วันที่ 4 มีนาคม 2565

เร� อง     ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565

เรียน    ทานผูถือหุน บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน)

สิ่งที่สงมาดวย 1.  สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564  

 2.  รายงานประจําป 2564 และงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 3.  หนังสือมอบฉันทะ

ดวยคณะกรรมการบริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดมีมติใหเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันจันทรที่ 4 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ หอง

ประชุมช้ัน 9 อาคารสํานักงานโรงพยาบาลพญาไท 2 เลขท่ี  943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพ� อพิจารณาเร� องตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี

วาระที่ 1      พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564

  วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ ไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เม� อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งมีสําเนารายงานการประชุมตามรายละเอียด 

  ที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่สงมาดวย 1) 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 เม� อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะ 

  กรรมการเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตองแลว

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2564

วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2564 ปรากฏในรายงานประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมใน 

  ครั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสาร (สิ่งที่สงมาดวย 2)

  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2564 ดังกลาว

วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

 วัตถุประสงคและเหตุผล  เพ� อใหเปนไปตามนัยของมาตรา 112 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทขอ 23 ที่กําหนดใหคณะ

 กรรมการตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําป เพ� อ

 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการ และตรวจสอบโดย 

  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําปหมวด “งบการเงิน” (สิ่งที่สงมาดวย 2) 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซ่ึงไดผาน 

   การพิจารณาของคณะกรรมการ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 

วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564

  วตัถปุระสงคและเหตผุล  บรษิทัฯ มนีโยบายจายเงนิปนผลใหแกผูถอืหุนตามความเหน็ชอบของคณะกรรมการ โดยเช� อมโยงกบัผลประกอบการของบรษิทัในแตละป  

  และการจายเงินปนผลของบริษัทฯ จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุน 

  ละ 1.20 บาท จํานวน 1,108,208,020 หุน  คิดเปนเงินปนผลทั้งสิ้น 1,329,849,624 บาท โดยกําหนดวันอังคารที่ 15  มีนาคม 2565  เปนวันปดสมุดทะเบียนพัก 

  การโอนหุน  และจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหน�งตามกําหนดวาระ

  วัตถุประสงคและเหตุผล เพ� อใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการตามขอบังคับของบริษัท ขอ 12 ซึ่งกําหนดใหในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ให 

  กรรมการออกจากตาํแหน�งจาํนวนหนึง่ในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการทีจ่ะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมไดกใ็หออกโดยจํานวนใกลทีส่ดุกบัสวนหนึ่งในสาม  

  รายนามคณะกรรมการที่ตองออกจากตําแหน�งในปนี้ ไดแก

    1.  แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 

    2.  นางสาวเกษรา วงศเกตุ  กรรมการ 

  ความเห็นคณะกรรมการ เน� องจากกรรมการที่ตองออกจากตําแหน�งตามกําหนดวาระเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ ประสบการณและประวัติการ 

  ทํางานที่ดี ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยสม่ําเสมอ และไดแนะนําชวยเหลือในการบริหารงานอันเปนประโยชนตอบริษัทฯ จึงเห็นวาที่ประชุมผูถือหุน 

  สมควรแตงตั้งกรรมการ 2 ทานที่ตองออกจากตําแหน�งตามกําหนดวาระดํารงตําแหน�งตอไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

    1.  แพทยหญิงปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ กรรมการ 

    2.  นางสาวเกษรา วงศเกตุ  กรรมการ 

วาระที่ 6     พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ

  วตัถปุระสงคและเหตผุล  คาตอบแทนกรรมการควรเหมาะสมกบัความรูความสามารถและ ความรบัผดิชอบของกรรมการ ในประเภทและขนาดธรุกจิใกลเคยีงกนั  

  โดยไดกําหนดคาตอบแทนใหแกกรรมการบริษัท ตามขอบเขตหนาที่ของกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

  ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจายคาเบี้ยประชุมกรรมการ และใหสวัสดิการคารักษาพยาบาลแกกรรมการใน 

  วงเงินทานละ 200,000 บาท ตอป

วาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2565

  วตัถปุระสงคและเหตผุล   เพ� อใหเปนไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  ซึง่กาํหนดวา “ใหทีป่ระชมุผูถอืหุนสามญัประจาํปแตงตัง้ผูสอบบญัช ี 

  และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” 

        บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชี ตั้งแตป 2554-2564 รวมทั้งสิ้น 11 ป โดยมีรายละเอียดการลงนามรับรองงบการเงินดังนี้

  

 ความเห็นคณะกรรมการ   เน� องจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนบริษัทผูใหบริการสอบบัญชีที่มีช� อเสียง มีความเปนอิสระ ไมมีผลประโยชนสวนไดเสียใดๆ

กับบริษัท  หรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง บริษัท  

  สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2565 และพิจารณาคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 826,000 บาท ซึ่งเทากับคาตอบแทนในป 2564 

โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตอไปนี้เปนผูทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท

  1.   นางสาวกมลทิพย เลิศวิทยวรเทพ       เลขทะเบียน  4377 หรือ

  2.   นายวิชาติ  โลเกศกระวี           เลขทะเบียน  4451    หรือ

  3.   นายสําราญ แตงฉ่ํา                 เลขทะเบียน  8021 

วาระที่ 8 พิจารณาเร� องอ� น ๆ (ถามี) 

  บริษัทฯ ไดกําหนดปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ� อสิทธิในการเขารวมประชุมดังกลาว ตั้งแต วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. เปนตนไปจนกวา

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 จะแลวเสร็จ จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยขอใหมาลงทะเบียนไดตั้งแตเวลา 10.30

–11.00 น. และเพ� อเปนการปองกันและลดความเสี่ยงตอการแพรระบาดของเชื้อโรคไวรัส COVID-19 จึงขอความรวมมือผูถือหุนที่อยูในกลุมเสี่ยง เชน เดินทางไปหรือมาจากประเทศ

กลุมเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด หรือติดตอใกลชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปหรือมาจาก ประเทศกลุมเสี่ยง เปนระยะเวลานอยกวา 14 วันกอนวันประชุมหรือผูมีไข

หรืออาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการท่ีอาจสงสัยวาจะเปนไวรัส COVID-19 ขอความรวมมือในการปฏิบัติตามคําแนะนําของกรมควบคุมโรค โดยงดการเขารวมประชุม และ

เพ� อลดโอกาสเสี่ยงตอการแพรระบาดของไวรัส COVID-19 ในวันประชุม บริษัทขอความรวมมือมายังผูถือหุนทุกทานแมไมใชผูที่อยูในกลุมเสี่ยง ขอใหพิจารณามอบฉันทะให

เลขานุการบริษัทแทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง 

  กรณีที่ทานประสงคจะมอบฉันทะใหตัวแทนของทาน หรือนางศุภณัฐ พงษเสริม เลขานุการบริษัทเขารวมประชุมแทน ขอใหกรอกรายละเอียดและลงลายมือช� อ

ในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ และติดอากรแสตมป 20 บาท ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะจะตองแสดงและแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวขาราชการ หรือ

ใบขับขี่ของผูรับมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความถูกตองโดยผูรับมอบฉันทะกอนเขารวมประชุมดวย  โดยสงใบมอบฉันทะดังกลาวตอเลขานุการบริษัท ณ สถานที่ประชุมกอนเริ่มการประชุม

หรือสงใบมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ในกรณีที่มอบฉันทะใหเลขานุการบริษัทเขารวมประชุมแทน โดยจะตองแนบสําเนาเอกสารดังตอไปนี้ เพ� อสิทธิในการเขารวมประชุมดวย

  (1)  ในกรณีผูมอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการหรือใบขับขี่ของผูมอบฉันทะ ซึ่งรับรองความ

       ถูกตองโดยผูมอบฉันทะ

  (2)  กรณีนิติบุคคลเปนผูมอบฉันทะ ใหแนบสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูมอบฉันทะ และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตร

       ประจําตัวขาราชการ หรือสําเนาใบขับขี่ของผูมีอํานาจลงลายมือช� อของนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกตองโดยผูมีอํานาจลงลายมือช� อ ของ นิติบุคคลนั้น ๆ   

 

                                                                                                    ขอแสดงความนับถือ

                                                                                                    (นายประดิษฐ ทีฆกุล)                                                                                                         

                                                                      ประธานกรรมการ

ด

• สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม          

บรมราชกุมารี ในฐานะทรงเป็นนิสิตเก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ ทรงร่วมลงสมัครงาน

วิ่งจุฬาฯ-ธรรมศาสตร์ แบบ Virtual Run รายได้เพื่อ รพ.ธรรมศาสตร์และ รพ.จุฬาฯ ยัง

ความปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิคุณให้กับผู้จัดงานทั้ง 2 สถาบันอย่างหาที่สุดมิได้  

..ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.. สำาหรับผู้สนใจยังสามารถสมัครได้ผ่านช่องทาง 

www.footruntucu.com หรือ Line OA: @footruntucu ...•

• พัฒนาโรงภาพยนตร์ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา คราวนี้ สุวัฒน์ ทองร่มโพธิ์ ซีอี

โอแห่งโรงหนังเครือเอส เอฟ จับมือบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน) หรือ 

NT ปรับโฉมเอ็นที เฟิสต์คลาส ซีเนม่า ให้ทันสมัย แถมเพิ่มฟีเจอร์ใหม่กับแอปพลิเคชัน

ให้สามารถสั่งป๊อปคอร์นเครื่องดื่มมาส่งถึงที่นั่งได้แบบไม่ต้องลุกให้หนังขาดตอน พร้อม

เปิดให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เรียกได้ว่าปรับโฉมครั้งนี้ทั้งทันสมัยเอาใจคนรุ่น

ใหม่ ทั้งสะดวกสบายขึ้น แต่ยังคงคอนเซ็ปต์ดูหนังหรูหราแบบเฟิสต์คลาส รีบมาทดลอง

กันได้เลย!!! ...•

• เพื่อต้อนรับซัมเมอร์สุดฮอตของปีเสือ สุธาวดี ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการศูนย์

การค้าดิ เอ็มโพเรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ จัดแคมเปญเอาใจนักชิม “เอ็มไดนิ่ง แซบ ฟู้ด

เฟส” คัดสรรเมนูสุดแซ่บกับความเผ็ดสุดซี้ด พร้อมสดชื่นไปกับเมนูคลายร้อนกว่า 40 

ร้านอาหารชื่อดังจากเอ็มไดนิ่ง ตั้งแต่วันนี้-30 เมษายน 2565 ณ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพ

เรียม และดิ เอ็มควอเทียร์ งานนี้ใครที่ชื่นชอบความแซ่บซี้ด เผ็ดร้อน..ห้ามพลาดเด็ด 

ขาด ...•

• เปิดตัวไปเพียงไม่กี่วันกระแสตอบรับร้านอาหารน้องใหม่บนเลียบด่วน

รามอินทราอย่าง Terra Nova ก็ดีเกินคาด งานนี้ต้องยกนิ้วให้กับ เชฟอ๊อตโต้ ดีกรี Top 

Chef Thailand Season 2 และ เชฟอดัม ประสบการณ์ทำาร้านอาหารและโรงแรมชื่อดัง

ทั้งในและต่างประเทศกว่า 25 ปีที่ครีเอตเมนูเสิร์ฟความอร่อยกับอาหารอิตาเลียนสุดว้าว 

แม้แต่ โลเรนโซ กาลันตี เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำาประเทศไทยยังกดปุ่มไลก์ ...•

ณัฐ  วรา 

ถนัด และไม่โหลดงานให้หนักอึ้งจนเกินไป เข้าใจดีว่าเป็น

งานจิตอาสา

ประการแรก อยากรวมกลุ่มก้อนของสมาชิก พบว่า 

มีสมาชิกน้อยมากเมื่อเทียบกับจำานวนโรงงาน หรือบริษัท

ที่ทำาการเป็นอุตสาหกรรมทั้งเล็กและ

ใหญ่ที่มีอยู่ในจังหวัด ต้องชวน ต้อง

ชวน

เรื่องต่อมาคือ ชวนขยับขยายงาน 

เฉพาะรายที่ทำาการอยู่และพร้อม ซึ่ง

จะต้องช่วยวางแผนให้ครบวงจร อาทิ 

แรงงาน สาธารณูปโภค น้ำา ไฟฟ้า และ

อื่นๆ

อีกวงรอบคือ เชิญชวนนักลงทุน

เข้ามาลงทุนในขอนแก่น-บ้านผม เป็น

ทุกอย่างที่ทันสมัย เป็น Smart City, 

Mice City และท่าเรือบก-Dry Port 

ขนส่งสะดวก ปื๊ด..เดียวถึงแหลม

ฉบัง ลงเรือออกทะเลได้ทันที และ

อีกมากมายจำาไม่หวาดไม่ไหวเชียว

แหละ..... 

ลงว่า คนหนุ่มได้ลงสนามย่อม

สนุก เพราะไฟแรง นอกจากนี้ยังมีแรง

หนุนเป็นพิเศษจากคุณพ่อตา-พงษ์ศักดิ์ 

นายก อบจ. แชมป์ 6 สมัยซ้อน เป็น

แบ็กขั้นเทพของลูกเขยคนโต-คนนี้

ลำาพังฝีมือเขาเองก็ไม่ธรรมดา 

เป็นทุนหน้าตักเดิม พอมาเติมกับ

กำาลังของคุณพ่อตา จึงสะกดคำาว่า 

“ธรรมดา“ นั้นว่าน้อยไปละ......

ของแบบนี้เลียนแบบกันไม่ได้

ง่ายๆ นะ ของต้นแบบ ลอกแบบ เลียน

แบบ ยากนะหากไม่ใช่การทำาจากใจ 

จากข้างใน กาลเวลาจะช่วยพิสูจน์ว่า

ลูกเขยคนนี้สมบารมีของบิดาภรรยา

หรือไม่....ฮา.... 

             ดาวเต็มฟ้า

ประธานฯ คนหนุ่ม
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7เศรษฐกิจ

นช่วงที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าธุรกิจฟู้ดเดลิเวอรีค่อน

ข้างได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกัน

ก็ดูเหมือนเริ่มจะมีแนวโน้มเผชิญโจทย์ท้าทายมากขึ้น 

โดยในช่วงต้นปี 2565 เริ่มปรากฏสัญญาณที่สะท้อน

ถึงการปรับตัวในพฤติกรรมของผู้บริโภคในด้านความถี่ ราคา 

และประเภทอาหารท่ีส่ัง หากมองต่อไปในช่วงข้างหน้าซ่ึงมีผล 

กระทบจากสงครามรัสเซีย-ยูเครนเข้ามาเพ่ิมเติม ทำาให้ไม่เพียง 

แต่ต้นทุนธุรกิจจะขยับสูงขึ้นโดยที่การปรับราคาอาหารคงทำา 

ได้จำากัด!

แรงกดดันจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น ยังอาจส่งผลกระทบ

ต่อการใช้บริการและยอดคำาสั่งซื้อของผู้บริโภค โดยศูนย์วิจัย

กสิกรไทยประเมินว่า ในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 ดัชนีการสั่ง

อาหารไปยังที่พักอาจจะชะลอตัวลงจากที่เร่งขึ้นไปสูงในช่วง

ปลายปี 2564 แต่น่าจะขยายตัวได้ 19% เมื่อเทียบกับฐานที่

ต่ำาในช่วงเดียวกันปีก่อน

ขณะเดียวกันศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังมองอีกว่า ฐานการ

ใช้งานแอปพลิเคชัน Food Delivery อาจจะเริ่มนิ่งหลังจำานวน

ผู้ใช้งานสะสมในระบบปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดย

เฉพาะตั้งแต่ช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ที่มีการระบาดของโควิด

ที่รุนแรง ต่อเนื่องมาถึงรอยต่อช่วงปลายปี 2564 จนถึงต้นปี 

2565 ที่การใช้งานสามารถขยายไปรองรับมาตรการคนละครึ่ง

ได้ โดยผู้บริโภคยังคงคุ้นเคยและนิยมใช้แอปพลิเคชันจัดส่ง

อาหารไปยังที่พักต่อเนื่อง สะท้อนจากผลสำารวจของศูนย์วิจัย

กสิกรไทยที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างกว่า 80% จะยังคงใช้งานแอป

พลิเคชันจัดส่งอาหารเท่าเดิมถึงเพิ่มขึ้น

พอมาดูข้อมูลจาก LINE MAN Wongnai พบว่า ดัชนี

ร้านอาหารที่เข้าสู่แพลตฟอร์ม เดือน ม.ค.65 ยังปรับเพิ่มขึ้น

จากช่วงเดียวกันปีก่อน ส่วนดัชนีชี้วัดปริมาณการจัดส่งอาหาร

ไปยังที่พักชะลอลงจากช่วงปลายปีก่อนแต่ยังสูงเมื่อเทียบกับ

ช่วงเดียวกันปีก่อน

จากการท่ีธุรกิจเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ทำาให้ศูนย์วิจัยกสิกร 

ไทยยังระบุอีกว่า ในปี 2565 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ 

Food Delivery มีแนวโน้มเผชิญโจทย์ท้าทายมากขึ้น ไม่ว่าจะ

เป็นการปรับราคาอาหารและค่าจัดส่งของผู้เกี่ยวข้องในธุรกิจ 

Food Delivery ทำาได้จำากัด ท่ามกลางต้นทุนที่เร่งตัวขึ้น จาก

ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และยังมีแนวโน้ม

ยืนสูงในช่วงเวลาส่วนใหญ่ของปีจากผลกระทบของสงคราม

ระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบ

และค่าจัดส่งที่สูงขึ้น ทำาให้ผู้ประกอบการร้านอาหารบางราย

ปรับขึ้นราคาอาหารแต่ยังทำาได้จำากัด เนื่องจากจะส่งผลต่อ 

ยอดขายของร้านท่ามกลางธุรกิจร้านอาหารที่มีการแข่งขันสูง

นอกจากนี้ ราคาน้ำามันที่ปรับตัวสูงขึ้นยังส่งผลกระทบ

ไปยังแพลตฟอร์มจัดส่งอาหาร รวมถึงผู้จัดส่งอาหาร (ไรเดอร์) 

ให้ต้องแบกรับต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้น ขณะที่ยังคงต้อง

ตรึงราคาค่าจัดส่งอาหาร สอดคล้องกับผลสำารวจโดยศูนย์วิจัย

กสิกรไทยพบว่า หากร้านอาหารมีการปรับขึ้นราคาอาหาร 

หรือค่าจัดส่ง กลุ่มตัวอย่างราวร้อยละ 53 มีแนวโน้มจะปรับ

พฤติกรรมหันมาลดค่าใช้จ่ายในด้านอาหารลง และบางส่วน

จะหันมาทำาอาหารรับประทานเองมากขึ้น  

ส่วนความระวังการใช้จ่ายและการใช้บริการแอปพลิเค

ชันจัดส่งอาหารของผู้บริโภค น่าจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นต่อเนื่อง

อย่างน้อยในช่วงครึ่งแรกของปี เพื่อรับมือกับภาวะค่าครอง

ชีพที่สูงขึ้น หลังจากที่สัญญาณดังกล่าวเริ่มปรากฏให้เห็นใน 

ม.ค.65 ซึ่งเป็นช่วงที่ยังไม่เกิดผลกระทบจากสงครามรัสเซีย-

ยูเครน อาทิ ความถี่ในการสั่งอาหารจากแอปพลิเคชันจัดส่ง

อาหารต่อเดือนเฉลี่ยปรับลดลงมาเป็น 5 ครั้งต่อเดือน จาก 6 

ครั้งต่อเดือนในช่วงก่อนหน้าที่มีมาตรการควบคุมการระบาด  

ขณะที่ปริมาณอาหารและราคาเฉลี่ยการสั่งต่อออเดอร์

ลดลง 3-5% ซึ่งมาจากหลายปัจจัย จะเห็นได้ว่าการใช้งาน

แอปพลิเคชันของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงตามโปรโมชั่นด้าน

ราคาและอาหาร โดยเฉลี่ยระหว่าง 2-3 แอปพลิเคชัน สะท้อน

ถึงภาวะการแข่งขันทางธุรกิจที่ผู้ ให้บริการแพลตฟอร์มยัง

จำาเป็นต้องทำาการตลาดเพื่อจูงใจผู้บริโภค รวมถึงดึงดูดร้าน

อาหารที่มีชื่อเสียงให้เข้ามาอยู่บนระบบตนอย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางสภาวะท่ีต้นทุนการทำาธุรกิจสูง กำาลัง 

ซ้ือผู้บริโภคยังอ่อนแรง และการแข่งขันในธุรกิจร้านอาหารท่ีสูง                                                                                     

ในวันข้างหน้าท้ังผู้ให้บริการแพลตฟอร์มและร้านอาหารคงจำา 

เป็นต้องปรับตัวต่อเนื่อง โดยผู้ประกอบการบางรายคงต้องใช้กล 

ยุทธ์ด้านราคา ควบคู่กับกลยุทธ์ด้านอื่น เช่น การวางแผนเส้น

ทางการจัดส่ง การให้ความสำาคัญกับคุณภาพการบริการ เป็นต้น.

โจทย์หนักของฟู้ดเดลิเวอรี

ใ

รียกได้ว่าขยันและเต็มที่มาก สำาหรับ “มารุต ศิริโก”   

บิ๊กบอส บมจ.เอเอ็มอาร์ เอเซีย (AMR) เพราะประเดิม

ต้นปี 65 ด้วยการประกาศคว้างานใหม่เติม Backlog 

แบบต่อเนื่อง ต้ังแต่โครงการเปล่ียนสายไฟฟ้าลงดิน ตามด้วย                                                 

งานติดตั้ง Underground Fiber                                        

Cable 3 เส้นทาง สตูล–หาด 

ใหญ่ รวม 2 โครงการ มูลค่า

กว่า 600 ล้านบาท แถมแว่ว

ว่า..เร็วๆ นี้อาจหยิบชิ้นปลามัน

เพิ่มเข้ามาได้อีกกว่า 300 ล้าน

บาท แหม..นี่เพิ่งผ่านไปไม่ถึง 3                                              

เดือน ก็สะสมงานได้ขนาดนี้แล้ว                                        

ถ้าลองคำานวณดูดีๆ ภาพรวมทั้ง

ปีจะเป๊ะปังขนาดไหน แบบนี้โต

วันโตคืนแน่นอนคร้าา!. 

เ

ตุนแบ็กล็อก

มารุต 

ศิริโก

ชงครม.เคาะAOTบริหาร3สนามบิน 

เปิดแผยธุรกิจ • นายขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.ไซมิส 

แอสเสท หรือ SA ร่วมแถลงนโยบายและทิศทางการดำาเนินธุรกิจปี 2565 ตั้งเป้าหมายรายได้อยู่ที่ 4,500-

4,900 ล้านบาท และมีแผนเปิดโครงการใหม่จำานวน 6 โครงการ มูลค่ารวม 11,621 ล้านบาท พร้อมชู

กลยุทธ์เด็ด “Asset Play” นำาสินทรัพย์ที่พัฒนาธุรกิจใหม่ 6 สาขา และใหม่ หนุนสร้าง New S-Curve ดัน

ผลงานเติบโตแข็งแกร่ง.

กฟผ.-Andritz พร้อมยกระดับโรงไฟฟ้า

นายณัฐวุฒิ แจ่มแจ้ง รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง การ

ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เปิดเผยว่า ร่วมลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท Andritz ผู้ผลิตและ

จำาหน่ายอุปกรณ์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำา    เพื่อพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำา                                                                                    

ในประเทศไทยให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทาง

เทคโนโลยีดิจิทัล เตรียมพร้อมขยายโอกาสด้านธุรกิจเดินเครื่อง

และบำารุงรักษา (O&M) โรงไฟฟ้าพลังน้ำาทั้งในประเทศและต่าง

ประเทศ

ไพรม์มัสคุยยอดขายปี 65 พุ่งพรวด

นายณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ ประธาน บริษัท ทีโอเอ เวน

เจอร์ จำากัด และบริษัท ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์ จำากัด เปิดเผยว่า 

ในปี 2565 บริษัทตั้งเป้าธุรกิจผู้จำาหน่ายรถยนต์ เติบโต 13% 

จากรายได้ปีที่ผ่านมา ประมาณ 8,000 ล้านบาท โดยแบรนด์ที่

สนับสนุนและส่งผลให้ธุรกิจกลุ่มดังกล่าวเติบโตอย่างเห็นได้ชัด 

คือ แบรนด์ Mercedes-Benz ของ “ไพรม์มัส ออโต้เฮาส์” ที่เน้น

กลุ่มลูกค้าระดับบน ซ่ึงไม่ค่อยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-                                                                          

19 มากนัก อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ทุ่มงบ 20 ล้านบาท เพื่อ

เปิด 3 BU ใหม่  “Certified Used Car/Mercedes-Maybach/

Mercedes-EQ” พร้อมเสริมทัพหลัง รับยอดโต 20% ลุยจัดงาน 

Primus Auto Show  

เบรกสั่งอาหารออนไลน์ขึ้นค่าบริการขนส่ง 

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิด

เผยถึงกรณีข่าวแพลตฟอร์มการซื้อขายสินค้าออนไลน์จะปรับขึ้น

ราคาค่าขนส่งว่า เรื่องนี้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ ได้สั่งการให้กรมการค้าภายในตรวจ

สอบเรื่องนี้โดยด่วน จึงได้จัดประชุมร่วมกับผู้ให้แพลตฟอร์มการ                                                                                   

ซื้อขายสินค้าออนไลน์ และแพลตฟอร์มสั่งอาหารออนไลน์ เช่น                                                                                     

Shopee, Lazada, Grab Food, Lineman, Foodpanda, Robin 

hood, AirAsia Food พบว่าผู้ประกอบการทุกรายไม่ได้มีการปรับข้ึน

ค่าบริการขนส่ง และไม่ได้มีแผนท่ีจะปรับข้ึนค่าบริการดังกล่าวด้วย

สะพานข้ามทางรถไฟ จ.เพชรบุรีคืบ 40%

นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) 

เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางรถไฟ จุด

ตัดทางรถไฟกับถนนทางหลวงชนบทสาย พบ.1001 แยกทางหลวง

แผ่นดินหมายเลข 4–บ้านทุ่งขาม อำาเภอชะอำา จังหวัดเพชรบุรี ใช้งบ

ประมาณในการก่อสร้างรวม 103.700 ล้านบาท ซ่ึงมีความก้าวหน้า

ไปแล้ว 40% ขณะน้ีอยู่ในข้ันตอนวางคานก่อสร้างพ้ืนสะพาน คาด

ว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ประมาณเดือนตุลาคม 2565 น้ี ท้ังน้ี 

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟ

ในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรีอย่างย่ังยืน ทช.จึงได้ดำาเนินโครงการก่อสร้าง

สะพานข้ามทางรถไฟ จุดตัดทางรถไฟดังกล่าว.

ค่ายรถจีนประเดิมขายEVถูก
‘สรรพสามิต’เตรียมงบ3พันล้านพร้อมอัดฉีด!

เมืองทองธานี • สรรพสามิตประเดิมจับมือ 2 ค่ายรถยนต์ ไฟฟ้า

จากจีน “เกรท วอลล์-เอ็มจี” เข้ามาตรการรับส่วนลดราคาขาย 

1.5 แสนบาท ค่ายรถญี่ปุ่นขอเวลา 6 เดือนเตรียมความพร้อม 

แอบลุ้นเบนซ์-บีเอ็ม ส่วนลดสูงถึง 7 แสนบาท

นายลวรณ แสงสนิท 

อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผย

ภายหลังพิธีลงนามข้อตกลง

ตามมาตรการสนับสนุนการใช้

ยานยนต์ไฟฟ้า ระหว่างกรม                                     

ส ร รพส ามิ ต กั บ ผู้ ป ร ะ กอบ

อุตสาหกรรมที่พร้อมเข้าร่วม

มาตรการเพื่อรับสิทธิประโยชน์

จากการนำาเข้าและผลิตรถยนต์                         

แบบพลังงานไฟฟ้าจากแบต 

เตอรี่และเงินอุดหนุน 70,000 

หรือ 150,000 บาทต่อคัน 2                         

ราย ได้แก่ 1.บริษัท เกรท 

วอลล์ มอเตอร์ แมนูแฟคเจอร่ิง                          

(ประเทศไทย) จำากัด และ 2. 

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์-ซีพี 

จำากัด และบริษัทเอ็มจี เซลส์ 

(ประเทศไทย) จำากัด โดยราคา

รถของค่ายรถ 2 ราย ที่แสดงใน

งานมอเตอร์ โชว์ จะเป็นราคา

ขายปลีกแนะนำาที่ ได้รับเงิน

อุดหนุนตามมาตรการสนับสนุน

การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าแล้ว

“ปีแรกได้รับงบประมาณ 

3 พันล้านบาทสำาหรับอุดหนุน

ราคารถยนต์ไฟฟ้า คาดว่าจะ                                

ครอบคลุมความต้องการได้ ส่วน                                        

งบประมาณสำาหรับดำาเนินการ

ในระยะถัดไปนั้น ที่ประชุมคณะ                                        

รัฐมนตรี (ครม.) ได้มอบหมาย

ให้คลัง หารือร่วมกับสำานักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภา 

พัฒน์ เพื่อหาแหล่งงบดำาเนินการ

ในระยะถัดไป” นายลวรณกล่าว

นายณัฐกร อุเทนสุต ที่                                           

ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุม 

ทางสรรพสามิต ในฐานะโฆษก 

กรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า จาก                                                                 

การลงนามร่วมกับ บริษัท เอ็มจี                                                

เซลส์ (ประเทศไทย) จำากัด คาด

ว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้า นำามาขายใน

งานมอเตอร์ โชว์ 500 คัน ส่วน 

บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ 

แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

จำากัด ประมาณ 1,500 คัน 

โดยประชาชนท่ีสนใจ จะได้รับ

ส่วนลดตามมาตรการรัฐทันที 

150,000-200,000 บาท ต่อคัน

ท้ังน้ี มีค่ายรถยนต์ท่ีสนใจ

ลงนามร่วมกับกรมสรรพสามิต

อีกหลายค่าย โดยรายท่ี 3 เป็น

ค่ายเนต้า จากจีนท่ีร่วมลงทุนกับ

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ขณะ

ท่ีค่ายรถยนต์ญ่ีปุ่นอยู่ระหว่างการ

หารือกับกรมสรรพสามิต เบ้ือง

ต้นขอเวลา 6 เดือน ส่วนค่าย

ยุโรป เช่น บีเอ็มดับเบิลยู, เมอร์เซ

เดส เบนซ์ หากทำาราคาขายได้ต่ำา

กว่า 2 ล้านบาท ก็จะมีส่วนลดต่อ

คันสูงถึง 6-7 แสนบาท ซ่ึงเชื่อว่า

ค่ายรถทั้งหมดกว่า 80% จะลง

นามกับกรมสรรพสามิตได้หมด

ภายในปีนี้.

ลวรณ แสงสนิท

สยามพิวรรธน์สยายปีกตลาดตปท.

ราชดำาเนิน • “คมนาคม” วาง

ไทม์ไลน์ เม.ย.น้ี ชง ครม.ให้ ทอท.                                         

บริหาร 3 สนามบิน ทย. “อุดรฯ-

บุรีรัมย์-กระบี่” มั่นใจช่วยเพิ่ม

ศักยภาพสนามภูมิภาค ช่วยยก

ระดับเป็นศูนย์กลางสนามบิน

รอง

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ 

รมว.คมนาคม เปิดเผยภายหลัง                                                

การประชุมติดตามการดำาเนิน

การในการให้บริษัท ท่าอากาศ  

ยานไทย จำากัด (มหาชน) หรือ                                 

ทอท. บริหารจัดการท่าอากาศ 

ยานในความรับผิดชอบของ

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ว่า ได้

ติดตามความคืบหน้าเรื่องดัง

กล่าว โดยล่าสุด คณะกรรมการ

พิจารณากำาหนดแนวทางวิธีการ

ในการให้ ทอท. บริหารจัดการ

ท่าอากาศยานในความรับผิด

ชอบของ ทย. ได้เห็นชอบข้อ

เสนอ ทย. ที่จะให้ ทอท. เป็น

ผู้ รับผิดชอบในการดูแลและ

บริหารจัดการแทน ทย.

ทั้งนี้ ได้แก่ ท่าอากาศยาน

อุดรธานี บุรีรัมย์ และกระบี่ และ                                                  

เห็นชอบแนวทางการให้ ทอท.                                     

เป็นผู้ รับผิดชอบในการดูแล                                            

และบริหารจัดการท่าอากาศ 

ยานทั้ง 3 แห่ง แทน ทย. ตลอด                          

จนให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา

นำาเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี 

(ครม.) ต่อไป ซึ่งจากรายละเอียด

พบว่าการให้ ทอท.เข้าไปบริหาร

จัดการท่าอากาศยานทั้ง 3 แห่ง                                                 

แทน ทย. จะเป็นการเพิ่ม

ศักยภาพและใช้ประโยชน์ท่า                                    

อากาศยานในภูมิภาคของ ทย.                                     

ท่ีปัจจุบันมีบทบาทเป็นท่าอากาศ 

ยานระดับจังหวัดให้ยกระดับ

เป็นท่าอากาศยานระดับภาค

และท่าอากาศยานศูนย์กลาง

รองในอนาคต

“โดยในเดือน เม.ย.65 จะ

เสนอเรื่องให้ ครม. เพื่อพิจารณา

เห็นชอบให้ ทอท. เข้าไปเป็น

ผู้รับผิดชอบในการดูแล และ

บริหารจัดการท่าอากาศยาน

อุดรธานี บุรีรัมย์ และกระบี่ 

แทน ทย. พร้อมทั้งแนวทางการ                                          

ดำาเนินการด้านอื่นๆ ได้แก่ ด้าน

อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง), ด้านสังหาริมทรัพย์, 

ด้านบุคลากร, การขอใบรับรองฯ                                

และด้านงบประมาณ ก่อนหน่วย 

งานที่เกี่ยวข้องจะดำาเนินการ                                        

ตามแนวทางฯ ให้เป็นไปตาม                                      

กฎหมายและระเบียบที่ เกี่ยว 

ข้องต่อไป” นายศักดิ์สยาม 

กล่าว.

รุ่งนภา สารพิน

เม่ือมองดูจากตัวเลขดัชนีตลาดจะพบว่ายังคงอ่อนตัว 

เพราะดูจากฝ่ังผู้ขายหุ้นจะพบว่าล้วนยังเป็นการขายจากนักลงทุน

รายใหญ่ของตลาด ซ่ึงนำาด้วยทางกองทุนและตามมาด้วยการขาย

ของนักลงทุนต่างชาติท่ีอยู่ระดับค่อนข้างน้อย ท้ัง 2 กลุ่มน้ีแม้จะ

มีการขายหุ้นเหมือนกัน แต่จุดมุ่งหมายจะแตกต่างกัน กองทุนดู

จะมีเจตนาขายจริง ซ่ึงไม่แน่ชัดว่าขายด้วยความจำาเป็นหรือมอง

ตลาดในทางลบ ส่วนทางด้านนักลงทุนต่างชาติดูแล้วจะเป็นการ

หมุนเวียนสลับซ้ือแล้วขายตามสถานการณ์น่ันแปลว่า ยังไม่มีเจตนา                                                                                               

ที่จะขายหุ้นอย่างจริงจัง จะมองเป็นการเล่นรอบหรือการเพิ่ม

สภาพคล่องก็ได้ เพราะเมื่อพิจารณาดูแล้วนักลงทุนต่างชาติมีสัด 

ส่วนในด้านการขายจริงไม่ถึง 3% ของยอดขาย แต่ทางกองทุนกลับ                                                                             

มีสัดส่วนการขายจริงสูงถึง 20% ของยอดขาย จึงเป็นการบอก

ชัดถึงเจตนาของการขายมากกว่า และการท่ีกองทุนขายหุ้นออก

จนถึงวานน้ี (21 มี.ค.2565) มากถึง 73,128 ล้านบาทไปแล้ว เท่ากับ

เป็นการบอกชัดว่าไม่ได้ขายด้วยเหตุจากการครบอายุของ LTF เท่าน้ัน 

แต่จะมีการขายจากเหตุผลอื่นๆ เพ่ิมมาด้วย ซ่ึงดูแล้วเป็นการขายจาก

เหตุผลอื่นๆ มากกว่าการขายของ LTF อยู่มาก อาจเป็นการขายของ

บรรดาธุรกิจประกันภัยท่ีกำาลังมีปัญหาในเรื่องสภาพคล่อง จึงต้องดูกัน

ต่อไปว่านักลงทุนต่างชาติจะหยุดขายเมื่อใด เพราะท่ีซ้ือเข้าพอร์ตใน

ช่วง 2 เดือนเศษก็ยังมีเหลือมากกว่า 9.4 หมื่นล้านบาท หากมีเงินไหล

เข้ามามากคาดว่าจะทำาให้ด้านนักลงทุนต่างชาติคงจะหยุดขายได้เร็ว 

เมื่อมาพิจารณาจากสภาวการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน เชื่อได้มากว่าจะ

ยังมีเงินไหลเข้ามาเพ่ิม โดยส่วนหน่ึงจะเป็นการโยกจากตลาดเงิน

และตราสารหน้ี เพราะขณะน้ีอยู่ในช่วงการทยอยจ่ายเงินปันผล 

ทำาให้สามารถประเมินได้ว่าการลงทุนจะได้รับผลตอบแทนระดับ

ใด เท่าท่ีมีการประเมินจะพบว่าผลตอบแทนจากเงินปันผลส่วน

ใหญ่อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าดอกเบ้ียของตลาดเงินมาก ย่ิงเศรษฐกิจจะ

โตมากข้ึน ธุรกิจก็จะมีกำาไรสูง ทำาให้ตลาดยังน่าลงทุน

ส่วนกลุ่มหุ้นที่น่ามอง ในกลุ่มขนส่งยังมองธุรกิจจะมีกำาไร

ดีต่อเนื่อง จึงน่ามองท่ี III, KEX และ 

PRM กลุ่มไอซีทีผลจากเศรษฐกิจฟ้ืนตัว                                           

ธุรกิจจะเติบโตสูง น่ามองที่ INET, 

FORTH และ SYNEX กลุ่มอาหาร

ปัจจัยสำาคัญของมนุษย์ธุรกิจจะมีการ

เติบโตมากขึ้น จึงน่ามองที่ CPF, 

ASIAN และ RBF กลุ่มธนาคารยิ่ง

ราคาหุ้นมีการอ่อนตัวก็เหมาะกับการ 

ลงทุนมากขึ้น น่ามองที่ BBL, KTB 

และ KBANK หุ้นรายตัวที่เตะตามี 

PTTGC, LANNA และ KTC 

แม้ตลาดจะถูกฉุด แต่ยังคงมี

บรรยากาศการเก็งกำาไรสูง มีหุ้นบวก

ให้ลุ้นมากกว่า 600 ตัว จึงยังลุ้นและ

ลงทุนได้.

ตลาดยังถูกฉุดจากรายใหญ่ 21/3/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 5,733.58 7,210.16 -1,476.58
 6,248.34 5,948.90 299.43
 34,243.56 35,181.12 -937.56
 27,427.78 25,313.08 2,114.70

73,653.26
-4.64

1,673.87
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 32.97 33.69
ยูโร 36.27 37.26
ปอนดสเตอรลิง 43.09 44.28
เยน (100 เยน) 24.46 28.25
หยวนจีน 4.93 5.33
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,400 30,500
ทองรูปพรรณ 29,850 31,000
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

สิงห์เอสเตทโว

รายได้ปี65พุ่ง

แตะ1.3หมื่นล.

ไทยโพสต์ • นางฐิติมา รุ่ง

ขวัญศิริโรจน์ ประธานเจ้าหน้า                         

ที่บริหาร บริษัท สิงห์ เอสเตท 

จำากัด (มหาชน) เปิดเผยทิศทาง

การดำาเนินธุรกิจปี 2565 ว่า

บริษัทจะสามารถผลักดันให้

เกิดการเติบโตของรายได้กว่า

เท่าตัวทำาสิถิติสูงสุดใหม่อยู่

ที่ 1.34 หมื่นล้าน ด้วยกลยุทธ์

กระจายการลงทุน และจับมือ

พันธมิตรเสริมความแข็งแกร่ง

ในทั้ง 4 กลุ่มธุรกิจหลัก พร้อม

ประกาศวิสัยทัศน์ ขยายตัว

เฉลี่ยปีละ 25% ใน 5 ปี เร่งหา

โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ รับเมกะ

เทรนด์ สร้างซินเนอร์จีธุรกิจ

เชื่อมพันธมิตรหนุนการเติบโต

“ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา                                  

สิงห์ เอสเตทได้มีการปรับโครง                           

สร้างธุรกิจ โดยมุ่งเน้นกลยุทธ์

กระจายการลงทุนเพื่อสร้าง

ความหลากหลายใน 4 กลุ่ม

ธุรกิจท่ีเชื่อมโยงกัน ทำาให้บริษัท                               

สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

ได้อย่างสม่ำาเสมอ ในปี 2565 

นี้ เราจึงมีแผนในการเสริม

สร้างความแข็งแกร่งด้านราย

ได้และการเงินอย่างต่อเนื่อง 

ผ่านโครงการต่างๆ รวมถึง

โครงการร่วมทุนกับพันธมิตร 

และการนำาทรัพย์เข้ากองทุน

เอสไพรม์ โกรท หรือ SPRIME 

โดย เราคาดว่าจะสามารถ

สร้างรายได้เพิ่มขึ้นจากผลงาน                                       

ในปี 2564 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่

ที่ 7,739 ล้านบาท อีกเกือบ

เท่าตัว โดยตั้งเป้าเป็นนิวไฮ

อยู่ที่ 13,400 ล้านบาท” นาง

ฐิติมากล่าว.

ไทยโพสต์ • สยามพิวรรธน์                                

รีเทล โฮลดิ้ง สยายปีกต่างประ 

เทศ ลุยจับกลุ่มฐานลูกค้ากำาลัง

ซื้อสูง ล่าสุดเซ็นสัญญาร่วมกับ                            

PChome จากไต้หวัน หวังดัน

ยอดกลุ่มธุรกิจค้าปลีกปี 65 เติบ 

โตกว่า 100% ปี  

นางอุสรา ยงปิยะกุล ประ                                        

ธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลุ่มธุรกิจค้า                                                 

ปลีก บริษัท สยามพิวรรธน์ จำากัด                                                    

เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำาการเซ็น                                                    

สัญญาร่วมมือกับพันธมิตร PC                                              

home ซ่ึงเป็นกลุ่มธุรกิจพาณิชย์                                     

อิเ ล็กทรอนิกส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดจาก                                                    

ไต้หวัน พา 3  แบรนด์ของผู้ประ                                                       

กอบการเอสเอ็มอีไทยไปเปิดบน                                                 

แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในไต้หวัน 

นับว่าสอดคล้องกับทิศทางของ

สยามพิวรรธน์ท่ีต้ังเป้าขับเคล่ือน

ธุรกิจในทุกมิติให้เติบโตในปี 2565  

พร้อมผลักดันยอดกลุ่มธุรกิจค้า

ปลีกเติบโตกว่า 100% 

สำาหรับกลุ่มธุรกิจค้าปลีก

ได้วางแผนการเติบโตเน้นที่การ

ขยายสู่ตลาดต่างประเทศ โดย

เฉพาะกลุ่มลูกค้าในประเทศที่

มีการเติบโตทางเศรษฐกิจและ

มีกำาลังซื้อสูง ซึ่งได้เลือกที่จะ

ขยายอย่างต่อเนื่องไปไต้หวัน 

หลังจากร่วมมือกับ พาวิลเลียน 

กรุ๊ป เจ้าของและผู้บริหารห้าง                                            

ระดับไฮเอนด์ ในประเทศมาเล 

เซียเปิดตัวกลุ่มร้านคอนเซ็ปต์

สโตร์ไปเมื่อต้นปี  

ท้ังน้ี ความร่วมมือกับ PC                                                  

home กลุ่มธุรกิจพาณิชย์อิเล็ก 

ทรอนิกส์ท่ีใหญ่ท่ีสุดจากไต้หวัน 

จะมี 3 แบรนด์ท่ีเป็นหลักในการ

บุกตลาดไต้หวัน ได้แก่ ไอคอน 

คราฟต์ (ICONCRAFT)  แอ็บโซลูท                                                 

สยาม (Absolute Siam Store)  

อีโค่โทเปีย (Ecotopia). 
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8 การ์ตูน

พระมหากษัตริย์ไทยแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ๑๐ รัชกาล

พุทธศักราช ๒๕๓๘ ทรงรับโครงการสถาน
รับผู้ป่วยโรคมะเร็งธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 

ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทรงเป็นองค์ประธานการ
จัดตั้งมูลนิธิกาญจนบารมี 
ศูนย์บำาบัดรักษาผู้ป่วย
มะเร็งครบวงจรแห่งแรกใน

ประเทศไทย เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิ              
เบศร มหาภูมิพลอดุลย

เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ในโอกาสฉลองสิริราช

สมบัติครบ ๕๐ ปี

ในสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ พระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพื่อให้กระทรวง
สาธารณสุขนำาไปใช้ประโยชน์ทั่วประเทศ เพื่อใช้เป็นห้องปฏิบัติการเคลื่อนที่ในการเก็บ
ตัวอย่างโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ได้

อย่างรวดเร็ว รวมทั้งพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำาเป็นอีกเป็นจำานวนมาก

ทรงพระปรีชาสามารถในกระบวนการ
ยุติธรรม เสด็จพระราชดำาเนินประทับ

บัลลังก์ศาลสถิตยุติธรรม ณ ศาลจังหวัด
เชียงใหม่ และศาลจังหวัดพระนคร เพื่อ
พิจารณาคดีแพ่งและคดี
อาญาร่วมกับผู้พิพากษา 
ทรงพิจารณาอรรถคดีด้วย
ความบริสุทธิ์ยุติธรรม และ

พระราชทานคติธรรมแก่คู่กรณี 
ก่อให้เกิดความสำานึกในพระ

มหากรุณาธิคุณยิ่ง

ทรงร่วมเป็นตุลาการศาลทหารกรุงเทพ ณ กระทรวงกลาโหม ทรง
บำารุงขวัญและกำาลังใจเหล่าคณะผู้พิพากษา ตลอดทั้งผู้ปฏิบัติงานใน

กระบวนการยุติธรรมอย่างสม่ำาเสมอ มีพระมหากรุณาธิคุณรับเป็นสมาชิก
กิตติมศักดิ์แห่งเนติบัณฑิตยสภา ทรงรับมูลนิธิปกเกล้าตุลาการไว้ใน

พระบรมราชูปถัมภ์

ทรงตระหนักถึงความสำาคัญของการรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันล้ำาค่าของชาติ 
ในงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี พระบรม

ราชินี ในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗ ทรงแสดง
บทของทศกัณฐ์ด้วยลีลาท่วงท่าแข็งขัน สง่างดงาม พระวรกายสูงใหญ่ท่าทางเข้มแข็ง 
และพระอิริยาบถร่าเริง เป็นที่ประทับใจผู้ที่ไปชมการแสดงวันนั้นมาก เมื่อการแสดง
จบลง ผู้แสดงต้องเข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี 
พระบรมราชินี ต่างต้องถอดศีรษะโขนออก จึงทราบว่า ผู้แสดงเป็นทศกัณฐ์ คือ 

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระปรีชาสามารถด้าน
นาฏศิลป์และดนตรีมาตั้งแต่

ครั้งยังทรงพระเยาว์

ทรงอุปถัมภ์บำารุงพระพุทธศาสนาด้วย
พระราชศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรัย 
ทรงแน่วแน่ในการอุทิศพระองค์เพื่อ

ความเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์ของพระพุทธ
ศาสนาเป็นอเนกประการ ทรงแสดง

พระองค์เป็นพุทธมามกะ ทรงผนวชตาม
ขัตติยราชประเพณี

ทรงใฝ่พระราชหฤทัย
ศึกษาธรรมในพระพุทธ

ศาสนา มีพระบรม
ราชูปถัมภ์แก่พระภิกษุ
และสามเณรเป็นนิตย์ 

และเสด็จพระราชดำาเนิน
ไปทรงปฏิบัติพระราช

กิจทางพระศาสนาอย่าง
สม่ำาเสมอ

โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการสวดมนต์ในวัน
สำาคัญ จัดพิมพ์บทสวดมนต์เผยแพร่ทุก

โอกาส ณ พระลานพระราชวังดุสิต
ในส่วนที่เกี่ยวกับศาสนาอื่นๆ ได้แก่ ศาสนาอิสลาม คริสต์ 
พราหมณ์-ฮินดู ซิกข์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกื้อกูลทุก

ศาสนาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ทรงห่วงใย ดูแลทุกข์สุขของราษฎร เมื่อครั้งที่
เยาวชน ๑๓ คนติดอยู่ในถ้ำาหลวง-ขุนน้ำานาง
นอน จังหวัดเชียงราย ได้พระราชทานแนวทาง

การช่วยเหลือ ตลอดจนทรงมีส่วนช่วย
สนับสนุนการทำางาน และอุปกรณ์ที่จำาเป็น 

ทำาให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างปลอดภัย อัน
แสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นที่ชื่นชม

ของนานาประเทศทั่วโลก

ทรงตระหนักในความสำาคัญของ
การออกกำาลังกาย และดูแล

สุขภาพอนามัยของประชาชนมา
โดยตลอด โดยสนับสนุนกิจกรรม
การกีฬาและการออกกำาลังกาย
ประเภทต่างๆ ทรงริเริ่มกิจกรรม

จักรยานเฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อ
แม่ (BIKE FOR MOM) เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๘ และกิจกรรมจักรยาน
เฉลิมพระเกียรติ ปั่นเพื่อพ่อ 
(BIKE FOR DAD) เนื่องใน

โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ                            
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ๘๘ 
พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

พระราชทานโครงการจิตอาสา
พระราชทาน “เราทำาความดี เพื่อชาติ 
ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อส่งเสริมให้คน
ไทยสมัครสมานสามัคคี สร้างสรรค์
ความดีเพื่อประโยชน์แก่ประเทศชาติ

โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

ทรงห่วงใยและตระหนักถึงความอยู่ดีมีสุขของ
พสกนิกร จึงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา 
และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำาริ

ของสมเด็จพระบรมชนกนาถ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำาเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ อันทรงคุณ
ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน ด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความ
สมบูรณ์พูนสุขให้เกิดขึ้นในทุกภูมิภาค เพื่อสืบสานพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระ
บูรพมหากษัตริยาธิราช เพื่อความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงของชาติ ธำารงรักษา
วัฒนธรรมอันดีงาม ด้วยพระมหากรุณาธิคุณ และพระปรีชาชาญในวิทยาการด้าน
ต่างๆ พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักร และขจรไกลไปนานา
ประเทศ หน่วยงานและสถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ทูลเกล้าทูล
กระหม่อมถวายปริญญากิตติมศักดิ์ เหรียญ และรางวัลเพื่อเทิดพระเกียรติ ทั้งใน

ประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๓ สืบมาตราบปัจจุบัน
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9กีฬา

‘ส.ว่ายน้ำา’ มีลุ้นเหรียญซีเกมส์

ศรีสะเกษ • พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำา

แห่งประเทศไทย กล่าวถึงผลงานนักกีฬาว่ายน้ำาทีมชาติไทยใน

การแข่งขันกีฬาเเห่งชาติ ครั้งที่ 47 ที่เพิ่งจบไป ที่ จ.ศรีสะเกษ 

ว่า “รู้สึกพอใจกับผลงานของนักว่ายน้ำาชุดซีเกมส์ทั้ง 13 คน ทุก

คนมีสถิติเวลาที่ดีขึ้นมาก จนก้าวขึ้นไปคว้ารางวัลนักกีฬายอด

เยี่ยมประจำาการแข่งขันทั้งชายเเละหญิง เห็นได้ถึงพัฒนาการ

ที่มีอย่างต่อเนื่อง ทำาให้มีโอกาสลุ้นคว้าเหรียญรางวัลในซีเกมส์ 

ที่เวียดนาม ในช่วงเดือน พ.ค.แน่นอน กับเวลาฝึกซ้อมอีก 2 

เดือน หลังจากนี้ส่วนนักกีฬาที่ไม่ได้ไปร่วมแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ครั้งนี้ ทราบว่ายังฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นกับทาง โค้ชเดนนิส คอต

เตอเรล ผู้ฝึกสอนชาวออสเตรเลีย ที่มีความมุ่งมั่นจริงจัง โดย

เข้ามาดูนักกีฬาว่ายน้ำาชุดซีเกมส์ของไทยแบบใกล้ชิด หวังว่า

ทุกคนจะประสบความสำาเร็จในซีเกมส์” ด้าน พล.อ.เจริญ นพ

สุวรรณ เลขาธิการสมาคม กล่าวว่า “สำาหรับนักว่ายน้ำาชายที่

ทำาผลงานได้ดีในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ ต้องยกให้ ต้นน้ำา กันตีมูล 

ทั้งนี้ เจ้าตัวสามารถทำาลายสถิติได้ถึง 3 รายการ คือท่าฟรีสไตล์ 

400 เมตร และ 1,500 เมตร รวมถึงท่ากรรเชียง 200 เมตร 

ขณะที่ฝ่ายหญิงเป็น กมนชนก ศรีเมือง คว้ามาได้ 7 เหรียญทอง 

จาก 7 รายการที่ลงเเข่งขัน โดยทั้งคู่มีอายุเพียง 17 ปีเท่านั้น ถือ

เป็นดาวรุ่งที่น่าจับตามอง”

ฮอกกี้ ไทยติดอันดับ 5 เอเชีย

ไทยโพสต์ • จากการที่สมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย

ภายใต้การดูแลของนายกองเอกชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ ได้ส่งนักกีฬา

ฮอกกี้ชายทีมชาติไทยเดินทางเข้าร่วมแข่งขันฮอกกี้ชิงชนะเลิศ

แห่งเอเชีย ณ กรุงจากาตาร์ ประเทศอินโดนีเชีย โดยมี 9 ชาติ

ร่วมแข่งขัน โดยมี พล.อ.อ.พิชัย เขม้นจันทร์ อุปนายกสมาคม

ควบคุมดูแลในฐานะผู้จัดการทีม ซึ่งไทยจบการแข่งขันในอันดับ 

5 นั้น นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จาก

เกมแข่งขันตั้งแต่รอบแรกจนมาถึงรอบชิงอันดับ 5 ตนนั้นพอใจ

ผลงานเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราใช้ทีมใหม่เกือบทั้งหมดมีผู้

เล่นอายุ 15-16-17-18 ปี ไปสู้กับทีมใหญ่ของเอเชีย ช่วงแรก

เราอาจจะโดนยิงประตูเยอะ เนื่องจากเด็กตื่นเต้นยังไม่ชินกับ

เกม เพราะทุกคนเพิ่งได้ออกเดินทางมาแข่งขันต่างประเทศเป็น

ครั้งแรก เราจบอันดับ 5 ของเอเชียก็ถือว่าพอใจแล้ว สิ่งที่ต้อง

แก้ไขคือตำาแหน่ง หลัง กลาง หน้า แค่ 4-5 คนเท่านั้น สำาหรับ

นักกีฬาชุดนี้เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยก็จะเข้าแคมป์เก็บ

ตัวต่อเนื่อง เนื่องจากมีทัวร์นาเมนต์คัดเลือกนักกีฬาฮอกกี้ชาย

เพื่อลุ้นตั๋วไปแข่งขันเอเชียนเกมส์ ณ เมืองหางโจว ประเทศจีน 

ในเดือนกันยายนนี้ ซึ่งจะจัดคัดเลือกที่ประเทศไทย ที่สนามกีฬา

เฉลิมพระเกียรติคลอง 6 ระหว่างวันที่ 5-15 พ.ค.นี้ คาดว่าจะมี

ชาติมาคัดถึง 8 ประเทศ เพราะอันดับ 1-6 ของเอเชียได้ โควตา

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

สวิงอาวุโสไทยจัดเปิดฤดูกาลที่เชียงใหม่

ไทยโพสต์ • สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย (สกออท.) 

จัดการแข่งขันไทย ซีเนียร์ ทัวร์ 2022 รายการ “เอ็นเอสดี

เอฟ-ไทย ซีเนียร์ อัลไพน์ โอเพ่น” ชิงเงินรางวัลรวม 1 ล้าน

บาท ระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2565 ณ สนามกอล์ฟอัล

ไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ แชมป์จะได้รับเงินรางวัล 

120,000 บาท รายการนี้จัดสำาหรับนักกอล์ฟซีเนียร์อายุ 50 ปี

ขึ้นไป แข่งขันแบบสโตรกเพลย์ 54 หลุม ที่ระยะรวม 6,478 

หลา พาร์ 72 โดยนายสุทิน ดรุณโยธิน นายกสมาคมกีฬากอล์ฟ

อาชีพอาวุโสไทย เผยว่า “เราจัดการแข่งขันได้อย่างต่อเนื่องมา

ตลอดในฤดูกาล 2021 แม้จะมีผลกระทบจากโควิด-19 แต่ก็ผ่าน

มาได้เป็นอย่างดี และขอยืนยันว่าทางสมาคมได้รับเงินสนับสนุน

ในปี 2021 จากการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

และในตอนนี้ทางสมาคมได้ดำาเนินการทำาหนังสือถึงการกีฬา

แห่งประเทศไทย และกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเพื่อขอจัดการ

แข่งขันในปี 2022 ต่อไป ซึ่งตนเองนั้นคาดว่าทางสมาคมจะได้

รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีอีกเช่นเคย มีความคืบหน้าอย่างไร

จะแจ้งให้สมาชิกทราบอีกครั้ง”.

กรุงเทพฯ • ทัพช้างศึกชุดเตรียมลงเล่นแมตช์อุ่นเครื่อง 2 นัดตาม

ปฏิทินฟีฟ่าเดย์ ระหว่างวันที่ 24-27 มีนาคมนี้ รายงานตัวพร้อมตรวจ

เชื้อโควิด-19 ครบครัน ขาดเพียง ศุภชัย ใจเด็ด กองหน้าปราสาท

สายฟ้าที่มีอาการบาดเจ็บและขอถอนตัว มาโน โพลกิง เตรียมประชุม

หาตัวมาเสริม ยอมรับไม่ใช่ข่าวดี

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์การ

แพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เดินทางมา

รายงานตัว พร้อมตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการฝึกซ้อมเพื่อเตรียม

ทำาการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องตามปฏิทินฟีฟ่าเดย์ในช่วงเดือนมีนาคม

การรายงานตัวครั้งนี้นำาโดย มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอน 

พร้อมด้วยนักเตะทั้งหมด 26 ราย โดยมี ศุภชัย ใจเด็ด ที่มีอาการบาด

เจ็บและขอถอนตัวไป

มาโน โพลกิง หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชุดใหญ่ กล่าวว่า “มัน

เป็นเรื่องสำาคัญมากที่จะทำาให้นักเตะทั้งหมดได้มารวมตัวกัน ได้ซ้อมร่วม

กัน มีแมตช์อุ่นเครื่องเพื่อให้เราได้เห็นฟอร์มของนักเตะในตอนนี้ นี่คือ

ส่วนหนึ่งของกระบวนการการเตรียมตัว ก่อนเดินทางไปที่ประเทศอุซเบ 

กิสถาน ในศึกเอเชียนคัพรอบคัดเลือก”

“ในทีมชุดนี้มีนักเตะ 1 รายที่ถอนตัว คือ ศุภชัย ใจเด็ด ที่ได้รับ

บาดเจ็บจากเกมล่าสุด เราจะหาคนมาแทนที่ ซึ่งต้องประชุมกันอีกที 

ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีเท่าไหร่” โพลกิงกล่าว

“สำาหรับนักเตะที่ไม่มีชื่อ ทำาให้หลายคนสงสัยอย่าง พิธิวัตต์ สุขจิต

ธรรมกุล รวมถึง สารัช อยู่เย็น ทั้ง 2 สำาคัญกับทีม และอยู่ในแผนของ

เราที่จะไปอุซเบกิสถาน แต่ที่ผ่านมาทั้ง 2 คนได้ลงสนามอย่างต่อเนื่อง 

และยังมีโปรแกรมเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก รออยู่ เราเลยอยากให้เวลา

เขาได้ฟื้นฟูร่างกายและได้คุยกับสโมสรแล้ว หวังว่าพวกเขาจะกลับมาฟิต

สมบูรณ์อีกครั้ง”

อินเดียนเวลล์ส • อิกา สเวียเทก อดีตแชมป์เฟรนช์ โอเพ่น ชนะ มา

เรีย ซักกากี 6-4, 6-1 คว้าแชมป์ดับเบิลยูทีเอ อินเดียนเวลล์ส พร้อม

ขยับขึ้นมือ 2 ของโลกดีที่สุดในการเล่นอาชีพ 

อิกา สเวียเทก คว้าแชมป์รายการที่ 5 ในอาชีพ และเป็นการ

คว้าแชมป์รายการที่ 2 ติดต่อกัน หลังจากเพิ่งคว้าแชมป์ที่โดฮาเมื่อ

เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทำาให้เธอชนะดับเบิลยูทีเอเป็นแมตช์ที่ 11 

ติดต่อกัน

นอกจากนี้นักเทนนิสสาววัย 20 ปี จากโปแลนด์ อดีตแชมป์              

เฟรนช์ โอเพ่น ที่โรลังด์ การ์รอส เมื่อปี 2020 

จะแซงหน้า บาร์ โบรา เครย์ซิโควา 

ขึ้นไปเป็นมือ 2 ของโลก เป็น

รองเพียง แอชลี บาร์ตี มือ 1 

ของโลกจากออสเตรเลีย

“ตอนนี้ฉันรู้สึกดี ใจ

เป็นอย่างมากและด้วย                                  

ความสัตย์จริงหัวใจ

ฉั น ฟู ฟ่ อ ง ม า ก ” 

สเวียเทกกล่าวพร้อม

กับบอกว่า ยังไม่คิด

ว่าสิ่งที่ เกิดขึ้นจะ

เป็นเรื่องจริงที่จะ

สามารถรักษา

ระดับการเล่น

เอาไว้ได้ หลัง

จากชนะที่โดฮาและมา

คว้าแชมป์เป็นรายการ

ที่ 2 ติดต่อกัน

“ฉันไม่คิดว่าตัวเองจะเป็นคนที่

พร้อมที่จะลงเล่น 2 รายการติดต่อกัน และ

สามารถคว้าแชมป์ได้ทั้ง 2 รายการ” สเวียเทกกล่าว

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้สเวียเทกจะขึ้นมาทาบชั้นกับ อักนีซกา รัด

วานสกา ซึ่งเป็นสาวโปแลนด์คนแรกที่

ก้าวขึ้นมาถึงอันดับ 2 ของโลก และ

เป้าหมายของสเวียเทกคือทำาให้

ดีกว่า ซึ่งเธอบอกว่า  “ฉันรู้สึก

ว่าหมายเลข 1 ของโลกกำาลัง

ใกล้เข้ามา”

ทางด้าน มาเรีย ซักการี                                                      

นักเทนนิสจากกรีซ ซึ่งเริ่มต้น

ทัวร์นาเมนต์ด้วยการเป็นนักเทนนิส

หมายเลข 6 ของโลก และถ้าหากเธอ

สามารถคว้าชัยชนะในแมตช์ชิง

ชนะเลิศได้ เธอก็จะขึ้นไป

เป็นมือ 2 แต่ถึงจะแพ้

เธอยังขยับขึ้นมาเป็น

มือ 3 ของโลก ดีที่สุด

ในอาชีพเช่นกัน

สเวียเทกยังได้                             

กล่ าวถึ งการ เล่น ใน

แมตช์ชิงชนะเลิศด้วย

ว่า “แน่นอนว่า ในตอน

เริ่มต้นคุณจะเห็นว่าเราทั้ง

คู่เป็นอย่างไร ค่อนข้างจะ

เครียด และกระแสลมไม่ได้

ช่วยอะไรเลย แต่ฉันดีใจมากที่

เริ่มเล่นดีขึ้นเรื่อยๆ ในทุกๆ เกม 

และในที่สุดก็สามารถหาสมดุล

เจอในสภาพอากาศแบบนี้”

สเวียเทกอัดซักการีขึ้นเบอร์2โลก

ไทยโพสต์ • วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 

23 ปี ที่จะไปทำาศึกดูไบคัพ 2022 ระหว่างวันที่ 20-29 มีนาคม 2565 

ที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หรือยูเออี เชื่อรายการนี้จะ

เป็นการสร้างกระดูกให้นักเตะไทยหลังร้างราแมตช์ในช่วงโควิด-19

วันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ กรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฟุตบอลชายทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 

23 ปี เดินทางมารายงานตัว พร้อมตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนการ

ฝึกซ้อมเพื่อเตรียมทำาการแข่งขันฟุตบอลดูไบคัพ 2022 ที่ประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตส์

การรายงานตัวครั้งนี้นำาโดย วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีม

ชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี พร้อมด้วยนักเตะอย่าง แพดริก กุสตาฟส์

สัน และอนันต์ ยอดสังวาลย์ โดยนักเตะอีก 2 รายอย่าง สิทธิโชค ภาโส 

ที่ค้าแข้งในญี่ปุ่น และชาญณรงค์ พรมศรีแก้ว ที่ค้าแข้งในสเปน จะเดิน

ทางไปสมทบที่ดูไบทันที

ด้าน วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 

23 ปี กล่าวว่า “เราจะได้ดูนักเตะใหม่หลายๆ คน ที่จะได้มีเกมระดับทีม

ชาติ และมันเป็นประสบการณ์ที่ล้ำาค่า รายการนี้ก็มีมาตรฐาน”

“สำาหรับนักเตะที่อายุไม่เกิน 23 ปี แล้วไปเล่นชุดใหญ่ ผมคิดว่า

หลายคน มาโนก็อยากเห็นในการเล่นทีมชาติ และได้ประสบการณ์และ

ความมั่นใจ การไปเล่นชุดใหญ่ และกลับมาเล่นให้ทีมรุ่นนี้”

“เป้าหมายคือเราอยากให้นักฟุตบอลมีประสบการณ์นานาชาติ

เยอะๆ เพราะในช่วงโควิดเราห่างหายจากสิ่งเหล่านี้ ไป ถ้าเรามีเกมแบบ

นี้ พอเจอสถานการณ์จริงมันจะช่วยเราได้เยอะ ผลการแข่งขันก็จะเป็น

เรื่องรอง เพราะหากนักเตะทำาได้ดี ผลการแข่งขันก็จะตามมา”

“ฝากแฟนบอลให้กำาลังใจทีมชุดนี้ด้วยนะครับ เราจะทำาให้ดีที่สุด ทุก

คนก็จะได้ โอกาสลงไปเล่นและฝากแฟนบอลชาวไทยช่วยเชียร์ด้วยนะครับ”

สำาหรับทีมชาติไทย U23 จะเดินทางไปดูไบ ในวันที่ 22 มีนาคม 2565 

และหลังทราบผลตรวจไวรัสโควิด-19 จะลงฝึกซ้อมและทำาการแข่งขันต่อไป

โดยโปรแกรมดูไบคัพ 2023 ของทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี มี

ดังนี้ แมตช์แรก วันที่ 23 มีนาคม 2565 พบ กาตาร์ ที่สนามดูไบ โปลิส 

เลอสันต์ภูมิใจติดทีมชาติแม้จะเป็นครั้งเดียว

“ค่อนข้างเป็นเรื่องยากที่จะสามารถเล่นได้ตามแท็กติกอย่างที่                                                                              

ต้องการ เนื่องจากกระแสลมแรง แต่ฉันต้องการพยายามเล่นด้วย

ความแน่นอนให้มากที่สุด เนื่องจากนั่นจะเป็นสิ่งที่สำาคัญที่สุด”

ซักการีแม้จะแพ้แมตช์น้ี แต่เธอบอกว่าเดินออกจากทัวร์นาเมนต์

ด้วยความมั่นใจที่เพิ่มขึ้น “หลังจากสัปดาห์นี้ฉันเชื่อว่าฉันต้องก้าวต่อ

ไป ถึงแม้วันนี้ฉันจะแพ้การแข่งขัน ฉันผิดหวังที่ไม่สามารถชนะ แต่มี

สิ่งดีๆ เกิดขึ้นมากมายจากทัวร์นาเมนต์นี้”

ก่อนหน้านี้ สเตฟานอส ซิตติปาส เป็นนักเทนนิสกรีกเพียงคน

เดียวที่ขึ้นมาอยู่อันดับ 3 ของโลก ซึ่งซักการีกล่าวว่า “เมื่อมาคิดดูฉัน

แทบไม่อยากเชื่อว่ามีเด็กสาวเพียง 2 คนเท่านั้นที่อันดับดีกว่าฉัน ฉัน

ภูมิใจในตัวเองและสเตฟานอสมากที่ช่วยกันสร้างความเติบโตของ

วงการเทนนิสในกรีซ การที่มีผู้เล่นเพียง 2 คนเท่านั้นที่ขึ้นมาอยู่ถึง

อันดับนี้เป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากสำาหรับเรา”

ส่วนการแข่งขันแมตช์ชิงชนะเลิศเอทีพี อินเดียนเวลล์ส มาส 

เตอร์ส ปรากฏว่า เทย์เลอร์ ฟริตซ์ เอาชนะ ราฟาเอล นาดาล ยอดนัก

เทนนิสจากสเปน 6-3, 7-6 (7/5) และเป็นการจบสถิติชนะ 20 แมตช์

ติดต่อกันในปี 2022 ของแชมป์แกรนด์สแลม 21 รายการ

ฟริตซ์มืออันดับ 20 ของโลกคว้าแชมป์รายการที่ 2 ในอาชีพไป

ครอง และเป็นการคว้าแชมป์รายการระดับ มาสเตอร์ส 1000 ได้เป็น

ครั้งแรก พร้อมทั้งปฏิเสธโอกาสที่นาดาลจะทำาสถิติชนะมาสเตอร์ส

รายการที่ 37

นักเทนนิสอเมริกันวัย 24 ปี เปิดเผยว่า “นี่เหมือนหนึ่งในความ

ฝันในวันเด็กของผม การชนะรายการใหญ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อิน 

เดียนเวลล์ส ซึ่งเป็นความฝันในวัยเด็กที่คุณไม่เคยคิดว่ามันจะเป็น

ความจริงได้”

หนุ่มจากเซาเธิร์น แคลิฟอร์เนีย ซึ่งมีอาการบาดเจ็บข้อเท้าขวา

ก่อนเกือบจะลงเล่นแมตช์ชิงชนะเลิศไม่ได้กล่าวต่อว่า “มันเป็นการ

ตัดสินใจที่สำาคัญมาก สมาชิกหลายคนในทีมไม่ต้องการให้ผมลงเล่น 

แต่ผมก็ตัดสินใจที่จะลงไปเล่นและมันไม่ได้สร้างปัญหาอะไรให้ผม

เลย”

ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้ฟริตซ์กลายเป็นนักเทนนิสอเมริกันชาย

คนแรกที่คว้าแชมป์ที่อินเดียนเวลล์สนับตั้งแต่ อังเดร อากัสซี เมื่อปี 

2001 และเป็นแชมป์อินเดียนเวลล์สที่อายุน้อยที่สุดนับตั้งแต่ โนวัก 

ยอโควิช เมื่อปี 2011

ทางด้าน ราฟาเอล นาดาล นักเทนนิสวัย 35 ปี จากสเปน ก็

มีปัญหาอาการบาดเจ็บเช่นกัน โดยระหว่างการแข่งขันเขาต้องเรียก

เทรนเนอร์ออกมาดูอาการถึง 2 ครั้ง โดยเขาบอกว่าจะมีอาการบาด

เจ็บซี่โครงที่มีปัญหาเวลาหายใจ

“ผมยังไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น แต่รู้ว่ามีอะไรบางอย่าง

บริเวณซี่โครง” นาดาลกล่าว “ซึ่งอาการเจ็บปวดนั้นทำาให้เป็นอุปสรรค

ในการเล่นพอสมควร”

นาดาลกล่าวว่า เขาจะไม่ลงเล่นรายการไมอามี มาสเตอร์ส ใน

สัปดาห์หน้า เพื่อฟื้นฟูสภาพร่างกายและจะเตรียมตัวสำาหรับฤดูกาล

คอร์ตดิน หรือเคลย์คอร์ตซีซั่น.

อิกา สเวียเทก นักเทนนิสจากโปแลนด์ คว้า

แชมป์บีเอ็นพี พาริบาส โอเพ่น 2022 ที่อิน

เดียนเวลล์ส เทนนิส การ์เดน ในอินเดียน           

เวลล์ส รัฐแคลิฟอร์เนีย หลังชนะ มาเรีย ซัก

กากี จากกรีซ ในแมตช์ชิงชนะเลิศ 6-4, 6-1 

“แฟนบอลถือเป็นส่วนสำาคัญสำาหรับทีมของเราอย่างแน่นอน มัน

สำาคัญมากที่เราจะได้เล่นในไทย เพราะเราจะได้ฉลองแชมป์ซูซูกิคัพครั้งล่าสุด

ร่วมกับแฟนบอลในไทย หลังจากที่เราไปเล่นในต่างประเทศมา นี่คือเพื่อแฟน

บอลของเรา เราต้องการเล่นในบ้านของตัวเอง เพื่อสัมผัสถึงการสนับสนุน

ของแฟนบอล และหวังว่าทั้ง 2 นัดจะมีแฟนบอลเข้ามาเต็มความจุ”

สำาหรับทัพนักกีฬาจะเก็บตัวที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ และทำาการ

ฝึกซ้อมต่อเนื่อง โดยจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง จำานวน 2 เกม ดังนี้

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติเนปาล (อันดับที่ 

167 ในฟีฟ่า แรงกิง) เวลา 19.00 น. ณ สนามชลบุรี สเตเดียม ถ่ายทอด

สดทางช่อง AIS PLAY และไทยรัฐทีวี

วันที่ 27 มีนาคม 2565 ทีมชาติไทย พบ ทีมชาติซูรินาม (อันดับ

ที่ 140 ในฟีฟ่า แรงกิง) เวลา 19.00 น. สนามบีจี สเตเดียม ถ่ายทอดสด

ทางช่อง AIS PLAY และไทยรัฐทีวี.

มาโนเตรียมเรียกแข้งมาแทน‘ศุภชัย’

หัวหมาก • เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. สมาคมกีฬา

ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ไทยลีก จำากัด จัดงานแถลงข่าว

เปิดตัวการแข่งขันฟุตบอลไทยแลนด์ อเมเจอร์ลีก ประจำาฤดูกาล 2022

งานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณกรวีร์ ปริศนานันทกุล รักษาการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยลีก จำากัด เป็นประธาน พร้อมด้วย

สโมสรสมาชิกที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมงานครั้งนี้

คุณกรวีร์กล่าวว่า “ในวันนี้เราก็จะชี้แจงแนวทางการแข่งขันไทย

แลนด์ อเมเจอร์ลีกนะครับ หลังเราห่างหายไปหลายปี เนื่องจากสถานการณ์

โควิด-19 ที่เกิดขึ้น แต่ปีนี้เราก็ได้รับอนุมัติจากนายกสมาคมและคณะกรรม 

การให้จัดการแข่งขันได้ในปีนี้ ซึ่งวันนี้เราก็จะได้มาพูดคุย อธิบายราย

ละเอียดการแข่งขันต่างๆ รวมถึงกติกาของการแข่งขันรายการนี้ ซึ่งเป็นการ

แข่งขันลีกสมัครเล่นที่มีทีมร่วมแข่งขันมากที่สุดของประเทศไทย”

“สำาหรับวัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เราเองมีการจัดการแข่งขัน

มาหลายฤดูกาล ตั้งแต่เป็นดิวิชั่น 3 จนเป็นอเมเจอร์ลีกในปัจจุบันที่จัด

โดยสมาคม โดยวัตถุประสงค์อย่างแรกของการแข่งขันคือการยกระดับ

ฟุตบอลสมัครเล่นให้มีมาตรฐานสูงขึ้น รวมถึงหาทีมที่มีความพร้อมที่จะ

ก้าวมาเป็นสโมสรในระดับอาชีพ และทีมที่จะได้รับสิทธิ์เลื่อนชั้นไปไทย

ลีก 3 คือทีมแชมป์ของแต่ละภูมิภาค ซึ่งเราจะได้ 6 ทีมที่ได้สิทธิ์เลื่อน

ชั้นไปในฤดูกาลหน้า รวมถึงเราต้องการพัฒนาบุคลากรฟุตบอล ซึ่งไม่ใช่

แค่ผู้เล่น แต่รวมถึงเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขัน รวมถึงผู้ตัดสินหน้าใหม่ได้มี

เวทีในการแสดงฝีมือ หรือผู้ฝึกสอน ที่เราได้มีการสร้างโค้ชในระดับ B-C 

ไลเซนส์ได้มากมาย ซึ่งนี่จะเป็นโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้ ได้สัมผัสการแข่ง 

ขันที่จัดโดยสมาคมจริงๆ ครับ”

“แต่การแข่งขันในฤดูกาลนี้ เรายังอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ จาก                                                                                       

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผมจึงขอย้ำาทุกสโมสร นักกีฬา แฟนบอล 

และสื่อมวลชน ว่าเรามีมาตรการในการจัดแข่งขันที่เคร่งครัดกว่าปกติ 

เช่นเดียวกับการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการของรัฐ 

บาลอย่างเคร่งครัด”

“สถานการณ์ โควิด-19 ในปัจจุบันของไทย อาจมีผู้ติดเชื้อหลาย

โค้ชโย่งเชื่อดูไบคัพสร้างกระดูก

ก่อนส่งเด็กลุยทัวร์นาเมนต์จริง

สเตเดียม เวลา 23.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) และแมตช์ 2 วันที่ 26 

มีนาคม 2565 พบ จีน ที่สนามดิ เซเวนส์ สเตเดียม เวลา 19.00 น. (ตาม

เวลาประเทศไทย)

ส่วนแมตช์เดย์ที่ 3 จะเป็นการจัดอันดับจาก 2 เกมแรก เพื่อหา

ทีมแชมป์ และอันดับอื่นๆ ต่อไป โดยในกรณีที่มีคะแนนเท่ากัน จะตัดสิน

กันด้วยผลต่างประตูได้เสีย, คะแนนแฟร์เพลย์ และหากยังเท่ากันอีกจะมี

การจับสลาก ซึ่งจะแข่งขันกันในวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยในเกมที่ 3 

หากจบลงด้วยการเสมอกัน จะตัดสินกันที่การดวลจุดโทษทันที.

เพื่อความปลอดภัย • วรวุธ ศรีมะฆะ หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยรุ่น

อายุไม่เกิน 23 ปี ที่จะไปทำาศึกดูไบคัพ 2022 ตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 

ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

หมื่นคน แต่ความรุนแรงของเชื้อที่เกิดขึ้นนั้นอาจจะน้อยลงไป เราจึงคิด

ว่าหากเรากำาหนดมาตรการการคัดกรอง มีการป้องกันที่ดี เราจะสามารถ

จัดการแข่งขันได้ และไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดหนักที่มาจากการแข่งขัน

อเมเจอร์ลีกได้ และเมื่อเราเริ่มการแข่งขันแล้ว เราก็มีเป้าหมายอย่าง

เดียว คือการทำาให้มันสิ้นสุดลงตามแผนที่วางไว้ เราจึงขอแจ้งกับสโมสรที่

จะตัดสินใจเข้าร่วมการแข่งขันว่า การแข่งขันนี้จะมีมาตรการต่างๆ ออก

มาเพิ่ม เช่น การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ประจำาสัปดาห์ การฉีดวัคซีนของ

นักกีฬา หรือในกรณีที่มีนักกีฬาติดเชื้อแล้วจะแยกออกจากการอย่างไร 

แต่อย่างที่ผมเรียนไป เมื่อเราเริ่มการแข่งขัน แล้วเราก็จะทำาให้จบให้

ได้ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการตรวจโควิด-19 การขึ้นทะเบียน

นักกีฬา และมาตรการต่างๆ ของการแข่งขัน เราก็จะมีการชี้แจงให้ทุก

ท่านได้ทราบวันนี้ครับ”

การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และหลักเกณฑ์การรับสมัครทีม

แข่งขัน สมัครแข่งขันผ่านช่องทางออนไลน์ทั้งหมด ต้องชำาระค่าสมัคร

แข่งขัน 10,000 บาท ชำาระค่าประกันทีม 10,000 บาท (กรณีหากยัง

ไม่ได้สมัครเป็นสโมสรสมาชิกของสมาคม จะต้องชำาระค่าสมัครเพิ่มอีก 

10,000 บาท และในกรณีที่เป็นสมาชิกเดิมของสมาคมอยู่แล้ว จะต้อง

ชำาระค่าบำารุงประจำาปี 3,000 บาท) โดยสโมสรที่ประสงค์จะเข้าร่วม

แข่งขัน สามารถสมัครแข่งขันผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 28 มีนาคม 

2565 - 8 เมษายน 2565 (หากยังไม่เป็นสมาชิกสมาคมต้องทำาการสมัคร

สมาชิก ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2565)

แบ่งออกเป็น 6 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 2 โซน (รวมเป็น 12 โซน) การ

แข่งขันรอบแรกเป็นการแบ่งรอบแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 ทีม ซึ่งจะแข่ง

แบบพบกันหมด แต่ละทีมจะได้แข่งขันอย่างน้อย 1-2 นัด ก่อนจะแข่งขัน

ในรอบน็อกเอาต์เพื่อหาผู้ชนะเลิศประจำาภูมิภาค โดยสิทธิ์ของทีมที่จะได้

รับการเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก 3 จะมีสโมสรได้สิทธิ์เลื่อนชั้นอย่างน้อยภูมิภาค

ละ 1 สโมสร ต้องได้แชมป์ในระดับภูมิภาค ต้องผ่านเกณฑ์ใบอนุญาต

สโมสร (Club Licensing)

โดยจะมีการขึ้นทะเบียนนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ สำาหรับเข้าร่วมการ

แข่งขันขึ้นทะเบียนนักกีฬา ระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 12 เมษายน 

2565 ตามด้วยการจับสลากแบ่งสาย หลังการขึ้นทะเบียนนักกีฬาเสร็จสิ้น

ส่วนวันแข่งขันรอบมินิลีก จนถึงรอบชิงแชมป์โซน วันที่ 30 

เมษายน 2565 - 5 มิถุนายน 2565 และรอบชิงแชมป์ประเทศ วันที่ 10-

12 มิถุนายน 2565.

ไทยแลนด์อเมเจอร์ลีก2022 

เริ่มเตะ30เม.ย.แบ่งเป็น6ภาค
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ครั้งแรกจัดแต่งงานเกาหลีดั้งเดิมในไทย

ศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีประจำาประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

จัดงานแต่งงานตามประเพณีเกาหลีแบบดั้งเดิม เพื่อแนะนำา

วัฒนธรรมและเครื่องแต่งกายชุดแต่งงานแบบดั้งเดิมในวันที่ 25 

มี.ค.65 เวลา 11.00 น. ณ โคเรียนทาวน์ (สุขุมวิทซอย 12) นำาพิธี

โดยนายมุน ซึงฮยอน เอกอัครราชทูตเกาหลีประจำาประเทศไทย 

คู่รักชิน ยุนซุบ (เกาหลี) และณัชชา (ไทย) ได้รับเลือกให้แต่งงาน

เป็นคู่แรก เริ่มพิธีโดยการแสดงของโซลจังกู กลองสองหน้าของ

เกาหลี พิธีจุดเทียนมงคลโดยแม่เจ้าสาว เจ้าบ่าวเดินเข้างานพิธี 

และทำาการมอบห่าน

ป่าให้แก่แม่ เจ้าสาว 

ห่ านป่ าจะอาศัยอยู่

กันเป็นคู่และจะไม่หา

คู่ใหม่ แม้ว่าคู่จะตาย 

เป็นสัญลักษณ์จงรัก

ภักดี ในงานแต่งงาน

ดั้งเดิม จากนั้นเจ้าสาว

เข้ามาโค้งคำานับให้กัน ทั้งคู่สาบานว่าจะอยู่อย่างมีความสุข และ

สัญญาจะเป็นครึ่งที่ดีกว่าของกันและกัน จากนั้นแบ่งปันสุราแบบ

ดั้งเดิมหนึ่งถ้วย ต่อมาผู้ช่วยเจ้าบ่าวจะพันด้ายสีแดงที่มือซ้าย 

ส่วนผู้ช่วยเจ้าสาวจะพันด้ายสีน้ำาเงินที่มือขวาของตัวเอง สื่อสอง

คนจากสองครอบครัวเป็นหนึ่งเดียว นอกจากนี้ มีนิทรรศการชุด

ฮันบก “ย้อนเวลาหาราชัน ตามซีรีส์เกาหลี ” เปิดให้เข้าชมถึงวัน

ที่ 29 เม.ย. (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-21.00 น.)

นิทรรศการ ‘ชุงกะ’ ศิลปะเชิงสังวาสสมัยเอโดะ

พัลซ์ แกลเลอรี พญาไท จัดนิทรรศการ 1845  เจแปน

นิสชุงกะ (1845 Japanese Shunga Exhibition) นำาเสนอภาพ 

การเกี้ยวพาราสี เพศวิถีในสตรี รักร่วมเพศ และความต้องการ

ทางเพศที่ไม่เหมือนใครในสมัยเอโดะ เป็นยุคสมัยที่เรื่องเพศไม่

ถูกมองเป็นเรื่องลามก

อนาจาร จัดแสดงภาพ

ศิลปะอันเร้าอารมณ์ 

ของญี่ปุ่นที่ ถูกพิมพ์

ด้วยแผ่นไม้ ซึ่งรวบ 

รวมมาจากญี่ปุ่นและ

ออสเตรีย แสดงความ

หมายที่แท้จริ งของ 

ชุงกะ งานศิลปะอีโรติก 

ทรงคุณค่าต่อประวัติ 

ศาสตร์ญี่ปุ่น หวังปลุก

จิตสำานึกทัศนคติทาง

เพศในเชิงบวกกระตุ้น

ให้ผู้คนกล้าแสดงออก

ในสิ่งที่เป็น จัดแสดง

ตั้งแต่วันที่ 18 มี.ค.–18 พ.ค.65 สามารถซื้อบัตรจากช่องทาง

ออนไลน์ Facebook: PULSEGalaxy หรือที่หน้างาน เปิดให้เข้า

ชมทุกวัน.

านเจริญกรุงมีสีสันและชีวิตชีวาต่อเนื่อง 

หลังจากจบเทศกาลออกแบบกรุงเทพฯ 

Bangkok Design Week ไปหยกๆ ปลาย

เดือนมีนาคมนี้เตรียมจะมีงาน Awakening Bangkok 

ช่วงวันที่ 25 มี.ค.–3 เม.ย. และล่าสุด เทศกาล 

Mango Art Festival 2022 ประกาศจจัดยิ่งใหญ่

ระหว่างวันที่ 3-8 พ.ค.2565 ที่ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็

อก หนึ่งในอาร์ตเซ็นเตอร์ที่ร่วมสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง

ในกรุงเทพฯ บนย่านเจริญกรุงที่คนทั่วโลกรู้จัก

ปีนี้ เทศกาลมาในธีม “A Vis ion for A  

Better Tomorrow” มุ่งหวังให้ศิลปะนำาพาผ่านพ้นช่วง

เวลายากลำาบากจากโรคระบาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ เพื่อไปสู่วันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า

ภายในงานบนพื้นที่ทั้ง 4 ชั้นของริเวอร์ ซิตี้ 

แบงค็อก จะแบ่งเป็น 4 โซนหลัก คือ Gallery,  

Independent Art ist, Design และ Craft  

Accessories Food & Beverage ทั้งยังมี โซน

กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ Talk, Performance, Special 

Exhibition และ Music โดยรวบรวมผลงานศิลปะ

ทั้งชาวไทยและต่างชาติมาจัดแสดงมากกว่า  

1,000 ชิ้น รวมถึงศิลปะสะสมส่วนตัว เป็นงานฝีมือ

ศิลปินชั้นครูอันทรงคุณค่า ผลงานศิลปะร่วมสมัยที่

น่าตื่นตา งานศิลปะล้ำาๆ บนโลกดิจิทัลอย่าง NFT 

งานดีไซน์เพื่ออนาคต เป็นต้น

นอกจากแสดงงานศิลปะ ยังมีการสัมมนา

เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์และศิลปะ เช่น เทรนด์หรือการ

เพิ่มมูลค่าของศิลปะ, การจับคู่ธุรกิจระหว่างศิลปินกับ

แกลลอรีต่างประเทศ เพื่อนำาศิลปินไทยสู่ระดับ

นานาชาติ หรือศิลปินต่างประเทศจับคู่แกลลอรี 

ในไทย

เสริมคุณ คุณาวงศ์ ประธานบริษัท Mango 

Art Festival กล่าวว่า วิถีชีวิตรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจแต่

เรื่องการหาเงิน แต่สนใจเรื่องการใช้เงิน พร้อมทั้ง

การใช้ชีวิตอย่างมีรสนิยม งานนี้ตอบโจทย์เรื่อง

ไลฟ์สไตล์ของผู้คน สำาหรับธีมงานคือ วิชั่นในการ

สร้างสิ่งที่ดีกว่าให้กับอนาคต หมายถึงจิตใจ ความ

เท่าเทียม เสรีภาพ การมีสิทธิ์เลือกชีวิตของคนรุ่น

ใหม่ งานศิลปะจะเป็นพลังขับเคลื่อนในการนำา

สิ่งที่ดีกว่ามาสู่วิถีชีวิตของคนไทยในวันนี้และใน

อนาคต

“ในวันที่มีสงครามเกิดขึ้น โกลบอลอาจจะ

ไม่ใช่เทรนด์ แต่การอยู่ร่วมกันในภูมิภาคต่างๆ จะ

มีมากขึ้น ฉะนั้น การแลกเปลี่ยนศิลปะข้ามประเทศ 

นักสะสมต่างประเทศซื้อศิลปะไทย คนไทยซื้อ

ศิลปะต่างประเทศจะเกิดขึ้น เทศกาลศิลปะแมง

โก้ภูมิใจได้เป็นส่วนสำาคัญขับเคลื่อนรสนิยมและ

ศิลปะให้กับสังคมไทย” เสริมคุณกล่าว 

ขณะที่สุชาย พรศิริกุล ผู้ร่วมก่อตั้ง Mango 

Art Festival กล่าวว่า อยากให้ศิลปินไทยได้ดูงาน

จริง อาจารย์ชวลิต เสริมปรุงสุข ศิลปินแห่งชาติ 

สาขาทัศนศิลป์ ซึ่งตนเป็นคนดูแลกองทุนของท่าน 

ถ้าเราดูงานดีๆ จะทำางานดี ที่ไม่เหมือนใคร Mango 

Art Festival มีงานศิลปะให้ได้ชมครบครัน

ด้าน สุภิตา เจริญวัฒนมงคล แฟร์ เมเนเจอร์ 

บอกว่า เทศกาลศิลปะครั้งนี้จะให้ โอกาสศิลปินรุ่น

‘Mango Art Festival 2022’ครบเครื่องเรื่องศิลปะ

ใหม่ที่มีความสามารถได้เติบโต เป็นเทศกาลที่มีการ

รวมตัวของคนที่มีแพสชั่นเกี่ยวกับศิลปะและดีไซน์ 

ซึ่งประเทศเราไม่ได้น้อยหน้าใคร ถ้าวันนี้เรามา

ร่วมมือกัน A Vision for A Better Tomorrow ไม่

ไกลเกินไปแน่นอน

ในงานแถลงข่าวแสดงความพร้อมจัด 

Mango Art Festival ครั้งที่ 2 ผู้จัดนำาเสนอศิลปะ

การแสดงในรูปแบบแฟชั่นโชว์ตามแนวคิด “From 

Trash to Art Piece” โดยเอก ทองประเสริฐ และ

วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ นำาบราเก่าจากโครงการ 

“วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ” มาออกแบบเป็น

เสื้อผ้าคอลเลกชันพิเศษ 5 ชุด เป็นแรงบันดาลใจ

ลดปัญหาขยะจากอุตสาหกรรมการผลิตเสื้อผ้า ส่ง

เสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม หนึ่งในแนวคิด

งานครั้งนี้

คนรักงานศิลปะอย่าพลาด เตรียมพบการ 

กลับมาของ Mango Art Festival 2022 ได้เลย.

ย่

“From Trash to Art Piece” โดยเอก ทองประเสริฐ และ วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์เสริมคุณ คุณาวงศ์

ผลงานอัฐพร นิมมาลัยแก้ว ศิลปินร่วมสมัยรุ่นใหม่ชมงานศิลป์ใน ‘แมงโก อาร์ต เฟสติวัล’

จัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย

ไทยโพสต์  • ทปอ.เดินหน้า

ปรับรูปแบบข้อสอบ TCAS 66 

เปลี่ยน GAT เป็น TGAT และ

จาก PAT เป็น TPAT เผยเพื่อ

ให้สอดคล้องกับแนวโน้มการ

ศึกษาในอนาคต จุดเน้นอยู่ที่

การวัดทักษะและสมรรถนะ 

เด็กที่ทำากิจกรรมในโรงเรียนก็

สามารถนำามาใช้สอบได้ คาด

หารือยกแรกเดือน เม.ย.นี้ 

ส่วนข้อสอบรั่ว ยังไม่พบผู้

ทุจริต แต่ยืนยันเดินหน้าตรวจ

สอบต่อ หากพบนอกจากถูก

ตัดสิทธิ์สอบ 5 ปี ต้องถูก

ดำาเนินคดีตามกฎหมายด้วย

นายชาลี  เจริญลาภ

นพรัตน์ ผู้จัดการระบบสอบ 

TCAS 65 ที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าว

ถึงกรณีการตรวจพบว่ามีภาพ

ข้อสอบรั่วเป็นวิชา PAT1 

ความถนัดทางคณิตศาสตร์ 

สอบเมื่อวันเสาร์ที่ 12 มีนา 

คม 65 เวลา 13.00-16.00 น. 

และภาพข้อสอบวิชา PAT2 

ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ 

สอบเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 65 

เวลา 08.30-11.30 น. พบ

ว่า ภาพข้อสอบไปปรากฏ

ในแอปพลิเคชันหนึ่ง ขณะ

นี้ ได้มีการตรวจสอบข้อสอบ

จำานวน 135,000 ชุด ซึ่งมีการ

ตรวจสอบ 2 รอบ พบว่ายังไม่

สามารถระบุผู้กระทำาทุจริตได้

ว่าเป็นใคร โดยหลังจากนี้จะใช้

วิธีในการตรวจสอบและค้นหา

ต่อไป อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้ 

ทปอ.ไม่ได้นิ่งนอนใจและยัง

คงเดินหน้าตรวจสอบอย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ตัวผู้กระทำา

ทุจริต ซึ่งหากพบผู้กระทำา

ทุจริต รวมถึงผู้ที่เป็นคนถ่าย

ภาพ ทปอ.จะตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้า

สอบในระบบ TCAS อีกเป็น

ระยะเวลา 5 ปี และดำาเนิน

การทางกฎหมายกับผู้ถ่ายภาพ

และผู้ร่วมกระทำาความผิด ใน

กรณีการละเมิดลิขสิทธิ์ เผย

แพร่ข้อสอบที่ เป็นทรัพย์สิน

ทางปัญญาของ ทปอ. รวมถึง

จะมีการหารือกับฝ่ายกฎหมาย

เกี่ยวกับการดำาเนินการทาง

กฎหมาย ว่าการกระทำาใน

ลักษณะนี้ส่งผลให้ ทปอ.ได้รับ

ความเสียหาย

นายชาลีกล่ าวต่อว่ า 

สำาหรับความคืบหน้าในการ

ปรับการสอบในระบบการคัด

เลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาใน

สถาบันอุดมศึกษา หรือ TCAS 

ประจำาปีการศึกษา 2566 นั้น 

ขณะนี้ ทปอ.ยังคงยืนยันตาม

มติเดิม คือมีการปรับการสอบ 

จาก GAT เป็น TGAT และจาก 

PAT เป็น TPAT ส่วนรูปแบบ

วิธีการสอบนั้น ขณะนี้ยังไม่ได้

มีข้อสรุปที่ชัดเจน ซึ่งคาดว่าจะ

มีการหารือในกลุ่ม ทปอ.เดือน

เมษายนนี้ ก่อนจะประกาศให้

นักเรียนได้รับทราบต่อไป

“การปรับข้อสอบครั้ ง

นี้ เป็นการดำาเนินการเพื่อให้

สอดคล้องกับแนวโน้มของการ

ศึกษาในอนาคตที่ถูกเปลี่ยน

รูปแบบจากการศึกษาเพื่อให้

ความรู้เป็นการสร้างทักษะและ

สมรรถนะ ฉะนั้น การสร้างคน 

หรือเทรนนิ่งคนในอนาคต ไม่

ใช่ให้ความรู้มากขึ้น แต่ต้องจัด

กิจกรรม โครงงานต่างๆ ให้พวก

เขาได้ลงมือปฏิบัติจริง ได้เรียน

รู้ มีทักษะติดตัว มีประสบการณ์

ทั้งในด้านการคิดวิเคราะห์ การ

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การทำา 

งานเป็นทีม การสื่อสาร ซึ่ง

การสอบดังกล่าว เด็กๆ ไม่ต้อง

กังวล ขอเพียงให้เรียนรู้จาก

การกิจกรรมในรั้วโรงเรียนให้

เกิดทักษะ สมรรถนะจากการ

ทำางานจริงๆ ก็จะสามารถทำาข้อ 

สอบดังกล่าวได้” ผู้จัดการระบบ

สอบ TCAS 65 กล่าว.

ทปอ.เดินหน้าปรับรูปแบบสอบTCAS66
เปลี่ยนGATเป็นTGATและจากPATเป็นTPATเน้นวัดทักษะและสมรรถนะเด็ก  

สาธารณสุข • “อนุทิน” รับมอบ

อุปกรณ์บรรจุและรักษาความเย็น

วัคซีนจากญ่ีปุ่น ใช้ในการนำาไป

ฉีดให้ประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ เผย

มีผู้สูงอายุ 2.1 ล้านคน ยังไม่เคย

ฉีดวัคซีน พร้อมให้ผู้นำาศาสนา

ในชุมชนออกมารับรองความ

ปลอดภัยวัคซีนให้กับผู้ท่ีปฏิเสธ

วัคซีน หวังวัคซีนเข้าถึงผู้สูงอายุ ผู้

มีโรคประจำาตัว ผู้ป่วยติดเตียง ใน

พ้ืนท่ีห่างไกล ผู้ป่วยติดเตียง  สร้าง

ภูมิคุ้มกันก่อนสงกรานต์

ท่ีกระทรวงสาธารณสุข 

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายก

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระ 

ทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์

ว่า วันน้ี นายนะชิดะ คะสุยะ 

เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำานาจ

เต็มแห่งญ่ีปุ่นประจำาราชอาณาจักร

ไทย พร้อมด้วยนางคยองซัน คิม  

ผู้อำานวยการองค์การยูนิเซฟ 

ประเทศไทย ได้สนับสนุน หีบเย็น 

1,720 ใบ กระติกวัคซีน 1,000 ใบ 

และอุปกรณ์วัดและบันทึกอุณหภูมิ

อย่างต่อเนื่อง 1,000 ชิ้น เพื่อ

บรรจุและรักษาความเย็นวัคซีนใน

การนำาไปฉีดให้กับประชาชน ซ่ึง

สอดคล้องกับภารกิจท่ีกระทรวง

สาธารณสุขกำาลังเร่งรัดดำาเนินการ

ในช่วงน้ี คือการนำาวัคซีนไปฉีดให้

กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและ

ประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีต่างๆ

นายอนุทินกล่าวว่า ประเทศ 

ไทยมีผู้สูงอายุกว่า 2.1 ล้านคนท่ี

ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน เนื่องจาก

อยู่ห่างไกล เป็นผู้ป่วยติดเตียง 

และส่วนหน่ึงไม่ประสงค์จะรับ

วัคซีน สธ.ได้ให้ อสม.ช่วยเคาะ

ประตูบ้านรณรงค์ให้ผู้สูงอายุและ

ผู้ท่ีมีโรคประจำาตัวเข้ารับวัคซีน 

เพ่ือลดการป่วยหนักและเสีย

ชีวิต และให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ิมบริการ

เ ชิง รุกเ ข้าไปฉีดวัคซีนให้ กับ

ประชาชนในพ้ืนท่ีห่างไกล ผู้ป่วย

ติดเตียงท่ีออกจากบ้านไม่ได้ รวม

ถึงขอให้ผู้นำาศาสนารับรองความ

ปลอดภัยให้กับผู้ท่ีปฏิเสธวัคซีน 

เพื่อเพ่ิมความครอบคลุมของผู้ท่ี

ได้รับวัคซีนให้มากท่ีสุด

สำาหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์

ท่ีจะมาถึงน้ี เป็นช่วงท่ีสำาคัญมาก 

หากต้องการผ่านสงกรานต์ ไปได้

ด้วยดีและไม่เกิดความสูญเสียใดๆ 

การฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุและผู้

ท่ีมีโรคประจำาตัว เป็นส่ิงท่ีจำาเป็น

อย่างย่ิง ขอให้รีบนำาผู้สูงอายุมาฉีด

วัคซีนอย่างน้อย 1–2 สัปดาห์ก่อน

ถึงเทศกาลสงกรานต์ ส่วนกลุ่มวัย

รุ่นและวัยทำางานคนท่ีได้รับวัคซีน

แล้ว เมื่อป่วยจะไม่มีอาการมาก 

แต่ถ้าท่ีบ้านมีกลุ่ม 608 ท่ียังไม่ได้

รับวัคซีน เมื่อกลับไปเย่ียมบ้านช่วง

สงกรานต์ อาจนำาเช้ือกลับไปทำาให้

ติดเช้ือได้ ดังน้ัน ขอให้ผู้ท่ีเดินทาง

กลับบ้านช่วงเทศกาลสงกรานต์ดูแล

ตัวเอง รักษาระยะห่าง ในส่วนของ

กระทรวงสาธารณสุขจะเร่งเดิน

หน้าฉีดวัคซีนอย่างเต็มกำาลัง เพื่อ

ให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน

มากท่ีสุด.

สตาร์บัคส์มอบเงินกาชาดไทย • สตาร์บัคส์ ประเทศไทย นำาโดยเนตรนภา ศรีสมัย กรรมการผู้จัดการ ส่งมอบเงินบริจาคจากการ

จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ คอลเลกชันพิเศษ ‘Spark in You’ ที่ได้ร่วมออกแบบกับ  BLACKPINK กลุ่มศิลปินหญิง K-POP ชื่อดัง จำานวน 

500,000 บาท ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ผ่านสภากาชาดไทย เพื่อสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำาลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โดยมีนายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำานวยการสำานักงานจัดหารายได้ 

สภากาชาดไทย และจันทร์ประภา วิชิตชลชัย รองผู้อำานวยการสำานักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สภากาชาดไทย. 

‘อนุทิน’วานผู้นำาศาสนาโน้มน้าวกลุ่มปฏิเสธวัคซีน

อนุทิน ชาญวีรกูล 
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11บันเทิง

ปไกลแล้วจริงๆ..

จากที่ก้าวแรก เริ่มต้นด้วยการทำารายการในโซเชียลมีเดีย 

ก็ได้ฉายแววให้เห็นแล้วว่า อนาคตในฐานะ “พิธีกร” น่าจะ

ยึดเป็นอาชีพได้!

ครับ..ผมกำาลังพูดถึงคุณเร ไทยรัฐทอล์ก หรือที่ผมเรียกขาน

ด้วยความสนิทสนมคุ้นชิน “ไอ้เร” ซึ่งเปรียบเสมือน “น้องชาย” คน

หนึ่ง ด้วยวันก่อนบังเอิญเปิดไทยรัฐทีวีช่อง 32...

เห็นคุณเรหรือไอ้เรของผม นั่งปุจฉา-วิสัชนาอยู่กับ “หลวงพี่

อุเทน” เจ้าอาวาสวัดท่าไม้ ที่พา 2 โยคีไฮโซออกธุดงค์ป่าอยู่ในขณะ

นี้นั่นแหละ!

ก็..ให้แปลกใจเล็กน้อย เพราะปกติรายการไทยรัฐทอล์กของ

คุณเรนั้น จากที่ดูบ้างตามแต่โอกาสอำานวย จะออนแอร์ทุกวัน

เสาร์ ประมาณ 4 ทุ่มกว่า.. 

แต่นี่มาโผล่เอากลางวันแสกๆ ซึ่งให้คิดเป็นอื่นไปไม่ได้ ต้อง

บอกว่าเป็นที่รู้กันในหมู่คนทำางานทีวี ถ้าเรตติ้งไม่ดี เขาจะไม่เอามา

รีรันให้เสียเวลา เพราะทีวีแต่ละนาทีมันเป็นเงินเป็นทอง

นี่..แสดงว่าไอ้เรน้องผมมันก้าวไปอีกขั้น และน่าจะเป็นขั้นที่

เรียกว่า “ประสบความสำาเร็จ” แล้วในฐานะคนสัมภาษณ์-พิธีกร 

พูดไปแล้ว ผมเคยคุยเล่นคุยหัวกับเขาเมื่อหลายปีก่อนว่า วัน

หนึ่ง (มึง) คุณเรจะไปไกลมากกว่าจุดที่ยืนอยู่ ด้วยลักษณะโหงวเฮ้ง 

และความรู้-ความสามารถ-ลูกขยันเป็นเรื่องหลัก 

การมองประเด็น การพูดจาฉะฉาน มีอารมณ์ขันติดกวนประ

สาทนิดๆ หรือถ้าจะพูดแบบภาษาชาวบ้าน ก็เรียกว่า “กวนตีน” 

ประสบการณ์ผมบอกกับเขาแบบนั้น

และเมื่อวันนี้เขามาไกลได้ถึงจุดนี้จริงๆ ผมก็อดที่จะชื่นชม-

ยินดี-ดีใจกับน้องชายคนนี้ ไม่ได้ จะว่าเชียร์น้องก็ไม่เถียงล่ะ!

เออ..พูดถึงเรตติ้งทีวี ก็ขออธิบายตามที่พอจะรู้-เข้าใจ ว่า

เขาได้แบ่งเป็น 3 แกนหลักๆ ได้แก่ 1.BKK15+ 2.URBAN15+ 3.

RURAL15+

เมื่อได้เรตติ้งแต่ละแกนมาก็มาเฉลี่ยเป็น All ว่าได้เท่าไหร่  

นั่นคือเรตติ้งเทปนั้นๆ ของรายการในสัปดาห์ 

จะเห็นว่าเรตติ้งของไทยรัฐทอล์กดีในระดับที่น่าพอใจ พีก

ภาพรวมเฉลี่ย 3 แกนที่ว่าดีสุดราว 0.5 อะไรแถวๆ นั้น (ได้ยินมาว่า

บางแขกรับเชิญกลุ่ม URBAN15+ สูงเกือบ 1.0) 

ถามว่าเยอะไหม สำาหรับรายการท่ีเพ่ิงออนแอร์ได้เดือนกว่าๆ 

แค่นี้เจ้าของสถานี-พิธีกรก็น่าจะนอนไป-ยิ้มไปได้แล้ว

ถามว่าไทยรัฐทอล์กทั้งในออนไลน์และทีวีน่าดูยังไง เอาตาม

ความรู้สึกผม จุดเด่น-จุดแข็งก็เห็นจะเป็นคำาถามที่เป็นธรรมชาติ ไม่

ซ้ำารายการอื่น

อีกอย่างที่ต้องชมไทยรัฐทอล์กเป็นรายการแนวบันเทิงที่ ไม่

ได้เน้นขายจิ๋ม-นม-ตูด เรื่องใต้สะดือแบบฉาบฉวย แต่เน้นสาระ-

ความบันเทิงที่พอเหมาะพองาม

ประกอบด้วยคุณสมบัติดังท่ีได้กล่าวของพิธีกร ทำาให้การสนทนา

กับแขกรับเชิญมีอรรถรส มีลูกล่อลูกชน บางทีก็ปน “ลูกกวน” สอด

แทรกเข้าไปบ้างพอเป็นสีสัน!

ก็..เหมือนอย่างท่ีหมอช้างได้เอ่ยปากชมว่าคุณเรเป็นพิธีกรหน้า

ใหม่ที่น่าจับตา หรืออย่างคุณหนุ่ม กรรชัย ก็เคยได้ยินออกปากชม

กระท่ังพิธีกรระดับตำานานอย่างเส่ียต๋อย ไตรภพ ก็ยังปรารถนา

ดี เป่าตูดให้เขาทำารายการทีวีไปเลย อย่าทำาอยู่แค่รายการในออนไลน์

ถึงตอนน้ี ผมไม่สงสัยแล้วล่ะว่าทำาไมดาราหรือคนดังถึงไปออก

รายการ และตอบในทุกคำาถามท่ีคุณเรต้องการอย่างเต็มอกเต็มใจ จะ

มีให้สงสัยก็แต่เพียง..

พัฒนาตัวเอง ขึ้นชั้นพิธีกรที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว แบบไม่

จำาเป็นต้องลอกใครอย่างนี้แล้ว..

ค่าตัวยังเท่าเดิม หรือเพิ่มขึ้นบ้างรึยังล่ะ..ไอ้ (เร) น้อง?.

ไทยรัฐทอล์ก

ไ
นที่ 21 มี.ค.             

2565 มหา 

วิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคล

ธัญบุรี จัดพิธีพระราช             

ทานปรญิญาแกผู่ส้ำาเรจ็

การศึกษาประจำาปีการ

ศึกษา 2563 โดยมี

บุคคลที่มีชื่อเสียงได้รับ

พระราชทานปริญญา

กิตติมศักดิ์จากสมเด็จ

พระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยาม

บรมราชกุมารี อาทิ 

เบิร์ด-ธงไชย แมค 

อินไตย์ ศิลปินแกรม

มี่ เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาศึกษาศาสตร

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

(ดนตรีคีตศิลป์สากล

ศึกษา), ฉัตรชัย 

พรหมเลิศ อดีตปลัด

กระทรวงมหาดไทย 

เข้ารับพระราชทาน

ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ (สถาปัตยกรรม) ณ หอประชุมราช

มงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เปิดเผยว่า “นับ

เป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติสูงสุดใน

ชีวิตอีกครั้ง ที่ได้รับปริญญาศึกษาศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา) 

ขอขอบคุณนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

สภาฯ อธิการบดี คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้เกี่ยวข้องทุก

ท่านที่มีส่วนส่งเสริม สนับสนุนและเห็นคุณค่า

จากผลงานที่ได้ทำามาในการเป็นศิลปินนักร้องของ

เบิร์ด

เบิร์ดขอมอบปริญญาใบนี้ให้เป็นของขวัญ

แห่งความภาคภูมิใจแก่ทุกคน ขอบคุณทุกโอกาส

ในการมีส่วนร่วม

เกี่ยวกับงานใน

ชีวิตที่ผ่านมา 

รวมถึงคอนเสิร์ต

แบบเบิร์ดเบิร์ด 

ซึ่งเป็นงานที่

เบิร์ดมีโอกาส

ได้เล่นได้

ร้องอะไร

ที่เป็นไทย        

เพราะเบิร์ด

เป็นคนชอบ

อะไรที่มีความเป็นไทย ต้องขอขอบคุณมหา 

วิทยาลัยท่ีให้เกียรติเบิร์ด ขอบคุณแฟนเพลงทุกคนท่ี

ช่วยกันดูแลเบิร์ดมาจนถึงวันน้ี ทำาให้ในใจของเบิร์ด 

มันมีแรง มีพลังท่ีจะทำาดีและทำาให้ทุกคนมีความสุข

ต่อๆ ไป ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนทำาให้เบิร์ด

ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้”

ภายในงานยังมีช่อดอกไม้ร่วมแสดงความ

ยินดีจากคุณไพบูลย์ ดำารงชัยธรรม ประธานกรรม 

การบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำากัด (มหาชน), 

คุณบุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กลุ่ม และคุณภาวิต จิตรกร ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร สายธุรกิจ จีเอ็มเอ็ม มิวสิค รวมถึงแฟน

คลับที่มาให้กำาลังใจกับความสำาเร็จในครั้งนี้ เรียก

ว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มแห่ง

ความยินดีกันถ้วนหน้า

โดยก่อนหน้านี้ เบิร์ด ธงไชย ได้เข้าร่วม

ในพิธีการซ้อมรับพระราชทานปริญญา เมื่อวันที่ 

17 มีนาคมที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ยังได้ โพสต์ภาพ

ตนเองสวมชุดครุยขณะกำาลังซ้อมรับปริญญาลงใน

อินสตาแกรมส่วนตัว และระบุข้อความว่า “กราบ

ขอบพระคุณทางสภามหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี 

คณาจารย์ทุกๆ ท่านที่มอบเกียรติที่ยิ่งใหญ่ให้กับ

เบิร์ด นักร้องตัวน่อย สิได้เป็นดอกเตอร์แล้วเด้อ 

วั

ลปิน นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์ 

ภายใต้หน้ากากปริศนาและอูคูเลเลคู่ใจ

อย่าง “BoyWithUke” เปิดตัวซิงเกิล

ใหม่ “IDGAF” ร่วมกับ “blackbear” มาพร้อมมิว

สิกวิดีโอที่มีการเล่าเรื่องราวต่อเนื่องมาจากมิว       

สิกวิดีโอเพลง “Long Drives” ที่ “BoyWithUke” 

ได้พบว่าตัวเองอกหักหลังจากถูกคนที่เขาพบทาง

ออนไลน์เข้าใจผิด

“BoyWithUke” ได้สร้างชื่อเสียงให้กับตัว

เองจากเพลงที่มียอดสตรีมเกือบ 700 ล้านครั้ง

จนถึงปัจจุบัน แค่เพียงสองเพลงที่ปล่อยออกมา

อย่าง “Toxic” และ “Long Drives” โดยอัลบั้มใหม่ 

“Serotonin Dreams” เขายัง

ได้ร่วมงานกับศิลปินอย่าง 

“mxmtoon, Powfu” และ

อีกมากมาย

เมื่อพูดถึงเพลง 

“Toxic” ที่พุ่งกระโดดขึ้น

ไปถึง 15 อันดับแรกของ 

Alternative Radio และ

ตอนนี้อยู่ในอันดับที่ 12 

ของชาร์ต ด้วยสตรีม

ทั่วโลกเกือบ 680 ล้าน

ครั้งจนถึงปัจจุบัน ใน

ขณะเดียวกันการ

แสดงของเขาในซิงเกิล

นี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของ

ซีรีส์ “Genius Open 

Mic” ซึ่งได้กลายเป็น

วิดีโอ Genius ที่มีผู้

ชมสูงสุดเป็นอันดับ

สองของแพลตฟอร์ม

จนถึงปัจจุบันด้วย

จำานวนการดูที่เพิ่ม

ขึ้นเรื่อยๆ กว่า 40 

ล้านครั้ง ยังไม่รวม

การที่เขามีผู้ติดตาม

บน YouTube เกิน

กว่า 1 ล้านคนอย่าง

เป็นทางการ และมีผู้ติดตาม 

TikTok ถึง 4 ล้านคนแล้วเป็นที่เรียบร้อย

“IDGAF” ถือเป็นเพลงแรกจากอัลบั้ม

ใหม่ ของ “BoyWithUke” ในชื่อ “Serotonin 

Dreams” ภายใต้ค่าย Republic Records ซึ่ง 

“BoyWithUke” ยังได้เผยเกี่ยวกับการร่วม

งานกับ “blackbear” ในเพลงนี้ว่า 

“IDGAF เป็นเพลงที่น่าตื่นเต้น

มาก การได้ฟังส่วนต่างๆ ของ

ดนตรีทั้งหมดของเพลงที่

ผสมผสานเข้าด้วยกันเป็น

สิ่งที่สนุกมาก และยิ่งไป

กว่านั้นผมได้ทำางานร่วมกับ

ศิลปินที่มีความสามารถอย่าง 

blackbear และผมตื่นเต้น

มากที่ได้แสดงให้คนอื่นเห็น

ว่าผมสามารถทำาอะไรได้บ้าง”

นอกจากนี้ “Long 

Drives” ไม่แสดงสัญญาณ

ของการหยุดหรือชะลอตัว       

เพราะสตรมีมิง่ยงัคงรนัตอ่ไป

เรื่อยๆ ปัจจุบันมียอดสตรีม  

ทั่วโลกเกือบ 30 ล้านครั้ง แถมยังมีจำานวนการดู 

YouTube ใน Music Video มากกว่า 14 ล้านครั้ง

อีกด้วย “Ones To Watch” พูดถึง “BoyWithUke” 

ไว้ว่า “ใบหน้าของเขาซ่อนอยู่หลังหน้ากาก LED 

ปริศนา เราอาจไม่รู้ว่าใครคือ BoyWithUke แต่

สิ่งหนึ่งที่เราทราบแน่ชัดก็คือเขาพร้อมที่จะโด่งดัง

และประสบความสำาเร็จในอนาคตอันใกล้นี้” รวม

ไปถึงสื่ออย่าง “Indie Shuffle” ยังตั้งข้อสังเกตว่า 

“ความเศร้าของเพลงนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริง มัน

ทั้งเซอร์ไพรส์และประทับใจ” และเสริมว่า “Long 

Drives เมื่อได้ฟังจะสัมผัสถึงความเศร้าโศกได้ง่าย 

และสร้างผลกระทบอย่างเต็มที่ในพื้นที่แห่งความ

สุขแบบ alt-pop” อีกด้วย

สำาหรับ “BoyWithUke” คือศิลปินที่ทั้งเขียน

และผลิตเพลงทั้งหมดด้วยตัวเขาเอง เขาได้สร้าง

เพลงในหอพักของเขาบน GarageBand ในขณะ

ที่ซ่อนใบหน้าของเขาจากสาธารณะด้วยหน้ากาก

เรืองแสงอันเป็นเอกลักษณ์ของเขา มองให้ลึกลง

ไปแล้วคุณจะเห็นว่าเขามักจะโพสต์ “minute long 

songs” ที่เขียนขึ้นในหลายๆ ครั้ง เพื่อตอบสนอง

ต่อคำาขอจากแฟนๆ เพลงฮิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขา

จนถึงปัจจุบันถูกเขียนขึ้นหลังจากที่แฟนๆ แสดง

ความคิดเห็นว่า “ได้ โปรดทำาเพลงเกี่ยวกับเพื่อนที่ 

Toxic (เป็นพิษภัย)” และเขาก็ได้ทำาเพลงนี้ขึ้นมา

ซึ่งก็คือเพลง “Toxic” เพลงนี้ ได้บรรยายความรู้สึก

เมื่อคุณได้รู้ว่าเพื่อนทุกคนของคุณเป็นคนที่แย่มาก 

(คนที่ไม่อยู่ในชีวิตคุณแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้น) แต่

มันมีความคิดที่ว่า การอยู่คนเดียวมันจะทำาให้คุณ

รู้สึกแย่ยิ่งกว่าเดิม เพลง “Toxic” ครองชาร์ต 

Spotify Top 10 และ Top 15 ใน Global & 

U.S. Spotify Viral Chart, Top 20 ใน Global 

Spotify Chart และมียอดสตรีมมากกว่า 2 ล้าน

ครั้งต่อวัน.

interthaipost69@gmail.com

ศิ

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

ป๊ากับแม่ของเบิร์ดต้องยิ้มแก้มปริ #วันซ้อมครับ 

#เบิร์ดกราบขอบพระคุณครับ”

เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ เป็นนักร้อง-นัก

แสดง ได้รับการขนานนามว่าเป็นซูเปอร์สตาร์

เมืองไทย แรกเข้าวงการบันเทิงเป็นนักแสดง

สมทบ ต่อมาได้รับบทพระเอก โดยภาพยนตร์ที่

สร้างชื่อเสียงคือเรื่อง ด้วยรักคือรัก ส่วนละครที่

สร้างชื่อเสียงที่สุดคือบทโกโบริ ในละครคู่

กรรม

ด้านวงการเพลงซึ่งเป็นอาชีพ

หลัก เริ่มต้นจากการประกวดร้อง

เพลงของสยามกลการ ต่อมา

เป็นนักร้องในสังกัดจีเอ็ม

เอ็ม แกรมมี่ ซึ่งประสบ

ความสำาเร็จสูงสุดของ

ประเทศไทย มียอด

จำาหน่ายอยู่ในระดับ

แนวหน้าของทวีป

เอเชีย ยอดรวม

กว่า 25 ล้านชุด 

เบิร์ด ธงไชย มี

ผลงานที่สร้างชื่อ

เสียงยาวนานไม่ต่ำา

กว่า 30 ปีในวงการ

บันเทิง มีสตูดิโออัลบั้ม

เดี่ยวที่มียอดจำาหน่ายเกินล้าน

ตลับมากที่สุด 7 ชุด โดยอัลบั้ม

ชุดรับแขกมียอดจำาหน่าย

มากกว่า 5 ล้านชุด สูงที่สุดใน

ประเทศไทย และการแสดง

คอนเสิร์ตของเขามียอดผู้ชม

รวมจากการจำาหน่ายบัตรของ

ต้นสังกัดสูงที่สุด  

จากชื่อเสียงที่ยาวนาน

ทำาให้สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ และสมาคมนัก

ข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยได้ให้ฉายาธงไชยว่า 

ดาวค้างกรุ และป๋าพันปี และส่วนหนึ่งจากการ

สำารวจความนิยมพบว่าเขามีภาพลักษณ์สำาคัญ

คือ ความกตัญญู ความสามารถในการร้องเพลง 

การพัฒนาตนเอง ความสามารถในการให้ความ

บันเทิงแก่ผู้ชม และการเป็นแบบอย่างที่ดี.

‘BoyWithUke’ศิลปินหน้ากากปริศนา

และอูคูเลเลคู่ใจจับมือกับ‘blackbear’

เปิดตัวซิงเกิลใหม่‘IDGAF’พร้อมMV

อีกหนึ่งความสำาเร็จของ‘ป๋าเบิร์ด’

สุดภูมิใจคว้าปริญญาเอกสำาเร็จ
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๔๓๘/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํากัด (มหาชน) โดยนายเฉลิมเกียรติ บุญมาก ผูรับมอบ

อํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง นางสาวธัญทิพย บํารุงพงษอนันท จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคํา

พิพากษา รวมจํานวน ๒๔,๘๕๕,๘๓๔.๗๑ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตอง

ตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยของ

จําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวธัญทิพย บํารุงพงษอนันท จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๙๑๗/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัทบริหารสินทรัพยสาทร จํากัด โดยนายสันชัย แซเบ ผูรับมอบอํานาจชวง โจทก ไดย� นฟอง 

นายวิทูรย พาลี จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๕,๖๕๙,๓๖๖.๑๗ บาท และ

จําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตาม ขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลาย

พุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลม

ละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายวิทูรย พาลี จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๒๔ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่

งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                              

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

พั ฒ น า

โรงภาพยนตร

ใหทันสมัยอยู

ต ล อ ด เ ว ล า 

คราวนี้ สุวัฒน  

ทองรมโพธิ์ ซี

อีโอแหงโรงหนัง

เครือ เอส เอฟ 

จับมือ  บริษัท 

โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด (มหาชน) หรือ 

NT ปรับโฉม เอ็นที เฟสทคลาส ซีเนมา ให

ทันสมัยแถมเพิ่มฟทเจอร ใหมกับแอปพลิ

เคชั่นให้สามารถสั่งป๊อปคอร์นเครื่องดื่มมา

สงถึงที่นังไดแบบไมตองลุกจากที่นั่งใหหนัง

ขาดตอน พรอมเปดใหบริการแลวตั้งแตวันนี้

เปนตนไปเรียกไดวาปรับโฉมครั้งนี้ทั้งทัน

สมัยเอาใจคนรุนใหมทั้งสะดวกสบายขึ้น แต

ยังคงคอนเซ็ปดูหนังหรูหราแบบเฟสทคลาส 

รีบมาทดลองกันไดเลย

การทํารากเทียมถือเปนทางเลือกหนึ่ง

ของการรักษาในกรณีที่สูญเสียฟนธรรมชาติ

ไปและตองการใสฟนเพ� อทดแทน ซึ่ง “ราก

เทียม” หรือ “รากฟนเทียม” คือ รากฟนที่ถูก

สรางขึ้นจากวัสดุไททาเนียม เพ� อทดแทนฟน

ธรรมชาติท่ีสูญเสียไป โดยสวนของตัวรากเทียม

จะยึดอยูกับกระดูกขากรรไกรและมีสวน

ครอบฟนหรือฟนเทียมชนิดถอดได สวมทับ 

ซึ่งจะใชงานไดใกลเคียงฟนธรรมชาติ เพราะ

แรงบดเคี้ยวจะกระจายลงบนกระดูกขา

กรรไกรคลายฟนธรรมชาติ ศูนยทันตกรรม 

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเปนตัวชวยในการ

เสริมบุคลิกภาพและเพิ่มความมั่นใจดวย 

แพ็กเกจทันตกรรมรากเทียม เพ� อใหคุณมี

ความสุขในทุกรอยยิ้ม ตั้งแตวันนี้ – 31 

ธันวาคม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ

นัดหมายลวงหนาไดที่ ศูนยทันตกรรม โทร. 

0-2223-1351 ตอ 3469, 3470

กองส่ ง เ ส ริ ม และประสาน เพื่ อ

ประ โยชนทางวิ ทยาศาสตร วิ จั ยและ

นวัตกรรม (กปว.) สังกัด กระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

ในฐานะหน�วยงานหลักในการสงเสริมและ

สนับสนุนกิจการอุทยานวิทยาศาสตรของ

ประเทศไทย ซึ่งปจจุบันมีเครือขายอุทยาน

วิทยาศาสตรภูมิภาค (Regional Science Park) 

จํานวน 4 แหง ไดแก อุทยานวิทยาศาสตร

ภาคเหนือ อุทยานวิทยาศาสตรภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ อุทยานวิทยาศาสตรภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง และอุทยาน

วิทยาศาสตรภาคใต จัดงาน “Regional 

Science Park Innovation Day 2022” เปด

เวทีเผยแพรความสําเร็จงานวิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมเชิงพาณิชยที่มีศักยภาพ รวมถึง

การเผยแพรภารกิจและบทบาทของอุทยาน

วิทยาศาสตรภูมิภาคใหเปนที่รูจักในวงกวาง 

รวมเปดเคล็ดลับการทําตลาดออนไลนใหปง!  

กับเหลากูรูช� อดังมารวมใหความรู ในหัวขอ 

“ปดการขายขั้นเทพ ดวยคอนเทนตขาย” โดย 

อ.กฤษฎา โรจนโสภณดิษฐ เจาของสถาบัน 

A'O Academy และเพจ Mew Social ใน

วันที่ 22 มีนาคม และ “สรางตัวใหดัง สราง

ตังคจาก TikTok” โดย น.สพ. ธีรพงษ เศรษฐิ

วัฒน (หมอกิม) ในวันที่ 23 มีนาคม พรอม

กิจกรรมลุนรับของรางวัล ชวงเวลานาทีทอง

จากผูประกอบการ และมินิคอนเสิรตจาก

ศิลปน ตลอดการจัดงาน “RSP Innovation 

Day 2022” ในระหวางวันที่ 22–23 มีนาคม  

ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 โซน B เซ็นทรัลพลา

ซา ลาดพราว กรุงเทพฯ โดยผูสนใจสามารถ

ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวและราย

ละเอียดเพ่ิมเติม ไดท่ี https://www.facebook.

com/officepromotetransfer/    

“บีไชน เนเจอรซี” (B Shine NaturC) 

ขนาดพกพาแบบซอง 5 เม็ด แถม 1 เม็ด จัด

โปรโมชั่นพิเศษ แลกซื้อสุดคุม เพียงราคา 35 

บาท จากปกติ ราคา 49 บาท ตั้งแตวันนี้ - 

23 มีนาคม ที่ราน 7-Eleven ทุกสาขา และ 

“บีไชน เนเจอรซี” ขนาดบรรจุ 30 เม็ด แถม

ฟรี 5 เม็ดในขวด ราคา 249 บาท มีจําหน�าย

ที่ 7-Eleven, CJ Express, Family Mart, 

TOPS, รานยาเพรียวใน Big-C, 24 Catalog, 

Catalog Friday และรานขายยาชั้นนํา

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน จัดโปร 

“กิน เที่ยว เปย กับ 10 แอปดัง” รับเครดิต

เงินคืน 3% ตั้งแต 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 

เมื่อสะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรต่อเดือนทุก 

4,000 บาท และมียอดใชจายผานแอปที่รวม

รายการ 2 แอปขึ้นไปตอเดือน ไดแก food-

panda, Grab, Hungry Hub, LINE MAN, 

Robinhood, Shopee Food, Thai smile, 

Traveloka, Trip.com, True Money Wallet 

(จํากัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 480 บาท ตอ

บัญชีบัตรหลักตอเดือน และ 1,440 บาท ตอ

บัญชีบัตรหลักตลอดรายการ) ลงทะเบียน

รวมรายการผานแอป UCHOOSE ครั้งแรก

คร้ังเดียว (ตามเง� อนไขท่ีกําหนด) ขอมูลเพ่ิมเติม 

www.centralthe1card.com/th/promotion/

dining/10apps

โอซีซี กรุป แนะนํา Vicaré One Step 

Bright Oil Free Powder SPF 20 PA++ 

แปงเคกอณูละเอียด เนื้อเนียนบางเบา ดวย

เทคโนโลยี Satin Smooth มีคุณสมบัติชวย

อําพรางริ้วรอย ปกปดจุดดางดําไดเนียนสนิท 

และเผยผิวสวางกระจางใสดวย Super Gold 

Glitter Pearl และ Crystal Bright Powder 

ทั้งยังชวยคุมมัน ติดทนนาน พรอมปกปอง

แสงแดดดวย SPF 20 PA ++ มี 2 เฉดสี 

ในราคาตลับละ 190 บาท ดูขอมูลและสั่งซื้อ

สินคาไดที่ Facebook Fanpage, SHOPEE 

และ LAZADA : BSC HAIR CARE

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ก.ล.ต. ขอเชิญ

รวมชมงานสัมมนาออนไลน แถลงแผน

ยุทธศาสตร ก.ล.ต. 2565 โดยไดรับเกียรติ

จาก อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลัง เปนประธานเปดงานสัมมนา

และปาฐกถาพิเศษหัวขอ “นโยบายพัฒนา

ตลาดทุนไทย กลไกการพลิกฟนเศรษฐกิจ

หลังโควิด-19” พรอมดวย นายพิชิต อัคราทิตย 

ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับหลัก

ทรัพยและตลาดหลักทรัพย ร� นวดี สุวรรณมงคล 

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พรอมรับฟง

การเสวนาหัวขอ “แผนยุทธศาสตร ก.ล.ต. 

กับทิศทางเศรษฐกิจและตลาดทุนป 2565" 

โดยไพบูลย นลินทรางกูร ประธานกรรมการ 

สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ดร.นณริฏ พิศลยบุตร 

นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพ� อการพัฒนา

ประเทศไทย และศุภกฤษฎ บุญสาตร นายก

สมาคมสินทรัพยดิจิทัลไทย ดําเนินรายการ

โดย ศิรัถยา อิศรภักดี ในวันศุกรท่ี 25 มีนาคม 

เวลา 8.45 – 12.00 น. รับชมผาน Face-

book Live ''สํานักงาน กลต." : https://www.

facebook.com/sec.or.th และ Youtube 

"ThaiSEC" : https://www.youtube.com/c/

ThaiSEC 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

นายประพิศ จันทรมา อธิบดีกรมชลประทาน 

เปดเผยวา โครงการอางเก็บน้ําแมอางอัน

เน� องมาจากพระราชดําริ ตั้งอยูที ่บานดง 

ตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง 

เปนอีกหน่ึงโครงการสําคัญของจังหวัดลําปาง 

ที่จะชวยสรางแหลงเก็บกักน้ําใหราษฎรใน

พื้นที่ ซึ่งประสบปญหาการขาดแคลนน้ําเปน

ประจําทุกป ทั้งนี้ กรมชลประทาน ไดดําเนิน

การกอสรางโครงการอางเก็บน้ําแมอางอัน

อางเก็บน้ําแมอางอันเน� องมาจากพระราชดําริ ชวยเพิ่มแหลงเก็บกักได 3.12 ลาน ลบ.ม. 

แกปญหาขาดแคลนน้ํา สรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใหชาวบานแลง จังหวัดลําปาง

เน� องมาจากพระราชดําริ แลวเสร็จเม� อป 

2564 มีลักษณะเปนอางเก็บน้ําขนาดกลาง 

ความจุเก็บกัก 3.12 ลาน ลบ.ม. เปนแหลง

น้ําตนทุนสงไปชวยเหลือพื้นที่การเกษตรใน

ฤดูฝนใหกับฝายแมอางบานดงและฝายแม

อางน้ําลอมไดประมาณ 4,000 ไร สวนในฤดู

แลงชวยเพิ่มพื้นที่การเกษตรไดอีกประมาณ 

2,500 ไร จากเดิมที่ไมสามารถทําการเพาะ

ปลูกได 

นอกจากนี้ ยังใชเปนแหลงเก็บกักน้ํา

สําหรับอุปโภคบริโภคในชวงฤดูแลง  ชวย

บรรเทาปญหาภัยแลงและอุทกภัย รวมไปถึง

เปนแหลงเพาะพันธุปลาน้ําจืดแหงใหมให

ราษฎรในพื้นที่ ไดบริโภคและมีรายไดเสริม 

ชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไดอยาง

เปนรูปธรรมและยั่งยืน  

“นับเปนพระมหากรุณาธิคุณ เปน

อยางย่ิงตอพ่ีนองชาวบานแลง ท่ีพระบาทสมเด็จ

เอ็ม บี เค ตอนรับคาเฟ อเมซอน (Café Amazon) เปดจุดนัดพบคนรักกาแฟแหงใหม  

ที่คอนโด ควินน สุขุมวิท 101       สมพล ตรีภพนารถ กรรมการผูจัดการธุรกิจศูนยการคา 

บริษัท เอ็ม บี เค พรอมดวย เปลงศักดิ์ ศรีบัว ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบริหารโครงการ 1 

บริษัท เอ็ม บี เค เรียล เอสเตท ผูบริหารโครงการควินน สุขุมวิท 101 รวมแสดงความยินดี

แก กีระศักดิ์ มาตรินทร เจาหนาที่วิเคราะหและวางแผนสวนพัฒนาเครือขายคาเฟอเมซอน 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก เน� องในโอกาสรานคาเฟ อเมซอน (Café Amazon) เปด

สาขาใหม ที่คอนโด ควินน สุขุมวิท 101

ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

(อว.) พรอมดวยศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล 

ประธานอนุกรรมการฯ รวมดวยคณะอนุ

กรรมการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

รศ.ดร.รัฐชาติ มงคลนาวิน ศ.ดร.ศันสนีย 

ไชยโรจน และพันธุเพ่ิมศักด์ิ อารุณี ผูเช่ียวชาญ

เฉพาะดานพัฒนาทรัพยากรบุคคล หัวหนา

กลุมภารกิจบริหารยุทธศาสตร สํานักปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

(สป.อว.) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร กรุงเทพ 

กระทรวง อว. เดินหนาการขับเคล� อน

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 

University) ตามกลุมยุทธศาสตร 5 กลุม เพ� อ

ยกระดับคุณภาพชีวิตประชากรใหมีคุณภาพ 

งาน Fresh From Farm 2022: สายรุงแหงรักจากหุบเขา     ศักดิ์ชัย  คุณานุวัฒนชัยเดช 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปดงาน Fresh From Farm 2022 : สายรุงแหงรักจาก

หุบเขา ยกผลผลิตจากโครงการหลวงมากกวา 200 รายการ เพิ่มชองทางการจําหน�ายสินคา

จากเกษตรกรชาวเขาสูลูกคาโดยตรง โดยมี เพ็ญภัสสร ตงศิริ, วัชรายุธ กัววงศ, เจริญ พิมพขาล, 

โสพิตย ฤทธิศร , ผศ.ดร.เกศินี เกตุพยัคฆ และ กัลยา ดีอ่ํา รวมงาน บริเวณ ชั้น G  ศูนยการคา

เซ็นทรัล เชียงใหม แอรพอรต 

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระราชดําริ 

ใหกอสรางอางเก็บน้ําแมอางฯ สําหรับเปน

แหลงน้ําตนทุนใหกับราษฎรในพื้นที่ ได ใช

ประโยชนในทุกดาน ชวยเสริมสรางความ

มั่นคงดานน้ําใหกับราษฎรในพื้นที่ ไดมีน้ํากิน

น้ําใช และการเกษตรตลอดทั้งปอยาง

ไมขาดแคลน” อธิบดีกรมชลประทาน กลาว

เปนกุญแจสําคัญที่ทําใหเกิดการปฏิรูประบบ

อุดมศึกษา เพ� อใหมหาวิทยาลัยมีความเปนเลิศ 

และยกระดับคุณภาพการศึกษา ในดานตางๆ 

การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน และ

การพัฒนาบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา 

พรอมสนับสนุนการบริหารงานวิจัยและ

นวัตกรรม  รวมถึงการสรางเครือขายความ

รวมมือกับหน�วยงาน/เอกชน/ชุมชนตามกลุม

ยุทธศาสตรและจุดเนน สถาบันอุดมศึกษา 

ในลักษณะจตุรภาคี การรวมกลุมสถาบัน

อุดมศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายหรือ

ทิศทางของประเทศ ซ่ึงในปท่ีผานมาการดําเนิน

โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยแลวเสร็จไป

กวา 50 % และมีมหาวิทยาลัยไดรับการคัด

เลือก 17 มหาวิทยาลัย 15 โครงการ

อว. อัพเดทโครงการการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย

คัดเลือก 17 มหาวิทยาลัย 15 โครงการ ดําเนินงานกวา 50%
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แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 

รวมกับ ธนาคารเพ� อการเกษตรและสหกรณ

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประสานความรวมมือ

ขับเคล� อนโครงการตลาดนําการผลิต ใชรูปแบบ

พันธสัญญาทําขอตกลงซื้อขายมันสําปะหลัง

ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกคา ธ.ก.ส.กําแพงเพชร จํากัด โดยดําเนิน

ธุรกิจรวบรวมและแปรรูปมันเสนสะอาดกับ

สหกรณเครือขายโคนม ซ่ึงตองการวัตถุดิบผลิต

อาหารสัตว และผูประกอบการสงออกมัน

สําปะหลัง โดยมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลง 

(MOU) ซื้อ – ขาย มันเสนสะอาด ปริมาณ 

17,040 ตัน มูลคา 136.795 ลานบาท ณ 

ตลาดกลางการเกษตรสหกรณการเกษตร

เพ� อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส.กําแพงเพชร จํากัด 

ตําบลมหาชัย อําเภอไทรงาม จังหวัดกําแพงเพชร 

โดยการสนับสนุนรวมกันแบบบูรณาการของ

สวนงานที่เกี่ยวของ ภายใตยุทธศาสตรและ

แผนพัฒนาของจังหวัดกําแพงเพชร  การ

พัฒนาศักยภาพสหกรณ ตามนโยบายของ

กรมสงเสริมสหกรณ และแหลงเงินทุนจาก ธ.ก.ส.

นายอัชฌา สุวรรณนิตย รองอธิบดี

กรมสงเสริมสหกรณ นายณรงค ขันติวิริยะกุล 

ผูชวยผูจัดการธนาคารเพ� อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร(ธ.ก.ส.) และนายสุวิทย 

สันตติวงศ ไชย ปลัดจังหวัดกําแพงเพชร 

เปนประธานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลง 

(MOU) ซื้อ – ขาย มันเสนสะอาด ระหวาง

สหกรณผูผลิตและรวบรวมมันสําปะหลังใน

จังหวัดกําแพงเพชรกับเครือขายสหกรณ

โคนม และผูประกอบการเอกชนผูสงออก

มันสําปะหลัง โดยมีนายภูมิ เกลียวศิริกุล 

ผูอํานวยการฝายกิจการ ธ.ก.ส. สาขาภาค

เหนือตอนลาง และนางสาวไพรินทร สุขเล็ก 

สหกรณจังหวัดกําแพงเพชร รวมเปนสักขี

พยานในพิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) 

ซื้อ – ขาย  มันเสนสะอาด พรอมเผยวา กรม

สงเสริมสหกรณ ไดดําเนินการตามนโยบาย

ตลาดนําการผลิตของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ โดยไดประสานความรวมมือกับ ธ.ก.ส. 

กับผูประกอบการภาคเอกชน เพ� อสนับสนุน

การสรางเครือขาย และขยายชองทางการ

ตลาดเพ� อจําหน�ายผลผลิตการเกษตรใหกับ

สหกรณการเกษตรในพื้นที่ตาง ๆ เพ� อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจรวบรวม

และแปรรูปผลผลิตการเกษตรของสถาบัน

เกษตรกรใหมีประสิทธิภาพและสามารถ

สหกรณการเกษตรเพ� อการตลาดลูกคา ธ.ก.ส. กําแพงเพชร จํากัด 

จับมือสหกรณเครือขายโคนม และผูประกอบการสงออกมันสําปะหลัง 

ทําขอตกลงพันธสัญญาซื้อขายมันเสนสะอาด ปริมาณ 17,040 ตัน มูลคา 136.795 ลานบาท

รองรับผลผลิตจากเกษตรกรในพื้นที่ ไดอยาง

ทั่วถึง 

ทั้งนี้ การใชรูปแบบพันธสัญญาเพ� อ

ทําขอตกลงซื้อขายมันสําปะหลังระหวาง

สหกรณกับภาคเอกชนในครั้งนี้ เปนการสง

เสริมการขับเคล� อนการบริหารจัดการสินคา

เกษตรท่ีสําคัญของจังหวัดกําแพงเพชร ภายใต

หลักการตลาดนําการผลิตตามนโยบายของ

รัฐบาล สํานักงานสหกรณจังหวัดกําแพงเพชร 

จึงร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณการเกษตร สาขากําแพงเพชร ประสาน

ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการ

ตลาดนําการผลิตรวมกับผูประกอบการ 

ในรูปแบบพันธสัญญาสถาบันเกษตรกร โดย

จัดใหมีพิธีลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน

ระหว่างสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกคา ธ.ก.ส.กําแพงเพชร จํากัด กับสหกรณ

เครือขายโคนมและผูประกอบการสงออก

มันสําปะหลัง รวมทั้งหมด 9 แหง ไดแก 

บริษัท ทาปโอกา คอรเปอเรชั่น จํากัด ซึ่ง

เปนผูประกอบการสงออกมันสําปะหลัง และ

สหกรณเครือขายโคนมจากจังหวัดสระบุรี 

ลพบุรี ชัยภูมิ เชียงใหม และลําพูน อีก

จํานวน 8 แหง ไดแก สหกรณโคนมมวกเหล็ก 

จํากัด สหกรณ โคนมไทย-เดนมารกมิตรภาพ 

จํากัด สหกรณโคนมไทย-เดนมารกพัฒนานิคม 

จํากัด สหกรณโคนมไทย-เดนมารกสวนมะเด� อ 

จํากัด สหกรณโคนมพัฒนานิคม จํากัด สหกรณ

โคนมลําพูน จํากัด สหกรณ โคนมผาตั้ง จํากัด 

และสหกรณ โคนมเทพสถิต จํากัด ในรูปแบบ

พันธสัญญาหรือคูคา มีมูลคาการ ซื้อ - ขาย 

มันเสนสะอาด จํานวน 17,040 ตัน มูลคา 

136.795 ลานบาท โดยสหกรณ ไดรับการ

สนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ําในการรวบรวม

มันสําปะหลัง จากธนาคารเพ� อการเกษตร

และสหกรณการเกษตร ภายใตยุทธศาสตรท่ี 

5 เพ� อยกระดับขีดความสามารถในการแขงขัน

ใหแกเกษตรกร ผูประกอบการ ธุรกิจเกษตร 

และสถาบันเกษตรกร จากนั้นไดมีพิธีปลอย

คาราวานรถบรรทุกมันสําปะหลัง เพ� อขนสง

มันเสนสะอาด ไปยังคูคาที่ไดทําขอตกลงซื้อ

ขายกันในวันนี้ทันที 

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาด

ลูกคา ธ.ก.ส.กําแพงเพชร จํากัด ตั้งอยูเลขที่ 

290 หมูที่ 8 ตําบลไทรงาม อําเภอไทรงาม 

จังหวัดกําแพงเพชร จดทะเบียนจัดตั้งเม� อวัน

ที่ 13 สิงหาคม 2534  โดยมีวัตถุประสงคใน

การจัดตั้งสหกรณ เพ� อรวมกันซื้อปจจัยการ

ผลิต รวมกันขายผลผลิต โดยมีการดําเนิน

ธุรกิจรวบรวมผลผลิตขาวเปลือกและมัน

สําปะหลังจากสมาชิกและเกษตรกรในพื้นที่

เปนธุรกิจหลัก มีคณะกรรมการดําเนินงาน 

จํานวน 15 คน มีพื้นที่ทําธุรกิจครอบคลุม

ทั้งจังหวัดกําแพงเพชร สมาชิกสวนใหญ

ประกอบอาชีพทําไรมันสําปะหลัง และ ทํานา 

ปจจุบัน ณ ปบัญชี 31 มีนาคม 2564 มี

สมาชิก 83,051 ราย ทุนดําเนินงานทั้งสิ้น 

157,369,106.66 บาท 

ทั้งนี้ ในป 2564 ที่ผานมา สหกรณ

แหงนี้ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก

กรมสงเสริมสหกรณ จํานวน 12.05 ลานบาท 

เพ� อพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจ โดย

นําไปกอสรางโกดังขนาด 2,065 ตารางเมตร 

ทําใหสหกรณมีความพรอมในการขยายและ

เพิ่มธุรกิจเพื่อรองรับผลผลิตการเกษตรได้

เพิ่มมากขึ้น และใชประโยชนจากอุปกรณ

การตลาดที่ ไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก

ภาครัฐใหเกิดประโยชน โดยนําไปรวบรวม

ผลผลิตและแปรรูปผลผลิตการเกษตร เพ� อ

สรางมูลคาเพิ่มและสรางรายไดใหแกสมาชิก 

และเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งในป 2565 สหกรณ

มีแผนรับซื้อขาวเปลือก 23,000 ตัน มูลคา 

150 ลานบาท แผนรับซื้อมันสําปะหลัง 

20,000 ตัน มูลคา 151 ลานบาท

“ดีปา” เปดตัว “ตลาดยิ่งเจริญ” ตลาดตนแบบแหงที่ 6 ในโครงการ Transform ตลาดสด

ยุควิถีใหม (New Normal)      ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร ผูอํานวยการใหญ สํานักงาน

สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีปา พรอมดวย ฉัตรชัย คุณปติลักษณ รองผูอํานวยการ

สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รวมเปดตัวตลาดยิ่งเจริญเปน “ตลาดตนแบบ” แหงที่ 6 

ภายใต โครงการ “Transform ตลาดสดยุควิถีใหม (New Normal)” โดยกิจกรรมตลาดตนแบบ 

เปนกิจกรรมการคัดเลือกตลาดตัวอยางใน 6 จังหวัด ประกอบดวย กรุงเทพฯ นครสวรรค 

ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี และนครปฐม มารวมติดอาวุธคาขายดวยเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเต็มรูปแบบ 

พรอมสงเสริมการใช Local Application ใหกับผูประกอบการในกลุมเปาหมายดังกลาว เพ� อ

สรางโอกาสทางการตลาดบนโลกออนไลน เพิ่มชองทางการจําหน�าย และจัดสงสินคาที่ตอบ

โจทย ไลฟสไตลผูบริโภคยุคดิจิทัล โดยมี กัญจนิดา ตันติสุนทร (ที่ 3 จากขวา) กรรมการ

บริหารตลาดยิ่งเจริญ และ อริย ธรรมวัฒนะ กรรมการบริหารบริษัทในเครือตลาดยิ่งเจริญ 

รวมตอนรับ ณ ตลาดยิ่งเจริญ กรุงเทพฯ

Royal Project Gastronomy Festival 2022 @Siam Paragon     ดร.จรัลธาดา กรรณสูต 

องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง รวมกับ พาสินี ลิ่มอติบูลย และเกตุวลี 

นภาศัพท กรรมการ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเมนท จํากัด จัดงาน “Royal Project 

Gastronomy Festival 2022 @Siam Paragon” ภายใตคอนเซ็ปต “Master Foods for Good 

Health” ภายในงานไดรวบรวมผักผลไมเมืองหนาว พรอมดวยผลิตภัณฑแปรรูปคุณภาพพรีเมียม

จากยอดดอยสูใจกลางเมือง รวมจําหน�าย โดยมี ม.ล.รดีเทพ เทวกุล พัสกร พลบูรณ และพรชนัน 

พัฒนาปญญาสัตย มารวมงาน งานจะจัดไปจนถึงวันที่ 6 มีนาคมนี้ ณ แฟชั่น ฮอลล ชั้น 1 

และกูรเมต มารเก็ต ชั้น G สยามพารากอน

ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ ผูอํานวยการ 

โรงพยาบาลพญาไท นวมินทร โรงพยาบาล

เอกชนขนาดใหญ ในเครือ โรงพยาบาล

พญาไทและเปาโล พรอมดวยคณะแพทย

และผูบริหาร ใหการตอนรับ นิยดา เสนียมโนมัย 

ผูอํานวยการสํานักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานคร 

พื้นที่ 9 เขาเยี่ยมชมโรงพยาบาลพญาไท 

นวมินทร ถึงขั้นตอนการรับบริการและ

มาตรฐานการดูแลผูปวยประกันสังคม โดย 

รพ. พญาไท นวมินทร มีความตั้งใจที่จะดูแล 

พรอมรับผูประกันตนใหไดเขาถึงสิทธิ มีสุขภาพ

ที่ดี คุมคาการรักษาและเหมาะสมที่สุดเทาที่

จะเปนไปได ดวยบริการที่ประทับใจ

ทั้งนี้ รพ. พญาไท นวมินทร ไดเปดให

บริการดูแลรักษาผูปวยดวยประสบการณ

สั่งสมมา 27 ป ใหบริการผูปวยเสมือน

คนในครอบครัว และไดรับความเช� อมั่นและ

ไววางใจจากผูปวยเปนจํานวนมากทั้งชาว

ไทยและชาวตางชาติ โรงพยาบาลฯ ไมได

เพียงมุงหวังความสําเร็จในทางธุรกิจของโรง

พยาบาลเองเทานั้น แตยังมองถึงความเปน

ผูนําในดานคุณภาพและความปลอดภัยของ

ผูปวย เพ� อยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน

การรักษาพยาบาล ตลอดจนความยั่งยืนให

กับระบบสาธารณสุขของไทยอีกดวย

รพ. พญาไท นวมินทร ตอกย้ําความเปนผูนําดานสุขภาพ 

พรอมดูแลผูปวยประกันสังคมอยางทั่วถึง ภายใตคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัย

พระธรรมวิสุทธาจารย ผูทําการแทน

ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณ

สังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร 

ในพระบรมราชูปถัมภ มอบทุนพระสังฆ

ราชูปถัมภ ที่ไดจากการจัดงานเดินวิ่ง “กาว

ดวยธรรม Virtual Run 99,999กาว” ครั้งที่ 

4 ป 2563 และงาน “กาวดวยธรรม MERIT 

RUN กาวไปไหวพระ 9 วัด” ครั้งที่ 5 ป 2564 

โดยมี “ทานจรัญ ภักดีธนากุล” ประธาน

กรรมการกองทุนเพ� อผูปวยและโรงพยาบาล 

ในมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ

สังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรม

ราชูปถัมภ พรอมดวยคุณ ลาวัลย กันชาติ, 

ดร.สุนันทา ลีเลิศพันธ, ดร.ลักขณา ลีละยุทธ

ประทานทุน : รายไดจากการจัดงาน 

“กาวดวยธรรม” ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 รวม 40 ลานบาท

โยธิน, คุณสุนทรี จรรโลงบุตร, คุณแสงจันทร 

อนุรักติพันธุ, คุณวิทูร เลิศพนมวรรณ, 

คุณยุพิน ชัยวิกรัย รวมถึงคณะกรรมการการ

จัดงาน และผูสนับสนุน ฯลฯ เขารวมพิธี 

โดยรายไดทั้งสองป รวมเปนเงิน  

39,502,532.60 บาท (สามสิบเกาลานหา

แสนสองพันหารอยสามสิบสองบาทหกสิบ

สตางค) มอบใหแกโรงพยาบาล ทั้ง 17 แหง  

โดยมีผูอํานวยการโรงพยาบาลทั้ง 17 แหง 

เปนผูแทนรับมอบทุนพระสังฆราชูปถัมภ 

จากกิจกรรมดังกลาว ณ อาคารสภาการศึกษา

มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร 

กรุงเทพมหานคร

มอบรางวัล      พละ สุขเวช ประธานมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ “วิศวจุฬากิตติคุณอาวุโส

ดีเดน” และ “วิศวจุฬาดีเดน” ป 2564  เพ� อยกยองเชิดชูนิสิตเกาและคณาจารยคณะวิศวฯ ที่

ประสบความสําเร็จอยางสูงในหนาที่การงาน มีผลงานโดดเดน สรางประโยชนใหแกองคกร

และประเทศชาติ จัดโดย สมาคมนิสิตเกาวิศวกรรมศาสตรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวม

กับคณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ โรงแรม  ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ฮ่องกงเตรียมผ่อนคลายคุมโควิด

ฮ่องกง • รอยเตอร์รายงานว่าฮ่องกงจะเริ่มผ่อนคลายมาตร 

การคุมโควิด-19 ในเดือนเมษายน รวมถึงยกเลิกห้ามเที่ยวบิน

จาก 9 ประเทศ ลดการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 

และให้โรงเรียนกลับมาเปิดทำาการสอนอีกคร้ัง ความเคลื่อนไหว

ดังกล่าวประกาศออกมาเมื่อวันจันทร์ โดยแคร์รี แลม ผู้บริ 

หารสูงสุดฮ่องกง มีข้ึนหลังจากเจอกระแสตีกลับจากภาคธุรกิจ

และผู้อยู่อาศัยที่เห็นชาติอื่นใช้ชีวิตร่วมกับไวรัสกันแล้ว การ

ห้ามเที่ยวบินจากออสเตรเลีย, อังกฤษ, แคนาดา, ฝรั่งเศส, 

อินเดีย, เนปาล, ปากีสถาน, ฟิลิปปินส์และสหรัฐ จะถูกยกเลิก

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน การกักตัวในโรงแรมสำาหรับผู้เดินทาง

เข้าประเทศลดจาก 14 วัน เหลือ 7 วันหากมีผลตรวจเป็น

ลบ โรงเรียนจะกลับมาเรียนที่โรงเรียนวันที่ 19 เมษายน หรือ

หลังวันหยุดอีสเตอร์ สถานที่สาธารณะรวมถึงสถานที่เล่นกีฬา

จะกลับมาเปิดให้บริการในวันที่ 21 เมษายน

เยอรมนีจ่อเปิดคลังก๊าซรับข้อตกลงกับกาตาร์

โดฮา • เอเอฟพีรายงานว่า โรเบิร์ต ฮาเบ็ก รัฐมนตรีกระทรวง

เศรษฐกิจของเยอรมนี บรรลุข้อตกลงในการเจรจาท่ีกรุงโดฮา

กับประมุขรัฐกาตาร์ และรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเมื่อวัน

อาทิตย์ ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ประเทศต่างๆ ในยุโรป

จำาเป็นต้องหันมาเจรจากับกาตาร์ เนื่องจากต้องหาแอลเอ็น

จีเป็นทางเลือกแทนก๊าซของรัสเซียหลังรัสเซียรุกรานยูเครน 

กาตาร์ยืนกรานจะทำาสัญญาระยะยาวเท่านั้น เนื่องจากต้อง

ใช้เงินลงทุนมหาศาลในการผลิตก๊าซ ปัจจุบันกาตาร์เป็น 1 ใน 

3 ผู้ส่งออกแอลเอ็นจีรายใหญ่ที่สุดของโลก และมีแผนจะเพิ่ม

การผลิตขึ้น 50% ภายในปี 2570 รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน

กาตาร์เผยหลายปีมานี้ การเจรจากับเยอรมนีไม่เคยนำาไปสู่

ข้อตกลงสุดท้าย เนื่องจากขาดความชัดเจนเกี่ยวกับบทบาท

ระยะยาวของก๊าชในส่วนผสมพลังงานของเยอรมนี รวมถึง

โครงสร้างพื้นฐานในการนำาเข้าแอลเอ็นจีที่จำาเป็น แต่ผลจาก

การเจรจาครั้งนี้ เยอรมนียืนยันว่าจะเร่งดำาเนินการอย่างเป็น

รูปธรรม พัฒนาสถานีรับแอลเอ็นจี 2 แห่งในประเทศ

พายุถล่มนิวซีแลนด์ดับ 4 สูญหาย 1

เวลลิงตัน • เอเอฟพีรายงานการเผยของตำารวจนิวซีแลนด์

เมื่อวันจันทร์ว่า จากเหตุพายุรุนแรงท่ีพัดถล่มทำาให้เรือตกปลา

เช่าเหมาลำาลำาหนึ่งล่มที่นอกชายฝั่งห่างไกลของเกาะเหนือ

เมื่อค่ำาวันอาทิตย์ มีผู้จมน้ำาเสียชีวิต 4 ศพ และสูญหาย 1 คน 

และมีผู้รอดชีวิตที่ช่วยขึ้นจากทะเลคลื่นลมแรง 5 คน ขณะ

นี้อาการคงที่ กองทัพนิวซีแลนด์ส่งเครื่องบิน 2 ลำา และเรือ 

1 ลำาออกค้นหาผู้สูญหาย สำานักพยากรณ์อากาศนิวซีแลนด์

รายงานว่าพายุลูกน้ีเคล่ือนตัวไปทางใต้และเข้าถล่มนครโอ๊ก 

แลนด์เมื่อเช้าวันจันทร์ ทำาให้มีปริมาณฝนตกในเมืองนี้ในวัน

เดียว 76.8 มิลลิเมตร เท่ากับปริมาณฝนตกตลอดท้ังเดือนใน

ช่วงเวลาน้ีของปี ถนนหลายสายในโอ๊กแลนด์ต้องปิดการสัญจร

เนื่องจากน้ำาท่วม, โรงเรียนปิดเนื่องจากน้ำาท่วมห้องเรียนและ

หยุดให้บริการเรือข้ามฟากชั่วคราว.

าพนี้คือรถเข็นเด็ก 109 ตัววางเรียงกันกลาง

เมือง Lviv ซึ่งเป็นเมืองหลักทางตะวันตกของ

ยูเครน

สะท้อนถึงโศกนาฏกรรมของสงครามที่เข้าสู่สัปดาห์ที่ 

4 โดยยังไม่มีสัญญาณว่าจะสงบศึกกันได้อย่างไร

รถเข็นทารกที่วางเรียงราย ณ จัตุรัสกลางเมืองของ

ยูเครนแห่งนี้เพื่อต้องการจะฟ้องคนทั้งโลกว่าสงครามไม่

ปรานีแม้กระทั่งเด็กๆ ที่ไร้เดียงสา

“ถ้าคุณฆ่าเด็ก, คุณกำาลังฆ่าอนาคตของประเทศ” คือ

คำาบอกเล่าของคุณแม่ชาวยูเครนคนหนึ่ง

เด็กยูเครนเสียชีวิตตั้งแต่เริ่มสงคราม เมื่อวันที่ 24 

กุมภาพันธ์เป็นต้นมา มียอดเท่าไหร่จริงๆ คงยังไม่มีตัวเลข

ทางการยืนยันได้

เพราะทุกวันนี้คนที่ทำางานด้านมนุษยธรรมในยูเครน

ยังไม่สามารถจะเข้าถึงทุกๆ จุดที่มีผู้คนล้มตายและบาดเจ็บ

ได้ท่ามกลางการสู้รบและถล่มทั้งทางบกและอากาศอย่าง

ไม่หยุดยั้ง

แม้จะมีการเจรจากันระหว่างฝ่ายรัสเซียและยูเครน

มาไม่ต่ำากว่า 5 รอบ แต่ก็ยังไม่อาจจะตกลงที่จะหยุดยิง

ชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวกับสงครามได้อพยพ

หลบหนีจากสมรภูมิรบได้

ที่แน่ๆ ก็คือมีการถล่มโรงพยาบาลแม่และเด็ก และ

โรงละครที่ทำาให้มีเด็ก, ผู้หญิงและคนแก่หลบซ่อนอยู่โดยที่

ฝ่ายรัสเซียอ้างว่าไม่ใช่เป็นการทิ้งระเบิดของตน

แต่ไม่มีใครสามารถจะเข้าไปสอบสวนได้ว่าใครคือ             

ผู้ก่อ “อาชญากรรมสงคราม” ที่โหดเหี้ยมเช่นนี้เพื่อหาผู้รับ 

ผิดชอบที่จะต้องได้รับการลงโทษตามกฎหมายระหว่างประ                                                                       

เทศ

ไม่เพียงแต่เด็กที่ต้องกลายเป็นเหยื่อของสงครามเท่านั้น 

ถึงวันนี้มีชาวยูเครนไม่น้อยกว่า 3.3 ล้านคน ที่พากันลี้ภัยหนี

ตายไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยที่ไม่รู้ชะตากรรมของคนที่ถูก

ทิ้งอยู่ข้างหลังอีกหลายสิบล้านคน

ซากปรักหักพังของตึกรามบ้านช่องในเมืองใหญ่ๆ ของ

ยูเครนที่เราเห็นผ่านสื่อ

ทุกสำานักนั้นเป็นการ

ยืนยันว่าสงครามครั้ง

นี้จะทำาลายล้างยูเครน

ที่สาหัสที่สุดตั้งแต่

สงครามโลกครั้งที่ 2 

เป็นต้นมา

คราวนั้นผู้รุกราน

คือนาซีเยอรมัน วันนี้ผู้

ก่อเหตุคือรัสเซีย

ไม่ว่าคุณจะเห็น

ว่าใครเป็นฝ่ายถูกหรือ

ฝ่ายผิดในสงครามครั้ง

นี้ ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็

คือ มีการสังหารทำาลาย

ล้างประชาชนที่ไม่ได้

เกี่ยวข้องกับความขัด

แย้งแต่อย่างใด

ย้อนกลับไปเมื่อ 80 ปีก่อน ยูเครนก็เป็นเป้าการทำาลาย

ล้างที่หนักหน่วงรุนแรงที่สุดเช่นกัน

เหตุเกิดที่หุบเขา Babyn Yar นอกเมือง Kyiv ครั้งนั้น

พลเรือน 33,771 คน ถูกสังหารหมู่เมื่อวันที่ 29 และ 30 

กันยายนในปี 1941

วันที่ 19 กันยายน 

1941 ประมาณ 3 เดือน

หลังจากกองทหารนาซี

เยอรมันบุกเข้าสหภาพ

โซเวียตก็ได้ยาตราทัพเข้า

กรุงเคียฟ เมืองหลวงของ

ยูเครน ซ่ึงขณะน้ันเป็นส่วน

หนึ่งของสหภาพโซเวียต

หลังจากนั้นไม่กี่วัน 

นักรบยูเครนที่พยายามจะ

ต้านการรุกรานได้ระเบิด

อาคารหลายหลัง ณ 

ใจกลางเมืองที่ผู้ยึดครองได้

อาศัยอยู่ 

พวกนาซีใช้

เหตุการณ์นั้นเป็นข้ออ้าง

ในการเปิดปฏิบัติการ

สังหารหมู่ 

วิธีการอันชั่วร้ายนั้น

มาในรูปแบบของการแจก

จ่ายแผ่นพับไปทั่วเมือง 

ซึ่งมีประชากรมากกว่า 1 

ล้านคน 

ในประกาศนั้นสั่ง

ให้ชาวยิวไปปรากฏตัวที่สี่

แยกในเขตชานเมืองของ

เคียฟ เวลา 08.00 น. ของ

วันที่ 29 กันยายน 1941

โดยมีคำาสั่งว่าชาวยิว

ทุกคนจะต้องนำาเงินและ

เสื้อผ้าที่อบอุ่นมาด้วย ใครไม่ยอมปรากฏตัวจะถูกยิง

จากนั้นประชาชนก็ได้รับคำาสั่งให้ถอดเสื้อผ้าออก 

และทหารนาซีเยอรมันก็ผลักชาวยิวที่มารวมตัวกันนั้นไปที่

ขอบหุบเขา หลังจากนั้นก็ถูกระดมยิงด้วยห่ากระสุน

ทหารนาซีใช้วิธีเปิดเพลงเสียงดังและเครื่องบินที่บินวน

อยู่เหนือศีรษะเพื่อกลบเสียงปืนและเสียงกรีดร้องจากความ

เจ็บปวดรวดร้าว

แค่ช่วง 2 วัน กว่า 33,000 คนถูกสังหารโหดโดยกลุ่ม

สังหารนาซี เป็นเหตุการณ์สังหารหมู่ครั้งเลวร้ายที่สุดของชาว

ยิวในช่วงการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในสงครามโลกครั้งที่ 2

การสังหารหมู่ครั้งนั้นนำาโดยนายทหารชื่อ พอล 

โบลเบล ซึ่งมีส่วนโยงใยกับปฏิบัติการป่าเถื่อนและโหดร้าย

ที่คล้ายคลึงกันในจุดอื่นๆ ของยูเครน

เขาถูกตัดสินลงโทษและถูกประหารชีวิตในการ

พิจารณาคดีของนูเรมเบิร์กในเวลาต่อมา

สำาหรับคนยูเครนแล้ว ทุกสงครามคือการ “ฆ่าล้าง

เผ่าพันธุ์” ไม่ว่าผู้รุกรานจะมาจากทิศตะวันออก, ตะวันตก, 

หรือด้วยข้ออ้างทางการเมืองใดๆ ก็ตาม.

ภ

เครื่องโบอิ้งจีนตกพร้อม132ชีวิต
ปักกิ่ง • เครื่องบินโดยสารโบอิ้ง 737 ของสายการบินไชนาอีส

เทิร์น ตกบนภูเขาในมณฑลกว่างซี ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน

เมื่อวันจันทร์ และทำาให้เกิดไฟไหม้ภูเขาลูกนี้ บนเครื่องมีผู้ โดยสาร

และลูกเรือ 132 ชีวิต

รายงานของเอเอฟพีเม่ือ                                              

วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 

อ้างจากข่าวของสถานีโทรทัศน์

ซีซีทีวีของทางการจีนว่า สำานัก                                            

งานจัดการเหตุฉุกเฉินของมณ                       

ฑลกว่างซีแจ้งว่าเครื่องบินโบอ้ิง 

737 ของสายการบินไชนาอีส

เทิร์น มีคนอยู่บนเครื่อง 132 

คน ประสบเหตุตกที่อำาเภอเต็ง  

เมืองอู๋ โจว ในเขตปกครองตน                                               

เองกว่างซี และก่อให้เกิดไฟไหม้                                                       

ภูเขา หน่วยกู้ภัยถูกส่งไปยังจุด

ตกแล้ว ยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับจำา                                                      

นวนผู้เสียชีวิต

เวลาต่อมา องค์การการ

บินพลเรือนของจีน (ซีเอเอซี) 

ยืนยันผ่านแถลงการณ์ที่ เผย

แพร่ทางออนไลน์ว่า เที่ยวบิน

โบอิ้ง 737 จากคุนหมิงไปเมือง

กว่างโจว “ขาดการติดต่อทาง

อากาศเหนือเมืองอู๋ โจว” ในเขต                                               

กว่างซี “ณ เวลานี้ ยืนยันได้

แล้วว่าเที่ยวบินนี้ตก” โดยบน

เครื่องบินมีผู้ โดยสาร 123 คน 

และลูกเรือ 9 คน

สื่อท้องถ่ินของจีนรายงาน                                                

อ้างเจ้าหน้าท่ีของสนามบินว่า 

เท่ียวบินเอ็มยู 5735 ของสาย

การบินไชนาอีสเทิร์น บินจาก

เมืองคุนหมิงเมื่อเวลาประมาณ 

13.00 น. (12.00 น. ตามเวลา

ไทย) แต่เครื่องบินไม่ได้มาถึงจุด

หมายที่เมืองกว่างโจวตามกำา                                                  

หนดเวลา

รอยเตอร์อ้างข้อมูลจาก                                                      

ไฟลต์เรดาร์ 24 ว่า เครื่องบิน                                                         

โบอิ้ง 737-800 ลำานี้มีอายุการ

ใช้งานเพียง 6 ปี เที่ยวบินจาก

คุนหมิงและกว่างโจวเร่ิมเทกออฟ

เวลา 13.11 น. แต่การติดตาม

เส้นทางการบินยุติลงในเวลา 

14.22 น. ท่ีระดับความสูง 3,225 

ฟุต ความเร็ว 376 นอต ตาม

กำาหนดเที่ยวบินนี้จะต้องถึงจุด

หมายในเวลา 15.05 น.

เอเอฟพีรายงานว่า จาก

ข้อมูลของไฟลต์เรดาร์ 24 เครื่อง

บินลำานี้หล่นจากระดับความสูง 

29,100 ฟุต มาที่ระดับความ

สูง 3,255 ฟุต ภายในเวลาแค่ 

3 นาที ก่อนที่ข้อมูลของเที่ยว

บินจะหยุดลง

ชาวบ้านจีนคนหน่ึงเผยกับ

เว็บไซต์ข่าวท้องถ่ินว่า เขาเห็น

เครื่องบินลำาที่ตกนี้ ได้รับความ

เสียหายแตกออกเป็นชิ้นๆ และ

ไฟลุกไหม้ป่าไม้ใกล้กับจุดท่ีเครื่อง

บินตกชนข้างภูเขา

เว็บไซต์ของสายการบินไช

นาอีสเทิร์นเปล่ียนเป็นสีดำาและ

ขาวเมื่อวันจันทร์ และเปิดเบอร์

โทรศัพท์เพื่อให้แจ้งขอความช่วย

เหลือฉุกเฉิน

สถานีโทรทัศน์ซีซีทีวีของ

ทางการจีน รายงานคำากล่าวของ                                

ประธานาธิบดีสี จ้ินผิง ให้เจ้า

หน้าท่ีทุกฝ่ายเร่งกู้ภัยเหตุเครื่อง

บินตกคร้ังน้ี และสอบสวนสา 

เหตุที่ทำาให้เครื่องบินตกอย่าง

เร็วที่สุด และรู้สึกช็อกที่ทราบ

ข่าวอุบัติเหตุของสายการบินไช                                              

นาอีสเทิร์น เท่ียวบินเอ็มยู 5735

อุตสาหกรรมการบินของ                                    

จีนมีประวัติความปลอดภัยเป็น

อันดับต้นๆ ของโลกในช่วงทศ 

วรรษท่ีผ่านมา ข้อมูลจากเครือ

ข่ายความปลอดภัยการบินเผย

ว่า อุบัติเหตุกับสายการบินของ

จีนที่ทำาให้มีผู้เสียชีวิตจำานวน

มากครั้งล่าสุดเกิดเมื่อปี 2553 

เมื่อเครื่องบินเอมบราเออร์ อี-

190 ของสายการบินเหอหนาน

ตกขณะพยายามลงจอดที่สนาม

บินอี้ชุนในสภาวะทัศนวิสัยต่ำา 

ส่งผลให้มีคนเสียชีวิต 44 คน 

จาก 96 คนบนเที่ยวบินนี้.

สหรัฐฟันธงเมียนมา‘ล้างเผ่าพันธุ์’โรฮีนจา

วอชิงตัน • รัฐบาลประธานา 

ธิบดีโจ ไบเดน เตรียมประกาศ

อย่างเป็นทางการว่า ความรุน 

แรงท่ีกองทัพเมียนมากระทำา

ต่อชนกลุ่มน้อยชาวโรฮีนจาถือ

เป็นการ “ล้างเผ่าพันธ์ุ” คาดจะนำา

ไปสู่การคว่ำาบาตรและตัดความ

ช่วยเหลือเพิ่มเติม

เอเอฟพีรายงานเม่ือวัน

จันทร์ท่ี 21 มีนาคม 2565 อ้าง

เจ้าหน้าท่ีในรัฐบาลสหรัฐว่า แอน

โทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการต่างประเทศของ

สหรัฐ เตรียมจะประกาศอย่าง

เป็นทางการว่ารัฐบาลของประ 

ธานาธิบดีโจ ไบเดน ตัดสินใจ

จะเรียกการปราบปรามชนกลุ่ม

น้อยชาวโรฮีนจาในเมียนมาว่า

เป็นการล้างเผ่าพันธุ์อย่างเป็น

ทางการ ระหว่างการกล่าวสุนทร 

พจน์ท่ีพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์การฆ่า

ล้างเผ่าพันธุ์ ในกรุงวอชิงตัน

วันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่น

การปราบปรามของกอง

ทัพเมียนมาในรัฐยะไข่ทางภาค

ตะวันตกของประเทศเมื่อปี 2560 

ส่งผลให้ชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิม

โรฮีนจาไม่ต่ำากว่า 730,000 คน 

อพยพหนีข้ามชายแดนเข้าบัง 

กลาเทศ พร้อมกับคำาบอกเล่า

เก่ียวกับการเข่นฆ่า, ข่มขืนหมู่ 

และวางเพลิงชุมชนชาวโรฮีน

จา ปัจจุบันมีชาวโรฮีนจาอาศัย

อยู่ ในค่ายผู้ลี้ภัยที่บังกลาเทศ

ราว 850,000 คน ส่วนที่รัฐยะ

ไข่ยังหลงเหลือชาวโรฮีนจาอีก

ราว 600,000 คน ที่รายงานว่า

เผชิญการกดขี่อย่างกว้างขวาง

ชาวโรฮีนจารายหน่ึงใน

ค่ายพักพิงสำาหรับผู้ไร้ถ่ินฐานใกล้

เมืองซิตตเว เมืองเอกของรัฐยะ                        

ไข่ กล่าวว่า เรื่องน้ีควรทำาต้ังแต่        

ก่อนหน้าน้ี แต่ตนก็เชื่อว่าการ                          

ตัดสินใจของสหรัฐจะเอ้ือกระ 

บวนการพิจารณาคดีสำาหรับชาว                     

โรฮีนจาในศาลยุติธรรมระหว่าง

ประเทศ (ไอซีเจ)

นิวยอร์กไทมส์กล่าวว่า 

การกำาหนดการล้างเผ่าพันธ์ุตาม                     

กฎหมายตามคำานิยามขององค์                                                 

การสหประชาชาติหมายถึง 

การกระทำาท่ีต้ังใจกระทำาเพ่ือทำา 

ลายกลุ่มชาติ, ชาติพันธุ์, เชื้อ                                               

ชาติหรือศาสนา ทั้งหมดหรือ

บางส่วน อาจนำาไปสู่การลงโทษ                                                      

รัฐบาลทหารเมียนมาเพิ่มขึ้น 

เช่น การคว่ำาบาตรและการจำา 

กัดความช่วยเหลือเพิ่มเติม

สหรัฐใช้มาตรการคว่ำา

บาตรพวกผู้นำาทหารเมียนมา

แล้วหลายประการ สืบเนื่องจาก

ข้อกล่าวหาก่ออาชญากรรมต่อ

มนุษยชาติจากการกระทำาทารุณ

โหดร้ายต่อชาวโรฮีนจา และยัง                                              

จำากัดด้านอาวุธเช่นเดียวกับอีก

หลายชาติในโลกตะวันตก มา

ตั้งแต่ก่อนหน้าการก่อรัฐประ 

หาร.

หารือ • ฝ่ายสารนิเทศกองทัพเมียนมาเผยแพร่ภาพของปรัก สุคน ทูตพิเศษด้านเมียนมาของอาเซียนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่าง

ประเทศกัมพูชา ขณะเข้าพบหารือกับพลเอกอาวุโสมิน อ่อง หล่าย ที่กรุงเนปยีดอ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม

เด็กชาวยูเครนต้องตายอีกกี่คน?



รัสเซีย

รองนายกรัฐมนตรี ไอรีนา เวเรชชุ ของยูเครน 

ก็ประกาศอย่างแน่วแน่ว่า ยูเครนไม่ยอมจำานน

หรือวางอาวุธ และรัสเซียควรอนุญาตให้อพยพ

พลเรือนที่ติดอยู่ในเมือง 

การยึดเมืองท่าในภาคตะวันออกเฉียง

ใต้แห่งนี้ จะเป็นสะพานเชื่อมทางบกระหว่าง

กองทัพรัสเซียในไครเมียกับกองกำาลังในภาค

ตะวันตกเฉียงใต้ และดินแดนทางภาคเหนือ

และตะวันออกที่อยู่ในความควบคุมของรัสเซีย 

แต่พวกผู้นำายูเครนยืนกรานว่าจะยืนหยัดต่อ

ต้านผู้รุกราน 

โอเล็กซีย์ เรซนิคอฟ รัฐมนตรีกลาโหม

ยูเครน ย้ำาว่า ผู้พิทักษ์เมืองท่าแห่งนี้มีบทบาท

สำาคัญในการทำาลายแผนของศัตรูและเสริม

การป้องกันของยูเครน “วันนี้มาริอูโปลกำาลัง

ช่วยรักษาเคียฟ, ดนิโปร และโอเดสซา ทุกคน

ต้องเข้าใจสิ่งนี้”

มาโนลิส อันดรูลาคิส กงสุลใหญ่กรีก

ที่เชื่อว่าเป็นนักการทูตยุโรปคนสุดท้ายที่ออก

จากเมืองมาริอูโปล โดยใช้เวลาเดินทาง 4 

วันและกลับถึงกรีซเมื่อวันอาทิตย์ เปิดเผย

ถึงสภาพความย่อยยับของเมืองนี้ โดยระบุว่า 

มาริอูโปลจะถูกรวมไว้ในรายชื่อเมืองที่ โดน

สงครามทำาลายอย่างสิ้นเชิง ในแบบเดียวกับ

เมืองเกร์นิกา, สตาลินกราด, กรอซนืย  และ

อาเลปโป 

กองทัพรัสเซียโจมตีทางอากาศหลาย

เมืองของยูเครนด้วยปืนใหญ่และมิสไซล์อีกเมื่อ

คืนวันอาทิตย์ ที่กรุงเคียฟ  ศูนย์การค้าแห่งหนึ่ง

โดนปืนใหญ่ถล่มพังราบ เจ้าหน้าที่กล่าวว่า มี

คนเสียชีวิตอย่างน้อย 8 คน นายกเทศมนตรี

กรุงเคียฟยังได้ประกาศเคอร์ฟิวรอบใหม่เริ่ม

ตั้งแต่วันจันทร์จนถึงเช้าวันพุธ 

ในภาคเหนือ รัสเซียยิงปืนใหญ่ระเบิด

ถล่มโรงงานผลิตปุ๋ยเคมีซูมีคิมพรอม ใน

แคว้นซูมี ส่งผลให้แอมโนเนียรั่วไหล ดมิโตร 

ซีวิตสกี ผู้ว่าการแคว้นเตือนประชาชนในรัศมี 

2.5 กิโลเมตรจากโรงงาน ให้หลบอยู่ภายใน

เคหสถานจนกระทั่งสถานการณ์ปลอดภัยใน

ช่วงสาย 

ประธานาธิบดีโวโลดิมีร์ เซเลนสกี ของ

ยูเครน กล่าวในวิดีโอชิ้นล่าสุดที่เผยแพร่เมื่อ

คืนวันอาทิตย์ เรียกร้องให้ยุโรปเพิ่มแรงกดดัน

รัสเซียให้มากขึ้นเพื่อยุติการรุกรานยาวนาน

เกือบ 1 เดือนนี้ โดยกล่าวว่า ยุโรปต้องยุติ

การทำาการค้าทั้งหมดกับรัสเซีย ปิดท่าเรือทุก

แห่ง งดส่งออกสินค้าไปยังรัสเซีย และปฏิเสธ

พลังงานจากรัสเซีย 

รัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรี

กลาโหมของอียูมีกำาหนดประชุมกันในวันจันทร์ 

เพื่อหารือเกี่ยวกับการคว่ำาบาตรรัสเซียเพิ่ม

เติม มีรายงานว่า ชาติสมาชิกบางชาติกำาลัง

พยายามผลักดันให้ใช้มาตรการห้ามซื้อน้ำามัน

และก๊าซจากรัสเซีย แต่เยอรมนีปฏิเสธข้อเรียก

ร้องดังกล่าว  โดยเตือนว่าอาจก่อให้เกิดความ

ไม่มั่นคงทางสังคม 

0

6

3

9

14

17

1

7

4

10

15

18

20

2

8

13

5

11

16

19

21

15ภูมิภาค-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ขาว

12

ยังมาไม่หยุดจับอีกแรงงานเถื่อน

เชียงใหม่ • วันที่ 21  มี.ค.65 พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการ

กองกำาลังผาเมือง เผยว่า  เมื่อวันที่ 20 มี.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่

กองร้อยทหารม้าที่ 3 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำาลัง 

ผาเมือง ตรวจพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยเดินเท้าเข้ามาที่บริเวณ บ.ถ้ำา 

ต.แม่งอน อ.ฝาง จึงขอทำาการตรวจค้น สามารถจับกุมผู้ลักลอบเข้า

เมืองโดยผิดกฎหมาย สัญชาติเมียนมา (เชื้อชาติปะหล่อง) จำานวน 

17 ราย เป็นชาย 5 ราย, หญิง 5 ราย พร้อมเด็ก 7 ราย จึงนำา

แรงงานดังกล่าวเข้ามาสอบสวนทำาประวัติและคัดกรองโรคตาม

ขั้นตอน จากการสอบถามทราบว่าทั้งหมดได้เดินทางมาจากเมือง 

เกซี และเมืองจ๊อกแม สหภาพเมียนมา เพื่อเข้ามาหางานทำาในพื้นที่ 

อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สร้างโอกาสหารายได้แก่ครอบครัว โดยยอมเสีย

ค่าใช้จ่ายให้กับผู้นำาพาคนละ 20,000 บาท แม้จะทราบว่าเสี่ยงถูก

จับก็ตาม  ทางหน่วยจึงได้นำาผู้ต้องหาส่ง สภ.ฝาง เพื่อดำาเนินการตาม

กฎหมายต่อไป นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มแรงงานทั้งหมดยังไม่มีความ

เข้าใจเรื่องการผ่อนปรนตาม MOU ตามมติคณะรัฐมนตรี ในเรื่อง

การบริหารจัดการการทำางานของคนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา 

ลาว และเมียนมา) ที่เข้ามาทำางานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย

ความร่วมมือด้านแรงงาน (MOU) ภายใต้บันทึกข้อตกลงว่าด้วย

การจ้างแรงงาน (Agreement) ซึ่งวาระการจ้างงานครบ 4 ปีในปี  

พ.ศ.2565 ให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำางานได้อีกไม่เกิน 

2 ปี นับแต่วันที่การอนุญาตเดิมสิ้นสุด คนเหล่านี้ทราบแต่ว่า เข้า

มาฝั่งไทยจะเป็นโอกาสที่ดีกับชีวิตมากกว่า

โคราชสั่งห้ามลอยอังคารในลำาน้ำามูล

นครราชสีมา • วันที่ 21 มี.ค.2565 นายวิเชียร จันทรโณทัย 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวหลังประชุมเพื่อหารือแก้ไข

ปัญหาป้องกันการนำากระดูกจากการเผาศพมาทิ้งลงในลำาน้ำามูล 

บริเวณพื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ ที่มีชาวบ้านร้องเรียน

มา ว่า ในที่ประชุมได้มีแนวทางในการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

1.ให้เทศบาลตำาบลท่าช้างดำาเนินการทางกฎหมายกับผู้ประกอบ 

ธุรกิจเกี่ยวกับการนำาเถ้ากระดูกผู้ตายมาทิ้งในลำาน้ำามูลตาม 

มาตรา 27 (เหตุรำาคาญเกิดขึ้นในที่หรือทางสาธารณะ) มาตรา 28 

(เหตุรำาคาญเกิดขึ้นในสถานที่เอกชน) อันมีโทษจำาคุกไม่เกินสาม

เดือน หรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ ตาม

มาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และ

ที่แก้ไขเพิ่มเติม 2.ให้เทศบาลตำาบลท่าช้างจัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์

ห้ามนำาเถ้ากระดูกผู้ตายมาทิ้งในลำาน้ำามูล โดยสื่อให้เห็นถึงความ

เดือดร้อนของคนในพื้นที่ 3.ให้ศูนย์ดำารงธรรมจังหวัดมีหนังสือถึง

ผู้ประกอบกิจการให้ทราบถึงมูลเหตุแห่งการกระทำาความผิดตามกฎหมาย 

4.ให้ อ.เฉลิมพระเกียรติจัดชุดเฝ้าระวังการนำาเถ้ากระดูกผู้ตายมา

ทิ้งในลำาน้ำามูล 5.นำากรณีดังกล่าวแจ้งในที่ประชุมกรมการจังหวัด 

นครราชสีมา และ 6.ให้ทุกอำาเภอแจ้งกรณีดังกล่าวในการประชุมกำา

นัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อมิให้มีการนำาเถ้ากระดูกผู้ตายมาทิ้งในลำาน้ำามูล.

รัฐบาลรัสเซียกล่าวเตือนเมื่อวันจันทร์

เช่นกันว่า การห้ามพลังงานของรัสเซียจะส่ง

ผลกระทบอย่างรุนแรงต่อตลาดพลังงานโลก 

และจะส่งผลในทางลบอย่างรุนแรงต่อสมดุล

ด้านพลังงานของยุโรป 

ประเด็นราคาพลังงานและความมั่นคง

ด้านอุปทานจะเป็นประเด็นสำาคัญในการ

ประชุมสุดยอดผู้นำาอียูที่กรุงบรัสเซลส์วัน

พฤหัสบดีนี้ ซึ่งประธานาธิบดีโจ ไบเดน ของ

สหรัฐอเมริกาจะมาร่วมประชุมด้วย รวมถึงการ

ร่วมเวทีประชุมผู้นำานาโตและจี 7 ก่อนที่ไบเดน

จะเดินทางไปเยือนโปแลนด์ต่อในวันศุกร์ 

โปแลนด์เป็นเพื่อนบ้านของยูเครนที่

รับผู้ลี้ภัยจากยูเครนมากกว่า 2 ล้านคน คาด

ว่าไบเดนจะหารือกับประธานาธิบดีอันแชย์ ดู

ดา ของโปแลนด์ เกี่ยวกับการรับมือวิกฤตด้าน

มนุษยธรรมที่นั่น.

แฟนคลับ

ต้องมีสิทธิ์ในการคิดวิเคราะห์คดี หรือช่วย

กันหาหลักฐานข่าวสารที่ประชาชนให้ไปใน

ทางโซเชียล ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง

พิสูจน์ให้ได้ว่าจริงหรือไม่ และต้องไม่ฟ้องร้อง

ดำาเนินคดีกับพลเมืองดีที่ให้ความช่วยเหลือ

ในการให้ข้อมูล และสุดท้ายไม่ต้องการให้ผู้

มีอิทธิพลใช้อำานาจอยู่เหนือกฎหมายอย่างไม่

เป็นธรรม 

ว่าที่ร้อยตรีธนกฤตกล่าวว่า นายสม

ศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ได้เรียกตนเข้าไป

พูดคุยเกี่ยวกับคดีแตงโมแล้ว  พร้อมกำาชับ

ให้ทุกคดีประชาชนต้องเข้าถึงกระบวนการ

ยุติธรรม ยืนยันว่าประชาชนทุกระดับไม่ว่า

จะรวยหรือจน เมื่อได้รับความเดือดร้อนขอ

ให้มั่นใจว่าเราจะไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่าง

แน่นอน อยากให้มั่นใจเรื่องของผู้มีอิทธิพล

ว่าจะไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว เพราะ

เรามีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ส่วนการเรียก

ร้องผ่าพิสูจน์ศพ 11 จุด กระทรวงยุติธรรม

ดำาเนินการตามความต้องการของครอบครัวผู้

ตายทั้งสิ้น ซึ่งผลพิสูจน์ทางคดี เช่น ดีเอ็นเอ, 

สารคัดหลั่ง หรืออื่นๆ ยังต้องรอผลตรวจอีก

สักระยะ หากมีความคืบหน้าจะรีบแจ้งให้

ทราบต่อไป

ที่รัฐสภา นายสมชาย แสวงการ สมาชิก

วุฒิสภา (ส.ว.) ในฐานะประธาน กมธ.สิทธิ

มนุษยชน สิทธิเสรีภาพ และการคุ้มครองผู้

บริโภค วุฒิสภา เป็นประธานในการประชุม

เพื่อพิจารณากรณีที่นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน 

ยื่นหนังสือร้องเรียนขอความเป็นธรรม และ

ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมตรวจสอบการ

ทำางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคดีการ

เสียชีวิตของบุตรสาว โดยมี พญ.คุณหญิงพร

ทิพย์ โรจนสุนันท์ ส.ว. ในฐานะ กมธ.เข้าร่วม

ประชุมด้วย ซึ่งวันนี้เป็นการเชิญหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ข้อมูลต่อ กมธ. ได้แก่ ผู้

บังคับการตำารวจภูธร จ.นนทบุรี, ผู้บังคับการ

ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 สำานักงานพิสูจน์หลัก

ฐานตำารวจ, ผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยา 

โรงพยาบาลตำารวจ, ผู้กำากับการสถานีตำารวจ

ภูธรเมืองนนทบุรี นอกจากนี้ยังมีนายศตวรรษ 

เศรษฐกร หรือเต๊ะ นักร้องและนักแสดงชื่อดัง

เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ โดยระบุว่าเป็นตัวแทน

ของครอบครัว

ภายหลังการประชุมนายสมชายแถลง

ว่า เบื้องต้น กมธ.มีประเด็นที่ฝากไปยังหน่วย

งานต่างๆ โดยเฉพาะการสอบปากคำาเพิ่มเติม

บุคคลทั้ง 5 คน ซึ่ง กมธ.คิดว่ายังไม่ครอบคลุม

เท่าไหร่ ดังนี้ 1.ตนเสนอให้ ใช้เครื่องจับเท็จ  

เพราะคำาให้การขัดกันหลายอย่าง สามารถ

พิสูจน์ ได้ โดยวิธีวิทยาศาสตร์ 2.เรื่องที่ต้อง 

ตรวจพิสูจน์เพิ่มเล็กน้อย คือชุดที่ น.ส.นิดาใส่

ในวันนั้น ซึ่งเป็นชุดว่ายน้ำาแบบวันพีซ ไม่ใช่

ชุดบอดี้สูท เพื่อให้สิ้นข้อสงสัยว่ามีการทำาร้าย

ร่างกายก่อนเสียชีวิตหรือไม่ โดยเฉพาะการ

พิสูจน์คราบเลือด และการเสียชีวิตเกิดขึ้นก่อน

หรือหลังตกเรือ 3.ผ้าคลุมสีขาวที่มีลักษณะทำา 

เป็นกระโปรงได้นั้นหายไป ซึ่งตำารวจยังไม่

ทราบว่าหายไปได้อย่างไร หากใครพบเห็นขอ

ให้นำาส่ง สภ.นนทบุรี 4.ขอให้เจ้าหน้าที่ทำางาน

อย่างรัดกุม ตรงไปตรงมาและรวดเร็ว เพื่อตอบ

ประเด็นในโซเชียลมีเดีย  

นายสมชายกล่าวด้วยว่า ผกก.สภ.เมือง 

นนทบุรียืนยันว่าไม่ได้หนักใจกับคดีนี้ และไม่มี

อิทธิพลใดจะมาสั่งให้เปลี่ยนคดีต่างๆ ได้ โดย

ผู้บังคับบัญชาล้วนให้กำาลังใจและสนับสนุน 

รวมถึงหน่วยพิสูจน์หลักฐานยังยืนยันว่าทำา

ตามหลักวิชาการ และสถาบันนิติเวชก็ยืนยัน

ว่าทำาตามหลักนิติเวช 100% ไม่มีคนไปสั่งซ้าย

สั่งขวาได้

ด้านนายศตวรรษกล่าวว่า ได้เห็นการ

ทำางานของ กมธ.ที่มีความตั้งใจ ซึ่งในมุมของ

ตนคิดว่าคดีนี้ยังมีความซับซ้อนอยู่ เรื่องการ

ชันสูตรนั้นตนเข้าไปร่วมผ่าพิสูจน์ครั้งที่ 2 ซึ่ง

ได้เห็นบาดแผลบางจุดเพิ่มเติม โดยขณะนี้อยู่

ระหว่างขั้นตอนพิสูจน์ว่าคืออะไรบ้าง อย่างไร

ก็ตามสื่อโซเชียลอาจจะไม่ ได้คำาตอบทั้งหมด 

แต่ก็เป็นอีกช่องทางที่ทำาให้เราได้ข้อมูลดีๆ แต่

ขอร้องว่าอย่าทำาอะไรเพื่อความสนุก อย่าตัด

ต่อเพื่อหาชื่อเสียง อย่าทำาอะไรเพียงแค่ต้อง

การยอดไลก์ยอดวิว ไม่เช่นนั้นคนที่ทำางาน 

จะเหนื่อย 

นายประภาศ คงเอียด อธิบดีกรม

ธนารักษ์ เปิดเผยว่า  กรณีมีการร้องเรียนเพื่อ

ขอให้ตรวจสอบการยึดถือ ครอบครองที่ดิน

กว่า 70 ไร่ของ “ธรรมสถาน วิโมกสิวาลัย”  

หรือมูลนิธิชยันโต โพธิ ธรรมรังสี ในพื้นที่  

ม.7 ต.สวนผึ้ง อ.เมืองราชบุรี ว่ามีการบุกรุกที่ดิน

ราชพัสดุหรือไม่นั้น พบว่า ศูนย์ปฏิบัติธรรม 

วิโมกสิวาลัย ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ แปลง

พระราชกฤษฎีกากำาหนดเขตหวงห้ามที่ดินฯ  

พ.ศ.2481 อ.จอมบึง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เนื้อที่

ประมาณ 500,000 ไร่ ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

แปลงหมายเลขทะเบียนที่ รบ.553 ใช้ ใน

ราชการทหาร (กองทัพบก) สำานักงานพระพุทธ

ศาสนาจังหวัดราชบุรีได้รับแจ้งจากศูนย์ปฏิบัติ

ธรรม วิโมกสิวาลัย ว่ามีความประสงค์จะขอ

ใช้ที่ดินราชพัสดุเพื่อสร้างวัด ต่อมาศูนย์ปฏิบัติ 

ธรรมฯ ได้ประสานสำานักงานธนารักษ์พื้นที่

ราชบุรี ว่าไม่ประสงค์ที่จะขอใช้พื้นที่ดังกล่าว

เพื่อสร้างวัด โดยจะเปลี่ยนเป็นขอเช่าที่ดินราช

พัสดุเพื่อทำาเป็นมูลนิธิแทน 

ดังนั้น สำานักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี

จึงได้ประสานแจ้งให้ศูนย์ปฏิบัติธรรม วิโมกสิ

วาลัย ไปดำาเนินการขอยกเลิกการขอใช้พื้นที่

เพื่อสร้างวัดต่อสำานักงานพระพุทธศาสนา

จังหวัดราชบุรี และมายื่นคำาร้องขอเช่าที่ดิน

ราชพัสดุต่อสำานักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี ซึ่ง 

ณ ปัจจุบันยังไม่มีการดำาเนินยื่นคำาร้องขอเช่า

ที่ดินราชพัสดุแต่อย่างใด. 

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๑๓๑/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยนายรักษ จินดาสวัสดิ์ ผูรับมอบอํานาจชวงโจทก ไดย� นฟอง 

นายวิชาญ อินทรประดิษฐ จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๘๔๒,๔๔๔.๔๗ บาท 

และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพย ไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลม

ละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาดและพิพากษาใหเปน

บุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายวิชาญ อินทรประดิษฐ จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ใน

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� อง

นี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๕๒๕๓/๒๕๖๔

 

 ดวย ธนาคารอาคารสงเคราะห โจทก ไดย� นฟอง นางสาวนาถชนก ธิศาเวช ท่ี ๑ นายพันธวิศ ตอรัมย ที่ ๒ 

จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๑,๓๔๐,๓๘๖.๒๐ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพน

ตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐาน ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ 

มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย ของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการ

สงหมายเรียกและสําเนาคําฟอง ใหจําเลยที่ ๑ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นางสาวนาถชนก ธิศาเวช จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา 

ในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนา

คําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙     โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ตราด • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้

รับคลิปขอความช่วยเหลือจาก

นางสาวสาธิกา บุตรวิชา และ 

นางสาวปฏิฐา ทองปั้น ชาวบ้าน

หมู่ 3 ต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด 

โดยได้อัดคลิปถ่ายภาพภายใน

บ้านเลขที่ 187 ที่มีเด็กเล็กหลายคน 

คนชราและคนป่วยติดเตียง และ

สภาพภายในบ้าน ซึ่งมีนางสาวปฏิฐา 

ทองปั้น เป็นผู้รายงาน และนาง

สาวสาธิกา บุตรวิชา เป็นคนถ่าย

ภาพ โดย น.ส.ปฏิฐารายงานว่า 

บ้านเลขที่ 187 ที่เป็นบ้านของตัว

เอง อยากจะร้องเรียนเรื่องความ

เดือดร้อน เนื่องจากบ้านและเพื่อน

ในหมู่บ้าน 13 หลังคาเรือนไม่มี

ไฟฟ้าใช้มานาน 20 ปีแล้ว 

ที่ผ่านมาได้ติดต่อไปทั้งที่ 

อบต.นนทรีย์ และที่อื่นๆ แต่เขา

บอกว่ามีบ้านเรือนไม่มาก ทั้งที่ใน

บ้านมีทั้งเด็กเล็ก คนชรา และผู้

ป่วยติดเตียง เวลากลางคืนต้องจุด

เทียน ระยะหลังมีผู้บริจาคไฟฟ้า

โซลาร์เซลล์มา แต่ก็เก่าและใช้

ไม่ได้ ทุกวันนี้เดือดร้อนมาก จะ

ติดตามข่าวสารบ้านเมือง หรือ

จะติดมุ้ง ติดแอร์ให้พ่อที่ป่วยติด

เตียงก็ทำาไม่ได้ อีกทั้งช่วงนี้อากาศ

ร้อน เราไม่รู้จะทำาอย่างไรแล้ว จึง

ขอความช่วยเหลือให้กระจายข่าว

ในเรื่องนี้ด้วย ซึ่งที่หมู่ 3 คือซอย

หลังโรงเรียนเพียงหลวง 6 มีไฟ

หมดทุกซอย ยกเว้นซอยบ้านตน

อยู่ซอยเดียวที่ไม่มี

ด้านนายคมพัชร ทักษิณ 

นายก อบต.นนทรีย์ เปิดเผยว่า 

บ้านเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จะอยู่

ที่หลังโรงเรียนเพียงหลวง ซึ่งมี

บ้านเรือนไม่มาก เมื่อไปสำารวจ

แล้ว แต่ยังไม่เข้าหลักเกณฑ์จึง

ไม่สามารถดำาเนินการได้ อย่างไร

ก็ตาม หากทางการไฟฟ้าตราด

มีโครงการขยายไฟฟ้าเข้ามาใน

พื้นที่อาจจะดำาเนินการได้. 

ชาวบ้านสุดทน

13หลังคาเรือน

20ปีไม่มีไฟใช้

กรุงเทพฯ • วันที่ 21 มี.ค.65 

พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น. 

พร้อมเจ้าหน้าที่ตำารวจกองกำากับ

การสืบสวน 2 บก.สส.บช.น. 

ร่วมกันแถลงข่าวจับกุมนายก้อง

เกียรติ ฉายแก้ว อายุ 29 ปี และ

นายอนุภาพ มูลสาน อายุ 28 ปี 

พร้อมของกลางยาบ้า 1,600,000 

เม็ด รถยนต์ โตโยต้า ยาริส สี

ดำา ทะเบียน 7 กจ 4139 กทม. 

โทรศัพท์ จำานวน 4 เครื่อง โดย

กล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติด

ให้ โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ใน

ความครอบครองโดยผิดกฎหมาย”

พล.ต.ท.สำาราญเปิดเผย

ว่า จากการที่เจ้าหน้าที่ตำารวจ

ได้ทำาการจับกุมผู้ต้องหาคดียา

เสพติดรายใหญ่หลายคดีในเขต

กรุงเทพฯ และได้สืบสวนขยาย

ผลจนทราบว่ามีกลุ่มลักลอบ

จำาหน่ายยาเสพติดย่านลาดพร้าว 

วังทองหลาง และเขตโชคชัย 

โดยมีพฤติการณ์ ไปรับยาเสพ

ติดย่านชานเมือง จ.ปทุมธานี 

เขต อ.บางบัวทอง และย่าน 

ร่มเกล้า โดยใช้รถยนต์ โตโยต้า 

ยาริส สีดำา ทะเบียน 7 กจ 4139 

กรุงเทพมหานคร และนำายามา

พักไว้ในบ้านในซอยลาดพร้าว 87 

แยก 8 ก่อนที่จะนำาไปแจกจ่าย

ให้กับลูกค้าในพื้นที่ลาดพร้าว 

วังทองหลาง และเขตโชคชัย

กระทั่งวันที่ 19 มี.ค.65 

เวลา 03.00 น. เจ้าหน้าที่ตำารวจ

สืบทราบว่ารถยนต์คันดังกล่าว

เคลื่อนตัวมุ่งหน้า อ.บางบัวทอง 

จ.นนทบุรี ซึ่งเชื่อว่าจะไปรับ

ยาเสพติดอย่างที่เคยทำามาเป็น

ประจำา เจ้าหน้าที่จึงนำากำาลัง

ไปเฝ้าสังเกตการณ์บริเวณลาด 

พร้าว 87 แยก 8 และบริเวณใกล้

เคียง จนกระทั่งเวลาประมาณ 

05.00 น. รถยนต์ได้เข้ามาบริเวณ

กลางซอยลาดพร้าว 87 แยก 8 

เจ้าหน้าที่ ตำารวจจึงเข้าแสดงตัว

ขอตรวจค้นรถพบยาบ้าจึงยึดไว้

เป็นของกลาง

ด้าน พล.ต.ต.นพศิลป์ พูล

สวัสดิ์ ผบก.สส.บช.น. เผยว่า จาก

การตรวจสอบประวัตินายก้อง

เกียรติ มีประวัติต้องหาคดีครอบ

ครองยาเสพติดเพื่อจำาหน่าย 

พื้นที่ สน.โชคชัย ปี 2553 ข้อหา

เสพยาเสพติดเพื่อจำาหน่าย พื้นที่ 

สน.โชคชัย ปี 2556 ข้อหาพา

อาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้านหรือ

ทางสาธารณะฯ พื้นที่ สน.โชคชัย 

12 ม.ค.2565 จากนี้จะนำาตัวส่ง

พนักงานสอบสวน บช.ปส.เพื่อ

ดำาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

จับ2เอเยนต์ยาบ้าของกลาง1.6ล้านเม็ด

พิจิตร • ม็อบบุกยึดวัดหลวงพ่อ

เงินบางคลาน ใส่กุญแจปิดประตู

เข้า-ออก ยืดเยื้อ 70 วัน พร้อม

ประกาศรักษาการเจ้าอาวาสที่

ได้รับแต่งตั้งเป็นฝ่ายตรงข้ามห้าม

เข้าวัด ไม่เว้นแม้แต่ จนท.บังคับ

คดี-ฝ่ายปกครอง-ตำารวจ-อส. 

กว่า 100 คน ที่ถือคำาพิพากษา

บังคับคดีตามคำาพิพากษาของ

ศาลฎีกา ก่อนจะยินยอมให้เข้า

แค่ 10 คน

วันที่ 21 มี.ค.65 ผู้สื่อ

ข่าวรายงานว่า นายสุพจน์ รัตน

รุ่งเรือง รักษาการนายอำาเภอ

โพทะเล, พ.ต.อ.วัชรเกียรติ ศิริ

วิมลฤทธิ์  ผกก.สภ.โพทะเล,  

นางวลัชณัฏฐ์ กุลสิริอิทธิกร 

ผอ.สนง.บังคับคดีจังหวัดพิจิตร, 

นางสาวอนันยา เจียมศรีพงษ์ 

ผอ.สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด

พิจิตร พร้อมด้วยกำาลังฝ่าย

ปกครอง-ตำารวจ-อส. กว่า 100 คน 

ได้ถือคำาพิพากษาบังคับคดีตาม

คำาพิพากษาของศาลฎีกา ที่ให้

จำาเลยที่ 1 คือ พระครูวิสิฐสีลา 

ภรณ์ อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวง

พ่อเงินบางคลาน ส่งมอบสมุด

คุมบัญชีทรัพย์สินรายรับ-ราย

จ่าย, พัสดุเอกสาร, สมุดบัญชีเงิน

ม็อบยึดวัดบางคลานปิดทางเข้า-ออก

ฝากธนาคาร, บัญชีการจำาหน่าย

วัตถุมงคลของวัดหลวงพ่อเงิน

บางคลานให้แก่โจทก์ คือ พระ

ครูพิสุทธิวรากร รักษาการแทน

เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อเงินบาง

คลาน ที่ ได้รับการแต่งตั้งถูก

ต้องตามกฎหมายของคณะสงฆ์ 

และห้ามจำาเลยทั้ง 10 คน ขัด

ขวางการดำาเนินกิจการของวัด

และกิจการคณะสงฆ์ ห้ามเปิดตู้

บริจาคใช้เงินทุกตู้ ห้ามยุ่งเกี่ยว

กับทรัพย์สินของวัดจากรายได้

หรือกิจการภายในของวัด โดย

บังคับคดีได้ไปพร้อมกับตัวแทน

ของโจทก์, ทนายความของโจทก์

แต่ปรากฏว่าเมื่อคณะดัง

กล่าวไปถึงบริเวณประตูทางเข้า

ของวัด มีกลุ่มม็อบกว่า 100 คน 

ทำาการปิดประตูทางเข้า-ออก 

ด้วยการคล้องโซ่และใส่กุญแจ 

แม้ ว่ าจะประกาศห้ ามกลุ่ ม

ม็อบขัดขวาง โดยอ้างรายงาน

กระบวนพิจารณาของศาลฉบับ

ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 ที่ว่า 

ให้ โจทก์หรือผู้แทนโจทก์ ทนาย

โจทก์, จำาเลยที่ 1 หรือผู้แทน

จำาเลยที่ 1, ทนายจำาเลยที่ 1 

และเจ้าหน้าที่ของสำานักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำารวจ 

เจ้าหน้าที่ที่บังคับคดี ร้องขอให้มี

สิทธิเข้าไปในกุฏิอดีตเจ้าอาวาส

ที่จำาวัดอยู่เท่านั้น 

ซึ่งมีการเจรจากันอยู่นาน 

ฝ่ายม็อบที่ยึดวัดบางคลานจึง

ยอมให้ฝ่ายของรักษาการเจ้า

อาวาสเข้าได้แค่ 10 คน เพื่อไป

ตรวจทรัพย์สินตามคำาพิพากษา

บังคับคดีของศาลฎีกา แต่ต้อง

เดินลอดเข้าทางช่องประตูเล็ก 

โดยฝ่ายผู้ชุมนุมไม่ยอมให้เปิด

ประตูใหญ่ แม้ว่าพระครูพิสุทธิ

วรากร รักษาการแทนเจ้าอาวาส

วัด พร้อมด้วยลูกศิษย์และชาว

บ้าน รวมถึงนักท่องเที่ยวจะขับ

รถเข้าไปในวัดทางประตูใหญ่ก็

เข้าไม่ได้ 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่ม

เติมว่า ม็อบกลุ่มนี้ ได้เข้ายึด

วัดหลวงพ่อเงินบางคลานมา

ตั้งแต่วันที่ 12 ม.ค.65 นับจนถึง

วันนี้เกือบ 70 วันแล้ว และยัง

ไม่มีทีท่าว่าจะล่าถอย อีกทั้ง

ฝ่ายปกครอง-ตำารวจก็ไม่มีทีท่า

ว่าจะบังคับใช้กฎหมายหรือ

ดำาเนินคดีอย่างจริงจัง ทั้งที่ผู้

เสียหายคือ รักษาการเจ้าอาวาส

วัดหลวงพ่อเงินบางคลานก็ได้ส่ง

กรรมการของวัดไปแจ้งความที่ 

สภ.โพทะเลแล้ว อีกทั้งวันนี้ก็

เป็นการกระทำาความผิดซึ่งหน้า 

แต่ยังคงลอยนวล ซึ่งพฤติกรรม

ดังกล่าวยาวนานมากว่า 2 เดือน

แล้ว ทำาให้บรรยากาศการ

ท่องเที่ยวของจังหวัดพิจิตรพัง

ย่อยยับไปด้วย.



ของคนที่อยู่นอกเวที คนที่อยู่ในเวทีการเมือง

เขาบอกแล้วว่าไม่มีมิตรแท้ศัตรูถาวร เราขัด

แย้งกันได้ เห็นไม่ตรงกันได้ เดินคนละเส้น

ทางกันได้ แต่ทางส่วนตัวเราไม่ทำาร้ายกัน ไม่

เกลียดกัน การเห็นต่างเป็นสิ่งที่ดีในระบอบ

ประชาธิปไตย 

เมื่อถามย้ำาว่า ปัจจุบันนายทักษิณและ

นายเนวนิไม่ไดม้เีรื่องสว่นตวักนัแลว้ใชห่รอืไม ่

นายอนทุนิกลา่ววา่ กาลเวลา คนกอ็ายมุากขึน้ 

อะไรมากขึน้ แตก่ไ็มม่อีะไรกนั เทา่ทีท่ราบไมม่ี

การพบปะกัน ไม่มีการพูดคุยอะไรกัน  

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ 

และ รมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรค 

ปชป. ปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

การเปิดตัว น.ส.แพทองธาร โดยระบุเพียง

ว่าเป็นเรื่องของพรรคเพื่อไทย ไม่ขอวิจารณ์

หรือให้ความเห็น แต่เห็นว่าเมื่อสถานการณ์

การเมืองงวดเข้ามา ก็เป็นเรื่องธรรมดาที่

ทุกพรรคการเมืองจะเคลื่อนไหวและดำาเนิน

กิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกับ ปชป.ที่เพิ่งไป

ประชมุตวัแทนจงัหวดัภาคเหนอื 71 เขต และ

สมัมนา ส.ส.พรรค  และในชว่งปดิสมยัประชมุ

ยังลงพื้นที่ต่อเนื่อง

แนะย้อนดูอดีตและปัจจุบัน

เมื่อถามวา่ การกลบัมาของคนในครอบ 

ครัวชินวัตร จะทำาให้พรรค พท.กลับมาจัดตั้ง

รัฐบาลได้อีกครั้งหรือไม่  นายจุรินทร์กล่าว

ว่า ขึ้นอยู่กับประชาชน ไม่สามารถตอบแทน

ได้ เพราะอนาคตของทุกพรรคการเมืองขึ้น

อยู่ที่มือประชาชน ถ้าชาวบ้านไม่เลือกก็คัม

แบ็กไม่ได้ ซึ่งไม่ได้พูดถึงแค่ พท. แต่หมายถึง

ทุกพรรคการเมือง จะได้รับเลือกตั้งมากน้อย

แค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับประชาชน และคิดว่า

ประชาชนจะติดตามอดีต ปัจจุบัน และคาด

การณ์อนาคตว่าเป็นอย่างไร เพื่อเป็นปัจจัย

ประกอบการพิจารณา

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรค 

ปชป.กล่าวว่า  การเข้าร่วมกับพรรคการเมือง

ก็เป็นอีกวิถีทางหนึ่งเช่นกัน  หากใครเข้ามา

เพื่อทำางานเพื่อส่วนรวม เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนและประเทศก็เป็นเรื่องที่ดี แต่หาก

เข้ามาเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 

อนาคตก็จะเป็นคำาตอบในทุกการกระทำา ซึ่ง

การเปิดตัว น.ส.แพทองธารก็เป็นสิทธิส่วน

บุคคล และเป็นการดำาเนินกิจกรรมทางการ

เมืองของ  พท. คงไม่ไปก้าวล่วง 

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต ส.ส.นครศรี 

ธรรมราช พรรค ปชป.โพสต์เฟซบุ๊กว่า 

การที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรค 

พท.ประกาศชัดเจนว่า น.ส.แพทองธารเป็น

หัวหน้าครอบครัวเพื่อไทย เป็นการยืนยัน

ความจรงิของพรรค พท.ตอ่สาธารณชนอกีครัง้

หนึ่งว่า น.ส.แพทองธารคือหัวหน้าพรรคตัว

จริง ส่วน นพ.ชลน่านเป็นได้แค่หัวหน้าพรรค

ทางนิตินัย หรือนอมินีเท่านั้น

“การเปิดตัวของคุณแพทองธาร แสดง

ให้เห็นว่าคุณทักษิณและครอบครัวตัดสินใจ

เปิดหน้าชก เทหน้าตัก ใช้ชีวิตของลูกสาวคน

โปรดเปน็เดมิพนัเพื่อสูท้างการเมอืง นา่จะเปน็

สงครามครั้งสุดท้ายของคุณทักษิณ ถ้าหากจะ

มีรัฐบาลแพทองธารขึ้นมาอีก ก็ขออย่าให้เกิด

ประวัติศาสตร์ซ้ำารอย เพราะไม่มีหลักประกัน

ใดวา่การรฐัประหารจะไมเ่กดิขึน้อกี ถา้รฐับาล

แพทองธารยังเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดให้กับนาย

ทักษิณเหมือนกับรัฐบาลยิ่งลักษณ์น้องสาวที่

ผ่านมา ก็จะกลับสู่วังวนเดิมของการเมืองไทย 

ที่คนไทยทุกคนไม่อยากเห็นอีกแล้ว”

ด้าน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม หัวหน้า

พรรคไทยภักดี  ได้ โพสต์เฟซบุ๊กว่า “ระบอบ

ประชาธิปไตย คือระบอบการปกครอง ที่

อำานาจเปน็ของประชาชน โดยประชาชน และ

เพื่อประชาชน แต่ในความเปน็จรงิ ประชาชน

มีส่วนร่วมในคูหาเลือกตั้งเพียง 3 วินาที 

ตั้งแต่การคัดเลือกผู้สมัคร ส.ส. การซื้อตัว 

ส.ส. เป็นอำานาจของนายทุน เมื่อถึงเวลาที่

นายทุนต้องการถอนทุน ต้องการให้พากลับ

บา้น ส.ส.ทกุคนกต็อบสนอง จนนำาไปสูร่ะบอบ

เผดจ็การรฐัสภา เปน็ระบอบทีน่ายทนุโกงชาติ

เปน็ใหญ่ในแผน่ดนิ อยากให้ใครเปน็อะไร  ทำา

ผิดไม่อยากรับผิด ส.ส.จึงไม่ต่างจากสุนุขรับใช้ 

ตามที่นายทุนโกงชาติต้องการ 

ดังน้ันการท่ีมีพรรคการเมืองบางพรรค                                                                  

ทำาลายระบบพรรคการเมือง ซ่ึงถือว่าเป็น

สถาบันท่ีสำาคัญของการปกครองระบอบประ 

ชาธิปไตย นำาไปสู่ระบบครอบครัวของพรรค 

ต้ังหัวหน้าครอบครัวพรรคข้ึนมา โดยให้หัวหน้า

พรรคเป็นแค่นอมินีเดินตาม จึงถือว่าระบอบ

ทุนาธิปไตยเป็นผู้ทำาลายระบอบประชาธิปไตย

อย่างแท้จริง ไม่ต้องไปตามหาประชาธิปไตย 

100% ท่ีไหน เพราะระบอบทุนาธิปไตยของ

พวกท่านคือผู้ทำาลาย” นพ.วรงค์ระบุ 

ดร.เสรี วงษ์มณฑา ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน                                                      

ทิศทางไทย บรรณาธิการบริหารเพื่อวาง

กลยทุธส์ื่อสาร ศบค. โพสตเ์ฟซบุก๊วา่ “น.ส.แพ

ทองธารอ้างว่าจะมาไล่เผด็จการ แต่ไม่มอง

ดูการกระทำาของนายทักษิณเลย ว่าเป็น

เผด็จการ คนในพรรคมีใครกล้าหือ คำาว่า

เผด็จการรัฐสภาก็เกิดจากการกระทำานาย

ทักษิณ และ น.ส.แพทองธาร ว่าที่แคนดิเด

ตนายกฯ กไ็มต่า่งจาก น.ส.ยิง่ลกัษณ ์แบบนี้ ไม่

เรยีกวา่สบืทอดอำานาจแลว้จะใหเ้รยีกวา่อะไร” 

นายอษัฎางค ์ยมนาค นกัวชิาการอสิระ 

โพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำาถามเช่นกันว่า “สืบทอด

อำานาจหรือเปล่า พรรคเพื่อไทยหรือเพื่อใคร 

เป็นพรรคครอบครัว ที่คนในพรรคกลายเป็น

ตัวตลก นี่หรือประชาธิปไตยที่ไขว่คว้า” 

นายนันทิวัฒน์ สามารถ อดีตรองผู้

อำานวยการสำานักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์ว่า 

“ไม่น่าเชื่อว่าพรรคการเมืองจะถูกแปรสภาพ

กลายเป็นครอบครัว เหมือนกับเป็นมรดก

ตกทอดยังไงอย่างนั้น หัวหน้าพรรคกลายเป็น

หลงจู ๊ทีเ่ปน็เพยีงลกูจา้งทีซ่ื่อสตัย ์คอยทำาตาม

คำาสั่งอย่างเดียว คนในพรรคไม่ว่าใหญ่หรือ

เล็กกลายเป็นตัวตลก เต้นแร้งเต้นกา รับบทที่

ถูกถ่ายทอดคำาสั่ง หุ่นชัดๆ” 

ด้านนายธีระชัย แสนแก้ว สมาชิก

พรรค พท.หรืออีโต้อีสาน กล่าวถึงกรณีนาย

เสกสกล อัตถาวงศ์ หรือแรมโบ้อีสาน ผู้ช่วย

รัฐมนตรีประจำานายกรัฐมนตรี ออกมากล่าว

พาดพิง น.ส.แพทองธารให้ระวัง อาจต้อง

เผชิญชะตากรรมแบบพ่อและอาว่า นาย

เสกสกลไม่มีสิทธิ์ที่จะไปห้าม หรือข่มขู่ใครที่

จะเล่นการเมืองว่าจะต้องมีชะตากรรมแบบ

ไหน  นายเสกสกลที่อ้างว่าห่วงใย น.ส.แพ

ทองธาร ควรห่วงลูกพี่ของตัวเองจะดีกว่า 

เพราะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ที่เป็น

นายกรัฐมนตรีอยู่ขณะนี้ ไม่ได้มาจากการ

เลือกตั้งของประชาชน และวันนี้ก็ก่นด่าสาป

แชง่กนัทัง้ประเทศ จะมจีดุจบเหมอืนเผดจ็การ

รุ่นพี่หรือไม่ 

ชัดแจ้งแคนดิเดตนายกฯ

ด้านนายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส. 

อุบลราชธานี และประธาน ส.ส.ภาคอีสาน 

พรรคเพ่ือไทย กล่าวว่า พรรคมีความพร้อม

ในการเลือกต้ัง ผู้สมัครเตรียมไว้ครบหมดแล้ว 

นโยบายมีความพร้อม เป็นนโยบายท่ีพูดได้ 

ทำาได้ แต่ขอยังไม่เปิดเผยเพราะกลัวโดนลอก

การบ้าน ส่วนท่ีถามกันมากว่าแคนดิเดตนายกฯ 

จะเป็นใคร อยากให้ลองสังเกตการจัดกิจกรรม

ของพรรค ท้ังการประชุมใหญ่ท่ี จ.ขอนแก่นเมื่อ

ปีท่ีแล้ว และล่าสุดท่ี จ.อุดรธานี

ขณะเดียวกันยังคงมีความเคลื่อนไหว

ของพรรคตา่งๆ นายคมสนั พนัธุว์ชิาตกิลุ หรอื

ซินแสโจ้ อดีต ส.ก.บางพลัด กทม. สมาชิก

พรรคพลังประชารัฐ พปชร.โพสต์เฟซบุ๊กว่า 

“ตามที่หลายท่านถามไถ่เรื่องการย้ายพรรค 

ขอชี้แจงว่าตนเองและน้องชายจะไปยื่น

หนังสือลาออกจากพรรค พปชร. เพื่อมาช่วย

งาน พล.อ.วชิญ ์เทพหสัดนิ ณ อยธุยา หวัหนา้

พรรคเศรษฐกิจไทย เนื่องจากครอบครัวมี

ความสนิทสนมรักใคร่กันมานาน อีกทั้ง 

พล.อ.วิชญ์เป็นผู้ ใหญ่ที่มีพระคุณ เมตตา

เสมอมา”.

ปชป.ผุด

และผู้อำานวยการศูนย์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

และ ส.ก.ประจำาเขต โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณ                                  

วศิษิฏ ์รองนายกฯ และ รมว.พาณชิย ์ในฐานะ

หัวหน้าพรรค ปชป.กล่าวเปิดงานว่า พรรค 

ปชป.ยุคนี้ถือเป็นยุคหนึ่งที่มีความพร้อม และ

ได้เสนอทางเลือกที่ดีที่สุดให้คนกรุงเทพฯ อีก

ครั้งหนึ่ง ในสถานการณ์ โควิดแต่ว่าที่ผู้สมัคร 

ส.ก.ไมเ่คยทิง้ชาว กทม. ลงพืน้ทีส่ม่ำาเสมอ เรา

นำาถุงน้ำาใจไปแจก จัดศูนย์ประสานเตียง แม้

จนวันนี้ก็ยังไม่เลิกรา นี่คือสิ่งที่พิสูจน์ว่าพรรค

มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อชาว กทม. จุดยืนทางการ

เมืองก็ชัดเจน ปชป.ไม่เคยเขว ไม่เคยซ้ำาเติม

สถานการณ์ประเทศ จนตนมั่นใจว่าเราพิสูจน์

ให้ชาว กทม.เห็นชัดแล้วว่าฝากผีฝากไข้ ฝาก

อนาคตไว้กับพรรคได้

“ทีม ส.ก.ของพรรคเป็นคนคุณภาพ 

เพราะมาจากอดตี ส.ก., ส.ข.และเลอืดใหม ่มา

จากอาชีพที่หลากหลาย ถ้าดูในแง่การศึกษาผู้

สมัครของพรรค จบการศึกษาทั้งปริญญาเอก

และปริญญาโท โดยมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

จบปริญญาโทขึ้นไป จึงพิสูจน์ ได้ว่าพรรค 

ปชป.ได้ส่งทางเลือกที่ดีที่สุดให้คนกรุงเทพฯ 

ส่วนผู้สมัคร ส.ก. ทั้ง 50 เขต ถ้าได้รับเลือก

ตัง้ตอ้งทำาหนา้ทีม่ากกวา่ทีก่ฎหมายกำาหนด แต่

ต้องถูกกฎหมายเท่านั้น และ ส.ก. ของพรรค

จะต้องเป็น ‘ส.ก.พลัส’ เนื่องจากก่อนหน้าได้

ยกเลิก ส.ข.ไปแล้ว ดังนั้น ส.ก.จึงต้องเข้ามา

เตมิเตม็ตรงนี ้เพื่อใหค้นกรงุเทพฯ อุน่ใจ” นาย

จุรินทร์กล่าว 

จากนัน้นายเฉลมิชยั ศรอีอ่น เลขาธกิาร

พรรค ปชป.ได้บรรยายพิเศษ “รวมพลัง ปชป. 

สู่ชัยชนะ” ว่า ตนได้มอบโจทย์ให้นายสุชัชวีร์ 

สุวรรณสวัสดิ์ ว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ว่าจะ

ทำาอย่างไรให้ ปชป.โผล่พรึ่บเดียวทั้ง 50 เขต  

ซึ่งได้มอบหมายให้นายสุชัชวีร์ ไปดูนโยบายที่

เป็นหมัดเด็ด  ซึ่งถ้าสามารถได้เป็นผู้ว่าฯ ต้อง

ทำาได้ทันทีและเป็นของแท้  ส่วนเทคนิคที่จะ

ได้รับชัยชนะไม่มีใครทราบดีเท่าตัวผู้สมัคร 

ส.ก.ของแต่ละเขต 

ด้านนายสุชัชวีร์กล่าวว่า อยากบอก

กับทุกคนว่าที่นี่คือบ้านที่อบอุ่นที่สุด ตนเป็น

วิศวะโยธา บ้านต้องมีเสาเข็ม  ฐานราก เจอ

พายุ แต่ไม่ว่าจะเจอแรงปะทะเพียงใด มั่นใจ

วา่บา้นหลงันีย้งัเปน็ทีพ่ึง่ใหป้ระชาชนไดต้ลอด

ไป ตนเจอแรงปะทะ เกมการเมืองถาโถมทุก

รูปแบบ ถ้าคิดถึงตัวเองไม่ออกมายืนตรงนี้ 

ต่อให้เจอพายุหนักเพียงใด ได้รับความไม่เป็น

ธรรมนานัปการ ก็อยากจะบอกว่าอยู่ในบ้านที่

อบอุน่และมัน่คง ไมม่วีนัทอ้ และยิง่มคีวามมุง่

มั่น มั่นใจเปลี่ยนกรุงเทพฯ ได้แน่ 

“ตลอดสามเดือนลงพื้นที่ครบ 50 เขต                                                           

เดินมาแล้วเกือบล้านก้าว ซึ่งเจอปัญหาจำา   

นวนมาก ดังนั้นถ้าได้เป็นผู้ว่าฯ จะไม่นั่งติด

โต๊ะติดแฟ้มอยู่ที่ศาลาว่าการฯ ซึ่ง กทม.จะ

ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้ ผู้ว่าฯ ต้องไปเหยียบ

กองขยะ  เดินจนเท้าพลิก เข้าใจคลองทุกเส้น 

ถา้เกดิไมรู่ว้า่คคูลองเปน็อยา่งไร มปีญัหาอะไร 

กทม.ก็เหมือนเดิม มีปัญหาซ้ำาซาก ผู้ว่าฯ ของ

พรรคจึงต้องมาพร้อมกับ ส.ก.ที่มีความรู้อย่าง

ลึกซึ้งและรู้จักพื้นที่ จะเป็นผู้ว่าฯ ที่ขยันที่สุด 

มุ่งมั่นที่สุด และจะเอาชนะใจคนกรุงเทพฯ ให้

เลือกผู้ว่าฯ และ ส.ก. ของพรรคแบบยกทีม” 

นายสุชัชวีร์กล่าว 

ขณะที่นายจุรินทร์ ให้สัมภาษณ์ภาย

หลังถึงการวางตัวผู้ทำาหน้าที่ผู้อำานวยการการ

เลือกตั้งผู้ว่าฯ และ ส.ส.ว่า ตนมอบหมายให้

นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรค 

ปชป.ดูแล กทม. พิจารณาว่าควรเป็นใครมา

ทำาหน้าที่นี้  โดยต้องเป็นผู้ที่สามารถเข้าไปขับ

เคลื่อนได้ เพราะคนที่มาเป็น ผอ.การเลือกตั้ง

ก็ต้องมีทีมงาน ซึ่งทีมงานของ ปชป.มีความ

เข้มแข็งอยู่แล้วไม่ต้องห่วง 

เมื่อถามว่า กรณีที่นายจุรินทร์เคยระบุ

วา่จะเชญินายอภสิทิธิ ์เวชชาชวีะ อดตีนายกฯ                              

และอดีตหัวหน้าพรรค มาช่วยในการหาเสียง

สำาหรับการเลือกตั้ง กทม.ครั้งนี้ด้วย นาย                                                                    

จุรินทร์กล่าวว่า นายอภิสิทธิ์บอกว่าจะประ 

สานงานกับนายองอาจ นายอภิสิทธิ์ ได้แจ้ง

มาแล้วว่าสนับสนุนพรรคอยู่แล้ว ส่วนการจะ

มาช่วยหาเสียงอย่างไรนั้น นายองอาจเป็นผู้

ประสานงานกับนายอภิสิทธิ์

ถามถึงกรณีที่ ส.ส.และข้าราชการ

การเมืองทุกตำาแหน่งไม่สามารถไปช่วยหา

เสียงในการเลือกตั้งดังกล่าวได้ นายจุรินทร์

กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นอุปสรรค เพราะตนที่

เป็นหัวหน้าพรรค และรองหัวหน้าพรรคอีก

หลายคนที่มีก็เป็นข้าราชการการเมืองด้วย ไม่

สามารถไปช่วยหาเสียงได้  ซึ่งมาจากความ

พิสดารของกฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี 

2562 การห้ามไม่ให้พรรคการเมืองไปช่วยคน

ที่พรรคส่งลงสมัคร เสมือนเป็นการบีบบังคับ

ให้คนต้องไปลงสมัครในนามอิสระ ซึ่งไม่ได้

ส่งเสริมให้พรรคการเมืองมีความเข้มแข็ง ดัง

นั้นต้องเดินหน้าให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้ต่อ

ไป ซึ่ง ปชป.ได้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายดัง

กล่าวแล้ว แต่ยังค้างอยู่ในวาระของสภาผู้

แทนราษฎร

วันเดียวกัน ฝ่ายประชาสัมพันธ์พรรค

เพื่อไทย (พท.) แจ้งข่าวว่า  24 มีนาคมน้ี พรรค

เพื่อไทยพร้อมเปิดตัวว่าท่ีผู้สมัคร ส.ก. 50 คน 

50  เขต พร้อมนำาเสนอนโยบายเพื่อเรียกคืน

ความม่ังค่ังให้แก่คนกรุงเทพฯ อย่างท่ัวหน้า 

ร่วมด้วยแขกรับเชิญพิเศษมากมาย เนื่องด้วย

พ้ืนท่ีจำากัดจึงต้องจำากัดการเข้างาน ผู้ท่ีสนใจ

สามารถรับชม Live ผ่านเพจพรรคเพื่อไทย ต้ัง 

แต่เวลา 17.00 น.เป็นต้นไป แล้วพบกัน!.

พท.

เพราะขณะนี้เหลือเวลา 1 ปีพอดี  

เมื่อถามวา่ การเปดิตวั น.ส.แพทองธาร

ซึ่งเป็นลูกสาวนายทักษิณ จะทำาให้ได้คะแนน

เยอะหรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า อย่าไปดูแค่

ว่าเป็นลูกสาวนายทักษิณ แต่ต้องมองว่าเขา

เป็นรุ่นใหม่ ความรู้ดี ครอบครัวดี ความตั้งใจ

จะมารบัใชบ้า้นเมอืง ตัง้ใจจะมาเปน็ทางเลอืก

รับใช้ชาติบ้านเมือง คนที่ ได้ประโยชน์มาก

ที่สุดคือประชาชน จะได้มีทางเลือกเยอะ ทุก

คนต้องแข่งขันกัน ขับเคลื่อนนโยบายที่เป็น

ประโยชน์ สุดท้ายผู้ตัดสินใจคือประชาชน 

ถามอีกว่า มองว่า น.ส.แพทองธาร

จะเป็นนายกฯ ได้หรือไม่ นายอนุทินตอบว่า 

อนาคตเป็นได้อยู่แล้ว ใครที่ตั้งใจให้บ้านเมือง

เป็นได้หมด เห็นน้องเขาตั้งแต่ตามคุณพ่อไป

ประชุมนานาชาติ สมัยเขาอายุ 15-16 ปี ส่วน

อนาคตจะร่วมงานกันได้หรือไม่นั้นเอาไว้เป็น

เรื่องของอนาคต  

เมื่อถามว่า มี โอกาสใช่หรือไม่ที่จะ

เกี่ยวดองกันระหว่างครอบครัว ภท.กับ พท. 

นายอนุทินกล่าวติดตลกว่า  ครอบครัวเดียวมี

หลายบ้านไม่ได้ มีหลายบ้านแล้วหัวแตก  ทุก

อย่างจบที่ผลการเลือกตั้ง หากได้เกิน 250 ที่

นั่งเขาก็ตั้งรัฐบาลพรรคเดียว หากเขาได้ 250 

เขาก็เป็นคนกำาหนด ถ้าไม่ถึง 250 แล้วไม่ถึง

เท่าไหร่ ดังนั้นทุกอย่างต้องรอผลการเลือกตั้ง 

สิ่งสำาคัญตอนนี้อย่าไปคิดว่ารวมกับใคร รวม

เมื่อไหร ่แตต่อ้งคดิวา่จะมนีโยบายอะไรทีอ่อก

มาแล้วประชาชนเลือก   

ถามอีกว่า มีคนออกมาเตือน น.ส.แพ

ทองธารว่าจะตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกับ

พ่อและอา อยากเสนอแนะอะไรหรือไม่ นาย

อนุทินกล่าวว่า มุ่งมั่นตั้งใจทำาให้บ้านเมือง

ด้วยเจตนาสุจริต เจตนาทำาคุณประโยชน์

ให้ประชาชนและบ้านเมือง ยิ่งกว่ามีเกราะ

ป้องกัน ประชาชนจะป้องกันคุณเอง    

เมื่อถามว่า การระบุว่าการร่วมมือเป็น

เรื่องของอนาคตนั้น ระหว่างนายทักษิณกับ

นายเนวิน ชิดชอบ  เรื่องที่ค้างคาจบลงแล้ว

ใช่หรือไม่ นายอนุทินกล่าวว่า ไม่ได้มีอะไร ที่

เปน็ขา่วเปน็การวเิคราะหแ์ละประเมนิของสื่อ 
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บริษัท สารสูอนาคต จำกัด เจาของ นายชูเกียรติ ย้ิมประเสริฐ บรรณาธิการผูพิมพผู โฆษณา 1850-1862 ซอยไทยโพสต ถนนเกษมราษฎร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร 0-2240-2612-6, 0-2249-4582-5 ฝายโฆษณา ตอ 218, 302, 307, 311, 339 โทรสาร  0-2249-6810, 0-2249-0299 พิมพท่ี บริษัท เชอร่ี กราฟฟค 1991 จำกัด

ดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด-19 ติดตอกัน                                                                   

มายาวนานกวา 2 ป ประกอบกับมาตรการ Social Distancing                      

เพ� อควบคุมโรค ยอมมีผลกระทบไปถึงการชะงักงันของเศรษฐกิจ                      

การคา การทํางานผลิต และอุตสาหกรรม ธุรกิจทุกภาคสวน รวมถึงสง                    

ผลกระทบตอสุขภาวะ และวิถีการใชชีวิตของทุกคนในสังคม 

ธุรกิจจํานวนมากตองหยุดกิจการ หรือทําไดไมเต็มประสิทธิภาพ 

จนทําใหคนสวนหน่ึงขาดรายไดมาจุนเจือครอบครัว ถึงแมวารัฐบาล

จะมีมาตรการเยียวยาผูขาดรายไดในรูปแบบ “คนไทยไมท้ิงกัน” แต

ก็ยังเกิดความเครียดและปญหาทางสุขภาพจิตตามมา 

ความสุขท่ีเคยมีคอยๆ หดหายไปตามสถานการณ และตาม

สถานภาพของแตละครอบครัว แตละองคกร ...อยางไมตองสงสัย

แตอยางไรก็ตาม ดูเหมือนทามกลางวิกฤตน้ัน มีหลายองคกร 

และหลายครอบครัว ท่ีสรางโอกาสใหชีวิตอยูได อยูเปน กับโควิด-19 

ไดอยางน�าสนใจและน�าศึกษา นํามาเปน “ตนแบบ” เพ� อสรางองค

ความรู หรือถอดบทเรียนนําไปบริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพใน

เม็ดงาน และเสริมคุณภาพชีวิตไดไปในคราวเดียวกัน 

ในงานมอบโลและใบประกาศเกียรติคุณใหแกองคกรตนแบบ

และองคกรท่ีเขารวมโครงการ “สุขสรางได ภายใตสถานการณ                        

โควิด-19” ของโครงการพัฒนาสรางเสริมเติมสุข สูการเปนองคกร

สุขภาวะอยางย่ังยืน ในกลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร สนับสนุนโดย 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ถือเปน                

ขอพิสูจนทราบท่ีชัดเจน

งานดังกลาว เปนการจับมือระหวาง สมาคมเฟอรนิเจอรไทย 

(Thai Furniture Association) กับ สสส. โดยมีผูประกอบการธุรกิจ

เฟอรนิเจอรจํานวน 50 องคกรรวมดวย ซ่ึง นายพงษศักด์ิ ธงรัตนะ 

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนสุขภาวะองคกร สสส. บอกกลาว                        

เลาสิบวา สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 สงผลให                           

ผูประกอบการในไทยตกอยูในสภาวะเศรษฐกิจหยุดนิ่ง หลายบริษัท

จําเปนตองมีวิธีรักษาสถานภาพการจางงานไมใหกระทบกับผู ใช

แรงงาน เพิ่มความพรอมใหองคกรสามารถดํารงอยูได โดยไมจําเปน

ตองลดขนาดหรือปดกิจการ 

สสส.รวมกับสมาคมเฟอรนิเจอรไทย เห็นความสําคัญของ

ปญหาท่ีเกิดข้ึน ไดริเร่ิมโครงการพัฒนาสรางเสริมเติมสุข สูการเปน

องคกรสุขภาวะอยางย่ังยืน ในกลุมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร ต้ังแตป 

2564 มุงสนับสนุนและบูรณาการเพ� อสรางความสุขใหเกิดขึ้นใน                

ที่ทํางาน ภายใตแนวคิดองคกรสุขภาวะ (Happy Workplace) มีกลุม

เปาหมายหลักคือ “คนทํางานในองคกร” ท่ีถือเปนบุคคลสําคัญและ

เปนกําลังหลักขององคกร ครอบครัว ชุมชน และสังคม

“สสส.มุงหวังใหกลุมคนวัยทํางานมีความสุข เพ� อใหความเครียด 

อุบัติเหตุ และโรคท่ีเกิดจากการทํางานลดลง เปนการสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตของคนไทยครบท้ัง 4 ดานคือ สุขภาพกาย ใจ ทัศนคติในการ

ทํางาน และบรรยากาศในการทํางานหรือสังคม ผลการดําเนินงาน

ท่ีผานมา ไดพัฒนาใหเครือขายองคกรสุขภาวะในกลุมอุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอร 50 องคกร ผานการคัดเลือกใหเปนองคกรสุขภาวะ

ตนแบบ 30 องคกร โดยมีองคกรที่สามารถทําหนาที่เปนพี่เลี้ยง

ใหคําแนะนําในการดําเนินงานแกองคกรอ� นๆ 10 องคกร ขณะน้ี 

สสส.ไดเรงรวบรวมองคความรูจากกระบวนการพัฒนาสุขภาวะใน

องคกร เพ� อผลิตเปนชุดความรูท่ีนําไปใชตอยอดขยายผลในองคกร

ภาคสาธารณะและภาคเอกชนท่ัวประเทศใหแลวเสร็จในป 2565” 

นายพงษศักด์ิกลาว

เคร� องมือท่ีใหความสําคัญกับการปฏิสัมพันธระหวางกัน โดย

จัดใหมีการส� อสารผานชองทางในสังคมออนไลน facebook blog,                  

web board ซ่ึงมีความเหมาะสมกับองคกร สถานประกอบการใน

ปจจุบัน เปนการสรางเครือขายพันธมิตรของกลุมองคกรท่ีสนใจ

เขารวมงาน นําไปสูการสรางชุมชนแหงการเรียนรู ชุมชนท่ีมีความ

พรอมท่ีจะเปนนักปฏิบัติ ทํางานดานสรางเสริมสุขภาวะองคกรท่ีจะ

สรางสรรคกิจการท่ีเปนประโยชนรวมกันในอนาคต สรางสรรคการ

เปล่ียนแปลงในสังคม มีการคัดเลือกความรู การจัดกิจกรรมดําเนิน

งานสรางเสริมสุขภาวะองคกรไปประยุกตใชใหเหมาะสม

นายจิรวัฒน ต้ังกิจงามวงศ นายกสมาคมเฟอรนิเจอร ไทย 

เจาของธุรกิจโรงงานเฟอรนิเจอรไมฝงมุก ในฐานะรองกรรมการ 

ผจก. บ.อุตสาหกรรมดีสวัสด์ิ จํากัด ดําเนินธุรกิจเม� ออายุเพียง 20 ป                                                                                     

ท้ังน้ี เพราะบิดาเสียชีวิตอยางกะทันหัน เขาตัดสินใจปรับธุรกิจ                                             

เฟอรนิเจอรเอาตดอรมุงสูงานดีไซน เปนงานดีไซนระดับโลก ถึงวันน้ี                                                                                    

ผานงานมาแลวกวา 20 ป ผลงานของเขาเปน 1 ใน 15 SME                            

ท่ีควารางวัลเถาแกติดดาวจากสถานีโทรทัศนผานดาวเทียมชองเถาแก

ในเครือ ASTV เปนเคร� องการันตีอยางดี ดวยความคิดนอกระบบ                               

ปรับโครงสรางบริษัทใหเล็กลง นําเฟอรนิเจอรเอาตดอรไปจัดแสดง

ในตางประเทศ ประเทศฝร่ังเศส เยอรมนี เดนมารก อิตาลี ไดลูกคา

จากตางประเทศตอเน� องเปนจํานวนมาก 

ในตอนหน่ึงของการบรรยายพิเศษทิศทางธุรกิจหลังโควิด-19 

นายจิรวัฒนกลาววา โครงการฯ เนนการสนับสนุนการดําเนินงาน

ในระดับนโยบาย ดานการสงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในสถาน

ประกอบการ มีการอบรมสรางความรู ความเขาใจเก่ียวกับการดูแล

สุขภาพ และวิธีปองกันตัวเองจากโควิด-19 พรอมผลิตหนากากผา

แจกฟรีแกพนักงาน ครอบครัว และชุมชนรอบขาง รวมถึงเปดพ้ืนท่ี

สําหรับการเรียนรูแนวปฏิบัติและเสริมทักษะชีวิตลดปจจัยเส่ียงอ� นๆ 

ท่ีเปนประโยชน 

การจัดกิจกรรมเพ� อใหพนักงานมีความสุข ตองคํานึงถึงความ

ตองการของพนักงาน พรอมสงเสริมใหพนักงานปรับเปล่ียนพฤติกรรม

และทัศนคติใหได นอกจากน้ียังนําแนวคิด Happy Money จัดกิจกรรม

ชวยลดคาใชจาย เพ่ิมรายไดในครัวเรือนใหแกพนักงาน อาทิ ปลูกฝง

การออม สงเสริมการปลูกผักปลอดภัยเพ� อการบริโภค มีแปลงปลูกผัก

เพ� อรับประทานและจําหน�าย ความปลอดภัยของอาหารท่ีปลอดสารพิษ

สมาคมเฟอรนิเจอร ไทย

ตนแบบ “สุขสรางได”
บนแนวคิด Happy Workplace สสส.

เปนส่ิงสําคัญตอรางกาย ปราศจากโรคภัย                                                 

ไขเจ็บ อบรมชางฝมืองานไม โดยมี                       

ใบประกาศนียบัตรรับรอง ผลจากการ

ดําเนินทําใหพนักงานมีความสุขทุกมิติ 

สงผลตอการพัฒนาผลิตภาพในมิติดาน

คุณภาพ ตนทุน ความปลอดภัยในการ

ทํางาน การสรางขวัญและกําลังใจของ

พนักงาน การจัดการส่ิงแวดลอม และ

จริยธรรมในการทํางาน

ตัวอย่างข้างต้นนับเป็นเคร่ือง

ยืนยันวา เจาของธุรกิจหรือผูนําองคกร

มีบทบาทสําคัญทําใหพนักงานมีความ

สุขกายและสบายใจในการทํางาน และ

แนวคิด Happy Workplace สงผลดี

ตอการสรางประสิทธิภาพในการทํางาน 

“สมาคมเฟอรนิเจอร ไทย” เล็งเห็นความ

สําคัญน้ี สงผลใหพนักงานทํางานดวยพลังความสุข สอดคลองกับ

พันธกิจของ สสส. ท่ีเช� อม่ันวาคนทํางานจะมีความสุขตอเม� อมีการ

จัดสมดุลของความสุขในโลก 3 ใบท่ีทับซอนกันอยู ความสุขของ

ตนเอง ความสุขของครอบครัว ความสุขขององคกร/สังคมน่ันเอง. 

สมาคมเฟอรนิเจอรไทยในสถานการณโควิด 

สมาคมเฟอรนิเจอร ไทยเกิดจากการรวมตัวของ                           

ผูประกอบการในอุตสาหกรรมเคร� องเรือนท่ีใชวัตถุดิบเปน                  

ไมเน้ือแข็ง ไมยางพารา ไมอัด ไมพารติคัล ไมเอ็ม.อี.เอฟ                 

รวมท้ังอุปกรณและเคร� องจักรท่ีใชในอุตสาหกรรมเปนผูผลิต

เพ� อสงออกและจําหน�ายภายในประเทศ

ในชวงเวลาท่ีผานมา อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรและ

ช้ินสวนของไทยขยายตัวอยางมาก ท้ังดานการผลิตและ

การสงออก จนกลายเปนสินคาสงออกท่ีมีมูลคาการสงออก                              

ติดอันดับ 1 ใน 10 ของรายการสินคาสงออกของไทย เพราะ

ผูผลิตจากตางประเทศไดยายฐานการผลิตมายังประเทศไทย

มากข้ึน เน� องจากประเทศไทยมีความไดเปรียบดานวัตถุดิบ                    

มีไมประเภทตางๆ และยังมีแรงงานท่ีมีฝมือประณีต อีกท้ัง                                                                               

ภาครัฐใหการสงเสริมการลงทุนแกนักลงทุนท้ังในและ                            

ตางประเทศ โดยการใหสิทธิประโยชนตางๆ ในดานการลงทุน 

ทําใหสินคาเฟอรนิเจอรและช้ินสวนของไทยไดรับการพัฒนา

ต้ังแตเร่ิมกระบวนการผลิตไปจนกระท่ังการสงออก ทําให

เฟอรนิเจอร ไทยมีคุณภาพและเปนที่รูจักของผูบริโภคใน  

ตางประเทศ 

ผูผลิตเฟอรนิเจอรและช้ินสวนของประเทศมีท้ังผูผลิต

รายยอย มีโรงงานขนาดเล็ก มีผูผลิตท่ีมีโรงงานขนาดกลาง 

และผูผลิตท่ีมีโรงงานขนาดใหญ ตลาดสงออกสําคัญคือ

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงวิกฤตโควิดสินคาเฟอรนิเจอร 

Work from Home ยังมีอัตราการขยายตัวสูงข้ึน ดวยจุดแข็ง                                                                      

เร� องวัตถุดิบและแรงงานท่ีมีฝมือท่ีมีความเช่ียวชาญและ

ประณีตมากข้ึน ในขณะเดียวกันเม่ือแรงงานมีปัญหา                                     

ติดโควิด ก็ตองแยกกักตัวท่ีบานจนกวาจะหายปวย เปนการ

ลดความเส่ียงในการสัมผัสเช้ือเพ่ิมข้ึน.

พงษศักดิ์ ธงรัตนะ

จิรวัฒน ตั้งกิจงามวงศ


